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อุงอ๊ิงปลอยไกโชววิชัน

ฝนใหมีองคกรอวกาศ

ชี้คําตัดสินสรางเงามืด

จรัญเช� อแคปองปราม

ผับ-บารเซ็งเปดกลางม.ค.

ไทยโพสต • วาที่นายกฯ หญิงคนที่สอง

ปลอยไกตัวโต โชวก๋ึนนวัตกรรมอยากใหไทย                                                      

มีองคกรดานอวกาศท้ังท่ีมีอยูแลวคือสํานัก                                                            

งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร                                                        

สนเทศ ขณะที่ทายาท ส.ส.เพ� อไทยนคร 

สวรรคมาแปลก ยืนรอรับ “บิ๊กปอม” ตรวจ

น้ําทวม

มีความเคล� อนไหวของ น.ส.แพทอง

ธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดาน

การมีสวนรวมและนวัตกรรม พรรคเพ� อไทย 

หลังถูกคาดหมายวาจะเปนแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีของพรรคเพ� อไทย โดย น.ส.แพ

ทองธารรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและ

ไอเดียใหมๆ กับกลุม UNISEC ซึ่งเปนกลุม

เยาวชนและผูที่มีความสนใจในดานอวกาศ 

โดยไดนําเสนอผลงานในงาน International 

Astronautical Congress 2021 ที่เมืองดูไบ

ในชวงสัปดาหท่ีผานมา ในประเด็นการพัฒนา

เศรษฐกิจบนดวงจันทรในอนาคต (Thailand 

Luna Simulant) โดยกลุมเยาวชนไดแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นถึงความจําเปนและ

ความสําคัญเก่ียวกับความรูดานอวกาศ วิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปน

ที่ประเทศไทยตองพัฒนาและตองไดรับการ

ผลักดันจากทุกภาคสวน  

เธอกลาววา จากการพูดคุยกับกลุม 

UNISEC พบวาเยาวชนมีความสนใจ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ประชุม ศบค.ชุดใหญ 

ย้ําเราจะกลับไปอยูที่เดิมไมไดแลว ไฟเขียว

ปรับระดับพ้ืนท่ีใหม ถอดจันทบุรีพนโซนแดง

เขม “ผับ-บาร-คาราโอเกะ” รอเกอ กลาง

เดือน ธ.ค.ยังไมไดเปด สธ.ขอใหเริ่ม 16 

ม.ค.65 พรอมส่ังหามาตรการผอนคลายกีฬา                                                         

ไกชนกอนปใหม อนุมัตินําเขาแรงงานตาง 

ดาว แตตองผาน 8 ขั้นตอนเขม

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 12 พ.ย. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุม

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค.ชุดใหญ เพ� อติดตามสถานการณ

โควิด-19 และประเมินมาตรการตางๆ ภาย

หลังเปดประเทศตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.ที่ผานมา

พล.อ.ประยุทธกลาวชวงตน

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดไทยทะลุ 

2 ลานราย เปนประเทศที่ 24 ของโลก 

“ศบค.” หวงตัวเลขฉีดวัคซีนเริ่มนิ่ง ตั้งเปา

เดือน ธ.ค.เข็มที่ 1 ใหไดรอยละ 80 เข็ม 2 

ตองรอยละ 70 ผงะ! พบ 3 จว. “นครพนม-

บึงกาฬ-หนองบัวลําภู” ฉีดตํ่ากวารอยละ 40 

“สธ.” คาดมี 10 ลานคนยังไมฉีดวัคซีนโควิด 

ประสานทองถิ่น-เอกชนติดตามมาฉีดให

ครบ 100 ลานโดสใน พ.ย.นี้ “อนุทิน” เผย

สหรัฐสงโมเดอรนาขึ้นเคร� องมาสัปดาหหนา

เม� อวันที่ 12 พ.ย. เว็บไซต https://

www.worldometers.info/coronavirus/ ซึ่ง

จะอัปเดตสถานการณผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลก 

เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ได

ระบุวา มี 222 ประเทศและดินแดนท่ีมีผูติด                                                                           

เช้ือ โดยลาสุดมีผูติดเช้ือท้ังส้ิน 252,782,407 

ราย เสียชีวิตแลว 5,098,377 ราย และ

รักษาหายแลว 228,690,278 ราย ที่น�า

สนใจคือ ประเทศไทยกลายเปนประเทศ

ที่ 24 ของโลกที่มีผูติดเชื้อเกิน 2 ลานราย 

โดยมีผูติดเชื้อทั้งสิ้น 2,004,274 ราย เพิ่ม

ขึ้น 7,305 ราย และมีผูเสียชีวิต 19,934 

ราย เพิ่มขึ้น 51 ราย และถือเปนชาติที่ 4 

ในอาเซียนที่มีผูติดเชื้อเกิน 2 ลานคน ตาม

หลังอินโดนีเซีย, ฟลิปปนส และมาเลเซีย

สําหรับ 24 ประเทศที่มีผูติดเชื้อเกิน 

2 ลานคน ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา, 

อินเดีย, บราซิล, สหราชอาณาจักร, รัสเซีย, 

ตุรกี, ฝรั่งเศส, อิหราน, อารเจนตินา, สเปน, 

โคลอมเบีย, เยอรมนี, อิตาลี, อินโดนีเซีย, 

เม็กซิโก, ยูเครน, โปแลนด, แอฟริกาใต, 

ฟลิปปนส, มาเลเซีย, เนเธอรแลนด, เปรู, 

อิรัก และประเทศไทย

นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค                         

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ                                                           

ศบค. แถลงถึงสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 7,305 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 6,974 ราย 

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ

คิวตอไปคดียุบพรรค

พมาจําคุก 11 ป

นักขาวอเมริกัน

กวาดลาง

ลวงละเมิดเพศเด็ก

กรุงเทพฯ • “จรัญ” เช� อคําวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญหวังแคปองปรามไมใหลุกลาม 

ชี้ ไมพอใจรัฐบาลก็ไลไป แตไมควรแตะตอง

ประมุขของชาติ “บิ๊กปอม” เช� อเอาอยูไม

บานปลาย “สิระ-เสกสกล” ประสานเสียง

รุมจวก “ธนาธร-ปยบุตร” เปนอีแอบสงเด็ก

มาตายแทน 3 นิ้วยังไมหยุดเคล� อนไหวนัด

ชุมนุมใหญ 14 พ.ย. ย้ําปฏิรูปไมไดลมลาง 

แอมเนสตี้ฯ โผลแลว บอกคําวินิจฉัยฉาย

เงามืดหมนทาบทับประเทศไทย กดขี่สิทธิ

คนไทย

เม� อวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน นาย

จรัญ ภักดีธนากุล ผูอํานายการหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตอบ

คําถามในชวงทายการบรรยายพิเศษใหกับ

นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ

การเลือกตั้งระดับสูง รุนที่ 12 ในเร� องคํา

พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการลม

ลางการปกครองวา คําวินิจฉัยของศาลตอง 

การออกมาเตือน ปองปรามวาการกระทํา

ของกลุ่มที่ออกมาเคล่ือนไหวไม่มีขอบเขต 

ผิดกฎหมาย และมีความผิดระดับรายแรง 

แตหากถือตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ถือวา

รายแรงมาก จึงเหมือนอยากจะใหถอยกัน

ใหหมด

นายจรัญกลาวตอวา คําวินิจฉัยชัด 

เจนวามีผลเฉพาะคนท่ีทําผิด คือผูถูกรองท้ัง                                                     

3 คนเทานั้น ไมมีผลผูกพันคนอ� น  แตอาจ

มีคนตกใจ โดยเฉพาะกลุมเครือขายที่เคย

สนับสนุน เพราะท่ีผานมาคําวินิจฉัยของศาล                                                           

รัฐธรรมนูญผูกพันทุกองคกร แตครั้งนี้คํา                                                        

วินิจฉัยถูกแยกออกเปน 2 สวน คือคําวินิจ                                                  

ฉัยท่ีเปนประเด็นโดยตรง ซ่ึงมีผลผูกพันกับทุก                                                                      

องคกร และคําวินิจฉัยท่ีการนําประเด็นตางๆ สามเสน • “แบงกชาติ” ชี้ระบบธนาคาร

พาณิชยยังแข็งแกรง ไตรมาส 3 สินเช� อ

ขยายตัวถึง 5.6% คาดป 2565 ยอดเอ็นพี

แอลอาจพุงขึ้น แตไมรูเทาไหร เตรียมเลิก

มาตรการพักชําระหนี้ เล็งใชการแกปญหา

รายจุด “ธนกร” ซัดหญิงหน�อยเร� องประกัน

รายได รองโฆษกไทยสรางไทยโตกลับ เอา

เวลาอวยนายไปดูแลชาวนาดีกวา

เม� อวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน น.ส. 

สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผูอํานวยการอาวุโส 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผย

ถึงผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพา 

ณิชยไตรมาส 3 ป 2564 วามีความเขมแข็ง 

โดยมีเงินกองทุน เงินสํารอง และสภาพ

คลองอยูในระดับสูง สามารถทําหนาที่เปน

กลไกสําคัญชวยเหลือลูกหน้ีและสนับสนุน

ความตองการสินเช� อเพ� อรองรับการฟนตัว

ของเศรษฐกิจในระยะตอไป ที่ยังมีความไม

แน�นอนสูงจากผลกระทบของโควิด-19 

น.ส.สุวรรณีกลาววา ระบบธนาคาร

พาณิชยมีเงินกองทุนท้ังส้ิน 3,024.8 พันลาน                                                         

บาท คิดเปนอัตราสวนเงินกองทุนตอสิน                                                          

ทรัพยเสี่ยง (บีไอเอส) ที่ 19.9% เงินสํารอง

อยูในระดับสูงที่ 872 พันลานบาท

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น  9  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9132

อิสรภาพแหงความคิด

มวลชนกลุมปฏิรูปสถาบันและกลุมราษฎรเอยไดเดินทางมาบริเวณประตูทางเขาศาลอาญา และอภิปรายหัวขอ “ปฏิรูปไมไดแปลวาลมลาง” ผานเคร� องเสียงขนาดยอม 

ทามกลางส� อมวลชนจํานวนมาก

แบงกชาติคาด

ป2565NPLโต!

จอเลิกพักหนี้

ไทยติดเชื้อโควิดทะลุ2ลานรั้งอันดับ24โลก
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แอมเนสตี้ฯจุนศาล!
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2 ในประเทศ

ข้อเสนอที่ต้องเร่งดำ�เนินก�ร

ก�รศึกษ�เย�วชนหลังโควิด

ม้หล�ยสำ�นักวิเคร�ะห์จะมองทิศท�งเศรษฐกิจไทยหลัง

สถ�นก�รณ์โควิด-19 ไปในท�งบวก แต่นักวิจัยและ

นักวิช�ก�รหล�ยคนมองภ�พรวมประเทศเห็นว่� ใน

ระยะย�วจะเกิดปัญห�ย�กจนข้�มเจนเนอเรชั่น เพร�ะช่วงของ

สถ�นก�รณ์โควิดมีประช�กรระดับเย�วชนหลุดจ�กระบบก�ร

ศึกษ�ออกไป จึงมีข้อเสนอเป็นแนวท�งแก้ไขด้วยก�รลดปัญห�

คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งก�รศึกษ�และก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์

เพื่อหยุดปัญห�คว�มย�กจนข้�มชั่วคน ช่วยยกระดับคุณภ�พ

กำ�ลังคนให้ส�ม�รถอยู่รอดในก�รแข่งขันของโลกยุคใหม่ได้อย่�ง

ยั่งยืน 

หนึ่งในหมุดหมายการพัฒนาประเทศที่สำาคัญสำาหรับ

ประเทศไทยหลังยุคโควิด-19 คือ การรักษาเด็กเยาวชนทุกคนให้

สำาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย และมีโอกาสที่เสมอ

ภาคในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามศักยภาพและความถนัดของเขา

เป็นรายบุคคล เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่เหล่านี้มีทักษะ

แรงงานที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุค

โลกใหม่ มาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐและภาค

เอกชนจะลงทุนในอนาคตอันใกล้นี้ควรคำานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย

และโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นมาตรการที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

ข้อเสนอของ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ในงานสัมมนา

วิชาการทีดีอาร์ไอประจำาปีน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไล่ตั้งแต่ การ

สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันโอกาสทางการ

ศึกษา ผ่านการบูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล 

เครือข่ายการทำางานเชิงพื้นที ่รวมทั้งการกำาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด

การพัฒนารายช่วงวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงวัยแรงงาน เพื่อ

ให้เด็กเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่กับครัวเรือนที่มี

รายได้น้อย ท้ัง Bottom 40 และ Bottom 20 ได้รับโอกาสท่ีเสมอ 

ภาคในการศึกษาและการพัฒนาจนสามารถออกจากกับดักความ

ยากจนได้ใน Generation นี้

การยกระดับขีดความสามารถ และทรัพยากรของโรงเรียน

ที่มีประชากรนักเรียนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และด้อย

โอกาส ให้สามารถมีระบบการเฝ้าระวัง และการส่งต่อกลุ่มเป้า

หมายที่มีความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ให้

แก่หน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา และ

อัตรากำาลังครูตามหลักอุปสงค์ และหลักความเสมอภาค เพื่อให้

โรงเรียนมีทรัพยากรและกำาลังคนที่เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเสมอภาคแก่

นักเรียนทุกคน

ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำางานด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การดำาเนินการตามมาตรการทั้ง 2 ประการข้างต้นด้วยการวิจัย

ทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่จริง และมีการติดตามประเมินผล

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายและการขยายผล

การดำาเนินงานสู่ระดับชาต ิส่งเสริมทางเลือกในการศึกษาทาง

เลือก หรือ Alternative Education และการพัฒนาทักษะแรงงาน

ที่สอดคล้องกับเทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมยุคใหม่ให้กับเยาวชน

วัยหลังการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เขามีทางเลือกที่เสมอภาคใน

การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ และพรสวรรค์ของเขาควบคู่

ไปกับการหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยืดหยุ่น

ข้อมูลวิช�ก�รและผลก�รวิจัยได้ชี้ให้เห็นทิศท�งก�ร

พัฒน�ประเทศหลังโควิดค่อนข�้งชัดเจนว่� ห�กประเทศไทยจะ

ส�ม�รถก้�วออกจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�งสู่ก�รเป็นประเทศ

ร�ยได้สูงต�มเป�้หม�ยภ�ยใน 20 ปีนั้น เร�คนไทยทุกคน

จำ�เป็นต้องไปถึงเป�้หม�ยแห่งก�รพัฒน�ที่สำ�คัญนี้ด้วยกัน เด็ก

เย�วชนไทยทุกคนต้องส�ม�รถก้�วออกจ�กกับดักคว�มย�กจน

ของครัวเรือนตนเองได้ด้วยก�รศึกษ�และก�รพัฒน�พรสวรรค์

ของตนอย�่งเสมอภ�ค วันที่คว�มย�กจนข้�มชั่วคนถูกขจัดออก

ไปจ�กสังคมไทยได้สำ�เร็จ จะเป็นวันที่ประเทศไทยส�ม�รถก้�ว

ออกจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�งได้สำ�เร็จเช่นเดียวกัน.

ผมขอวิเคร�ะห์คำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ              

ในครั้งนี้ว่า ต้องการปรามเพราะไม่ต้องการให้ลุกลามไป

มากกว่านี้ เพราะถ้าคุณไม่พอใจรัฐบาล คุณก็โค่นล้มรัฐบาล

ไป ไม่ควรต้องมาเกี่ยวข้องกับประมุขของชาต ิดังนั้น ขอ

อย่าตกใจ และขอให้มั่นใจว่า คนในวงการตุลาการจะไม่

บ้าจี้ให้เกิดความรุนแรงทางใดทางหนึ่ง และมั่นใจว่าเมื่อคำา

ตัดสินออกมาแบบนี ้เหตุการณ์จะสงบขึ้น.

น�ยจรัญ ภักดีธน�กุล  

อดีตตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ

ลังเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� ถึง

ปัจจุบันผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ ท่ามกลางสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังวางใจไม่ได้ ซึ่งยอดผู้ติด

เชื้อรายวันยังอยู่ที่หลัก 6,000-8,000 รายต่อวัน ทำาให้ขณะนี้ ไทยมี

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมถึง 2 ล้านรายแล้ว

แต่ทั้งนี้รัฐบาลโดยการนำาของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอช� นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำานวย

การศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจ                    

โดยการดึงเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวพร้อมทยอยออก                                                                     

มาตรการและผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับ

สถานการณ์ 

ซึ่งล่าสุดที่ประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ได้ปรับ

ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ปรับลดพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวดเหลือ 6 จังหวัด จากเดิม 7 จังหวัด คือ ตาก 

นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดย  

จ.จันทบุรี ปรับเป็นจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ขณะท่ีพ้ืนท่ีควบคุม

สูงสุด 39 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง

สูง 5 จังหวัด และพื้นที่สีฟ้านำาร่องการท่องเที่ยว 4 จังหวัด 

ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อีกแหล่งที่ดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวที่สำาคัญที่จะเปิดแน่ๆ แต่ต้องเฝ้าระวัง เพราะเป็นแหล่ง

แพร่เชื้อที่ระบาดได้ง่าย เพราะเรื่องระบบระบายอากาศ ความ

แออัดและการควบคุมที่ต้องเข้มข้นมาก จึงให้ใช้เวลาถึงวัน

ที่ 15 มกราคม 2565 ให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม และให้

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำามาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค และการปรับปรุงระบบระบายอากาศ 

ขณะที่ผู้ประกอบการให้ดำาเนินการปรับปรุงระบบระบาย

อากาศของตัวเองให้ได้มาตรฐาน รวมถึงให้พนักงานได้รับวัคซีน

ทุกคน พร้อมให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครตั้งทีมประเมิน หากทำาได้ตามมาตรฐาน จะให้เปิด

ดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 เฉพาะพื้นที่สีเหลืองและ

พื้นที่สีฟ้าเท่านั้น 

นอกจากนี้ยังเร่งระดมฉีดวัคซีน จากเดิมตั้งเป้า 100 ล้าน

โดสในสิ้นปี แต่คาดว่าจะสามารถฉีดได้เร็วขึ้นภายในสิ้นเดือน

พฤศจิกายนนี้ 

ขณะที่ยอดการเดินทางเข้าประเทศ มีสายการ

บินแจ้งเส้นทางบินเข้าประเทศไทยมากขึ้น และมี

แนวโน้มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากขึ้นด้วย ใน

ขณะนี้มีผู้ยื่นขอลงทะเบียน Thailand Pass ณ วันที ่

11 พฤศจิกายน จำานวน 147,503 ราย อนุมัติแล้ว 92,920 ราย

แต่อย่างไรก็ตาม การผลักดันการฟื้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาล ท่ามกลางการจับตาของภาคการเมือง ที่มองถึงผลกระทบจาก

การเปิดประเทศ และมาตรการขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลทำาออกมายัง

ไม่มีความชัดเจน ทำาให้ยอดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศน้อยกว่าที่ควร 

จนมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาร่วม

กันพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเปิด

ประเทศ ทั้งนี ้ยังมี ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลร่วมกันเสนอญัตติ

ด่วนด้วยเช่นกัน จำานวน 8 ญัตติ เพื่อส่งให้รัฐบาลด้วย 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รเดินหน�้ไม่ถอยครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์

ยอมรับคว�มเสี่ยงและแรงเสียดท�นต่อเนื่อง เพื่อแลกกับเม็ดเงิน

ที่จะเข้�ประเทศ โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งในช่วงเทศก�ลปีใหม่ที่จะถึงนี้ 

ซึ่งจะกลับม�คึกคักอีกครั้ง และถือเป็นอีกห้วงเวล�สำ�คัญชี้ชะต�

ประเทศได้เลยว�่ ยอดผู้ติดเชื้อจะกลับม�พุ่งขึ้นอีกครั้งหรือไม่.

ปด�ห์ที่แล้วได้เขียนถึงพัฒน�ก�รของขบวนก�รบีอ�ร์

เอ็น ในสงครามแบ่งแยกดินแดนระลอกใหม่ ซึ่งจริงๆ แล้ว

ไม่ได้เริ่มเมื่อเดือนมกราคม ป ี47 อย่างที่มีการกล่าวถึงและ

เข้าใจ แต่ ไฟใต้ ระลอกใหม่เริ่มขึ้นตั้งแต่การ เผ�โรงเรียน 

จำานวน 36 โรง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

คืนเดียวกัน เมื่อปี 2536 เป็นต้นมาแล้ว  

เพียงแต่ในขณะนั้นหน่วยงาน

ความมั่นคง โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ 4 

ยัง มะงุมมะง�หร� และฝ่ายการเมืองก็

ยังเต็มไปด้วย อคติ ระหว่างฝ่ายรัฐบาล

กับฝ่ายค้าน จึงพยายามที่จะ โบ้ย ไปยัง

พรรคการเมือง คู่แข่ง ว่าเป็นผู้อยู่เบื้อง

หลังการเผาโรงเรียน มีการใช้ วิช�ม�ร 

เพื่อ ป้�ยส ีกันเอง จนสุดท้ายคือการเกิด

เหตุ ไฟใต้ อย่างเต็มรูปแบบของ สงคร�ม

ประช�ชน เมื่อต้นปี 2547 เป็นต้นมา และกลาย

พันธุ์จาก สงคร�มประช�ชน มาเป็นการสู้รบแบบ กองโจร 

หรือ สงคร�มใต้ดิน มาจนถึงบัดนี้  

จะเห็นได้ว่า 17 ป ีที่ผ่านมา ฝ่ายของ บีอ�ร์เอ็น มีการ

พัฒนาการจากการเป็นโจรที่เป็น กองกำ�ลังติดอ�วุธ เพื่อต่อสู้กับเจ้า

หน้าที่รัฐ ก่อวินาศกรรม เข่นฆ่าประชาชนด้วยความโหดเหี้ยม จนก้าว

มาถึงขั้นการมี โต๊ะประชุมในการ เจรจ� กับตัวแทนรัฐบาลไทย โดยมี

ประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำานวยความสะดวก นั่นคือการ ยกระดับ โดยที่

ฝ่ายความมั่นคงยังไม่กล้าที่จะพูดความจริงว่า การเปิดโต๊ะ เจรจ� แท้

ที่จริงแล้วเป็นการ ยกระดับ ให้กับ บีอ�ร์เอ็น จาก โจรก่อก�รร้�ย สู่

ความเป็นขบวนการ แบ่งแยกดินแดน ที่มีระดับแล้วนั่นเอง  

   และบีอาร์เอ็นยังยกระดับต่อไปด้วยการทำาให้ โอไอ

ซี หรือ องค์ประชุมมุสลิมโลก รับรองว่าบีอาร์เอ็นเป็นตัวแทนของ 

มุสลิม ในภาคใต ้และในองค์การ สหประช�ช�ต ิก็เปิดโอกาสให้

ตัวแทนของ มุสลิม ซึ่งก็คือตัวแทนจาก ปีกก�รเมือง ของบีอาร์เอ็น

นั่นเอง เข้าไปแสดงบทบาทในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นปัญหาของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง  

วันนี้บีอาร์เอ็นยกระดับขบวนการไปถึงขั้นได้พี่เลี้ยงที่เป็น เอ็น

จี โอต่�งประเทศ ที่มีบทบาทในองค์การสหประชาชาติ ที่เรียกย่อๆ 

ว่า เจนีว�คอล เป็นที่ปรึกษาในการ เจรจ�สันติภ�พ ที่ฝ่ายความ

มั่นคงพยายามบอกคนทั้งโลกว่า ไม่ใช่การ เจรจ� เป็นการ พูดคุย 

ต่างหากนั่นแหละ และนอกจากนั้นใน ปีกก�รเมือง ของบีอาร์เอ็นใน

พื้นที่ ยังมีองค์กรกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอ�ร์ซี เป็นพี่เลี้ยง 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ ขับเคลื่อน ที่เป็น ส�กล เพื่อ

นำาขบวนการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

คราวนี้ก็มาดูฝ่ายของความมั่นคงบ้าง 17 ปีที่ผ่านมามีอะไร

บ้างที่เรียกว่าได้มีการพัฒนาไปสู่ความสำาเร็จเพื่อการดับ ไฟใต้ เริ่ม

จากปัญหา เบ�ๆ ที่เป็นเรื่อง อนุบ�ล ก่อน นั่นคือเรื่องของ ภัย

แทรกซ้อน ที่แม่ทัพหลายแม่ทัพยกขึ้นมาเป็นประเด็น ว่าเป็นปัญหา

ของ ไฟใต้ ซึ่งในบางยุคบางสมัยอย่าง แม่ทัพอ�ร์ท ถึงกับปฏิเสธว่า 

ไฟใต้ ที่ดำารงอยู่เป็นเรื่องของ ภัยแทรกซ้อน ไม่ใช่เรื่องของ บีอ�ร์

เอ็น เพราะ บีอ�ร์เอ็น และการแบ่งแยกดินแดนไม่มีอยู่จริง  

ผ่านมา 17 ปี ภัยแทรกซ้อน ที่เป็นปัญหา อนุบ�ล ยังอยู่

ครบถ้วน ทั้ง น้ำ�มันเถื่อน เหล�้ บุหรี่เถื่อน สินค้�เถื่อน ทุกชนิดใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ครบ ไม่เคยมีอะไรที่หายไปจากชายแดน

ภาคใต้ มีแต่ยิ่งเติบโตขึ้น และมีการพบว่า พ่อค้าจ่าย ส่วย มากขึ้น 

และข้าราชการร่ำารวยเพิ่มขึ้น  

ปัญหา ย�เสพติด ซึ่งหลายแม่ทัพประกาศที่จะทำา สงคร�ม

กับย�เสพติด เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเส้นทางหลักในการ

ขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่สาม และจำานวนคนติดยาในพื้นที่มี

จำานวนมาก จึงต้องประกาศสงครามกับยาเสพติด สุดท้ายวันนี้ปัญหายา

เสพติดยังอยู่กับคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเติบโตขึ้นทุกปี ตามความ

ต้องการของตลาด และการค้ายาเสพติดกลายเป็นอาชีพหนึ่งของคนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว รวมทั้งจำานวนคนติดยาเสพติดก็มากขึ้น

เป็นเงาตามตัว  

ปัญหาการ ตัดไม้ทำ�ล�ยป่� ซึ่งล่าสุด                  

นพ.ไตรยฤทธิ ์เตมหิวงศ ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(DSI) เปิดเผยว่า มีคดีพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องตัดไม้

ทำาลายป่า ที่ DSI ต้องลงมากำากับเป็นพิเศษ เพราะ

มีการเชื่อมโยงกันจาก มอดไม้ ในพื้นที ่ซึ่งมีการ

ทำาลายป่าและโรงเลื่อยที่ตั้งอยู่ในเมืองหลายโรง  

เรื่องนี้เป็นเรื่อง น่�อ�ย สำาหรับ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า เพราะในแต่ละพื้นที่มีกำาลัง ทห�ร 

กระจายอยู่ทั่ว แต่ไม่สามารถป้องกันการทำาลายป่า 

โดยเฉพาะในอดีตหลังปี 2547 กองทัพภาค 4 มีกำาลังพล

รวม 70,000 น�ย กระจายอยู่ในพื้นที ่และเรื่องนี้ก็เป็นความ 

ล้มเหลว ของฝ่ายปกครอง ที่มีคนของฝ่ายปกครอง คือ กำานัน ผู้ใหญ่

บ้าน ผรส. อยู่เต็มพื้นที ่แต่ไม่มี น�ยอำ�เภอ คนไหนที่สามารถทำาให้ผู้นำา

ท้องที ่ซึ่งเป็นคนของรัฐ ให้ความร่วมมือกับรัฐในการรักษาทรัพยากรป่า

ไม้ไว้ได้ ทั้ง 3 เรื่อง เป็นเรื่อง อนุบ�ล ที่ ณ วันนี ้ยังไม่มีความสำาเร็จใน

การแก้ปัญหา  

เรื่อง พหุวัฒนธรรม ซึ่งแม้แต่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็

ให้ความสำาคัญกับการดับ ไฟใต้ หน่วยงานความมั่นคงและพลเรือนใช้

งบประมาณไปไม่น้อยในแต่ละปีเพื่อสร้างความเป็น พหุวัฒนธรรม ให้ 

งอกง�ม บนแผ่นดิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ 17 ปีกำาลังผ่านมา 

และกำาลังจะขึ้นเป็นปีที ่18 แต่การสร้างความเป็น พหุวัฒนธรรม ยังไป

ไม่ถึงไหน ยังเป็นเพียงภาพ ลวงต� และการ ละล�ยงบประม�ณ สังเกต

ว่า แขกไปใครม� เพื่อติดตามปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ทุกหน่วยงานก็จะพาเยี่ยมชม หมู่บ้�นพหุวัฒนธรรม ที่ ต.ทราย

ขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก แสดงให้เห็นชัดเจนว่า หมู่บ้าน 

พหุวัฒนธรรม แห่งที่ 2 และ 3 ไม่เคยเกิดขึ้นจริงในแผ่นดิน 3 จังหวัด 

และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา ใช่หรือไม่  

เรื่อง แผ่นดินด�รุนฮ�รบ ีและเรื่อง ซ�อีด เรื่อง ญีฮ�ด ซึ่งนำาไป

สู่การบิดเบือนหลักศาสนา ให้เห็นว่าการต่อสู้ของกองกำาลังติดอาวุธบีอาร์

เอ็นเป็นเรื่องของศาสนา คนที่เสียชีวิตจากการ ปะทะ หรือถูกเจ้าหน้าที ่

วิส�มัญ เป็น ซ�อีด (นักรบผู้พลีชีพ) จากปี 74 ที่การเชื่อและการกระทำา

กับศพของผู้ตายมีเพียงน้อยนิด กลายเป็นว่าการตายแบบ วิส�มัญ ถูก

ปลูกฝังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเป็น ช�อีด และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา 

ทุกศพ ทุกเคส ที่กองกำาลังติดอาวุธเสียชีวิตจากการ ปะทะ กับเจ้าหน้าที่ 

หรือจากการ ปิดล้อม และถูก วิส�มัญ จนเสียชีวิต การประกอบ

พิธีทางศาสนากลายเป็นเรื่องของ ญีอ�ด และ ซ�อีด ทั้งหมด มี

คนเข้าร่วมแสดงความอาลัยและแห่แหนศพที่ยิ่งใหญ่อย่างกับผู้ตาย

เป็น วีรบุรุษ ไม่ซ้ำาเติมนะว่า หน่วยงานความมั่นคง ล้มเหลว กับ

การแก้ปัญหาประเด็นนี้ แต่ก็ต้องถามว่าหน่วยงานความมั่นคงจะแก้

ปัญหานี้อย่างไร  

การบังคับใช้กฎหมายเป็นประเด็นสำาคัญ ซึ่งอดีตแม่ทัพบาง

คนเคยใช้วิธีการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น จับกุมชาวบ้านที่ให้ที่พัก

พิงแก่ แนวร่วม และแม้แต่การปิดหมู่บ้านสีแดงเพื่อตรวจสอบอย่าง

เข้มข้น กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าก็เคยปฏิบัติการมาแล้ว แต่ก็ไม่

สามารถ ตอบโจทย์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าวิธีการที่ใช้ทำาให้สถานการณ์ดีขึ้น 

โดยข้อเท็จจริง กฎหมายที่ใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่

ว่าจะเป็น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก หรืออะไรก็แล้วแต ่ยังมีความ

จำาเป็นต้องใช้อย่างแน่นอน เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการให้เจ้า

หน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่ขบวนการของกฎหมายได้  

แต่วิธีการต่างหากที่ฝ่ายความมั่นคงไม่เคยปรับเปลี่ยนรูป

แบบ แค่การไปควบคุมตัว หรือ เชิญ ผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวมา

เพื่อการ ซักถ�ม จำาเป็นหรือไม่ที่ต้องนำากำาลังติดอาวุธเหมือนไป รบ

ทัพจับศึก จนกลายเป็นข่าว เป็น เงื่อนไข ให้ ปีกท�งก�รเมือง นำา

ไปทำา ไอโอ ปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิด และเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐ

ในหมู่ประชาชน ประเด็นนี้หน่วยงานความมั่นคงไม่เคยสะท้อนภาพ

ในด้านลบของการปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้น ซึ่งหากการ

ปฏิบัติการเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ใช้วิธีปกติเหมือนกับการ

ไปควบคุมตัว หรือ เชิญ มาที่โรงพัก หรือค่ายทหาร ภาพของ

ความเป็น ศัตรู หรือเป็น ฝ่�ยตรงข้�ม น่าจะลดเงื่อนไขทาง

สังคม และสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นในสายตาของชาวบ้านและ

เอ็นจีโอ แต่หน่วยงานความมั่นคงไม่เคยคิด คิดเป็นอย่างเดียว

คือต้องการแสดงแสนยานุภาพให้ปรากฏ เพื่อให้ ข่มขวัญ ชาว

บ้านให้หวาดกลัวเท่านั้น  

ทั้งหมดคือคำาถามถึงหน่วยงานความมั่นคงว่า เราผ่าน

วันเวลาในการดับ ไฟใต้ มายาวนาน และกำาลังจะย่างเข้า

ปีที่ 18 ในปี 2565 ที่จะถึงอีกเดือนเศษ อะไรคือสิ่งที่เรียก

ว่า พัฒน�ก�ร ที่เกิดขึ้นในการดับ ไฟใต้ เพราะทุกปัญหา

ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอยู่ครบ และ พอกพูน เพิ่มขึ้น 

ปัญหามากขึ้นตามงบประมาณที่มากขึ้น ซึ่งโดยข้อเท็จจริง

ปัญหาต้องน้อยลงตามงบประมาณที่มากขึ้น อย่าบอกนะว่า

สถานการณ์ดีขึ้น เพราะการก่อเหตุของกองกำาลังติดอาวุธน้อย

ลง เพราะนั่นเป็นเพียง ภ�พลวง ไม่ใช่ของจริง  

สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วันนี้ ปัญหาระดับ                                                                   

อนุบ�ล ซึ่งภูมิภาคอื่นๆ ก็มีเช่นกัน ก็ยังแก้ไม่ได ้แค่ปัญหาการ ทำ�ล�ย                                                                    

ป่� การค้าของเถื่อน ยังต้องใช ้ดีเอสไอ และปัญหาระดับ มัธยม และ 

 มห�’ลัย จะแก้ไขอย่างไร ในเมื่อแค่เรื่อง อนุบ�ล ก็ยังแก้ไม่ถูก  

แต่...สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในรอบ 17 ป ีก็มีอยู่นะ นั่น

คือเรื่องของการ ซ้อมทรม�น ที่ลดน้อยลงตามลำาดับ ซึ่งอาจจะเป็น

เพราะหน่วยงานความมั่นคงรู้ว่านั่นคือ เงื่อนไข ที่เกิดขึ้น และอาจ

จะเป็นเพราะถูกกดดันจาก เอ็นจี โอ และกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน ก็ขอ

ชื่นชมแม่ทัพนายกองที่ช่วยกันทำาให้การ ซ้อมทรม�น ผู้ถูกควบคุมตัว

ลดน้อยลง และก็หวังว่าในประเด็นอื่นๆ ที่ได้ หยิบยก มาสะท้อนให้

เห็น จะได้รับการ พัฒน� ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพื่อการ ก้�วทัน 

ความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายตรงข้าม  

เอ๊ะ ทำาไมหญ้าตาย ทำาไมแผ่นดินทรุด ทำาไม ไฟใต้ ยัง โชน

แสง อ๋อเกิดจากการ ย่ำ�เท้�อยู่กับที ่ของผู้รับผิดชอบในการดับ ไฟใต้ 

คำาพูดประโยคนี้ จะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับ.

เมือง ไม้ขม รายงาน

17 ปีดับ ‘ไฟใต้’ ของหน่วยงานมั่นคง  

ก้าวไปข้างหน้า หรือ ‘ยังย่ำาเท้าอยู่กับที่’ 

สั

แ
ห

มรสุมเส้นทาง ‘เปิดประเทศ’

มาตรการ-ความเสี่ยงที่ต้องเข็นให้สุด
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3บทความ-ในประเทศ

ายาน้ีไมไดมาเพราะโชคชวย “แมวเกาชีวิต” เหมาะ

สมดวยประการท้ังปวง สําหรับ “บ๊ิกโจก” พล.ต.ท.     

สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. “นายพลอนาคตไกล” 

วัย 51 ป นักเรียนนายรอยตํารวจ (นรต.) รุน 47 

หลังเจอมรสุมชีวิตถูกยายไปประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีเกือบ 2 ป

กอนกลับเขาร้ัว “กรมปทุมวัน” มาสวมเคร� องแบบ “ผู

พิทักษสันติราษฎร” อีกคร้ัง เม� อชวงตนเดือน มี.ค.2564

ดูเหมือนเสนทางการทํางานของ “บ๊ิกโจก” กําลังเขาสู

เสนทางเดิม กอนท่ีจะถูกยายไปประจําสํานักนายกฯ

ณ ช่ัวโมงน้ี ตองบอกวา “ผูชวยโจก” กําลังข้ึนหมอ!!!

ไมตองให โพลสํานักไหนไปสํารวจ ไปสอบถามความ

คิดเห็นใครๆ ใหเสียเวลา แคคลิกเว็บไซตขาว เปดหนา

หนังสือพิมพ ฟงวิทยุตนช่ัวโมง หรือดูขาวทางโทรทัศน ก็

ปรากฏผลงาน “ผูชวยโจก” อยูตลอดเวลา

ต้ังแตกาวแรกท่ีกลับเขาร้ัว “กรมปทุมวัน” น่ังเกาอ้ีท่ี

ปรึกษา (สบ 10) เทียบเทาผูชวย ผบ.ตร. “บ๊ิกปด” พล.ต.อ.สุ

วัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญสีกากี ก็มอบหมายใหรับผิด

ชอบงานใหคําปรึกษา แนะนํา การดําเนินการของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย กลยุทธ และ

แผนบริหารราชการ เพ� อใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร และ

เปนไปตามแผนแมบทของยุทธศาสตรชาติ  

“บ๊ิกโจก” ก็ผุดไอเดียสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนในรูปแบบโพลผาน Google form เปน people 

poll เพ� อเปนการปรับรูปแบบการทํางานของ ตร.ใหม นํา

เทคโนโลยีมาชวยจนภารกิจน้ีประสบความสําเร็จ

ย่ิงพอการแตงต้ัง “นายพล” วาระประจําป 2564 “บ๊ิก

โจก” ไดขยับจากตําแหน�งท่ีปรึกษา สบ 9 มาอยูตําแหน�งหลัก 

“ผูชวย ผบ.ตร.” ผลงานตางๆ ก็ไหลมาเทมา

26 ต.ค.2564 “บ๊ิกโจก” นําชุดปฏิบัติการสืบสวน 

ศพดส.ตร. รวมกับศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทย (ศรภ.) จับกุมเครือขายลักลอบนําแรงงานชาว

โรฮีนจาเขาประเทศ

29 ต.ค.2564 “บ๊ิกโจก” ประสานสถานทูตชวยคน

ไทยถูกแกงคอลเซ็นเตอรหลอกลวงและบังคับใหทํางานผิด

กฎหมายในประเทศกัมพูชา พรอมท้ังขยายผลติดตามจับกุม

เครือขายผูกระทําผิดท่ีเก่ียวของ 

4 พ.ย.2564 “บ๊ิกโจก” นําทีม พฐ.ตรวจเกาะเทวดาท่ี

ถูกอางใชเปนท่ีรวบรวมรังนกจากถํ้าตางๆ ท่ีโดนขโมยมากอน

สงกลับเขาฝง

7 พ.ย.2564 “บ๊ิกโจก” ลงพ้ืนท่ีติดตามคดีลักลอบขน

แรงงานตางดาว 23 ราย เกิดเหตุรถพลิกควํ่าเสียชีวิตทันที 3 

คน บาดเจ็บ 7 ราย และอีก 16 คน มีรถมารับอีกทอด กอน

จะนําท้ังหมดไปปลอยท้ิงใน จ.กําแพงเพชร 

9 พ.ย.2564 “บ๊ิกโจก” ข้ึนเมืองเลย ปราบปรามหน้ี

นอกระบบ เขาปดลอมตรวจคน 14 จุด ตรวจยึดโฉนดท่ีดิน 

รวมจํานวน  55 ฉบับ เน้ือท่ีประมาณ 27 ไร

หากสังเกตดีๆ ทุกคดี ทุกเร� องท่ี “บ๊ิกโจก” ลงไปดําเนิน

การลวนเปนการขานรับนโยบาย “รัฐบาล” เหมือนสมัยท่ีกํา

ลังรุงๆ เปะ เลยไมแปลกใจกระแสข้ึนหมอช่ัวโมงน้ี ในหวงท่ี 

“กรมปทุมวัน” กําลังอยูในชวงการแตงต้ัง “นายพัน” ช� อ “ผู

ชวยโจก” ถึงถูกนําไปเช� อมโยง ถึงถูกนําบารมีไปอางอีกคร้ัง

ก็คนกําลังข้ึนหมออะนะ.

บิ๊กโจก ‘แมวเกาชีวิต’

ฉ

ฟอง‘สตช.’สลายม็อบสภา

คําตอบ ‘ผูกพันทุกองคกร’

มวานะ....

สังคมยังสับสนดาน “กรอบปฏิบัติ” ตามคําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญเม� อ ๑๐ พ.ย.๖๔ กรณีลมลางการปกครอง

อยูมาก

โดยเฉพาะตรงความวา

“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถือวาเปนที่สุด และมีผล

ผูกพันกับทุกองคกร”

สวนมากจะยึดตรงนี้ แลวฟนธงฉับ วาเม� อศาลวินิจฉัย

เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุขแลว

ไมเพียง อานนท, ไมค, รุง แตทั้งขบวนการสามนิ้ว ทั้ง

ทุกคนที่เกี่ยวของกับขบวนการสามนิ้ว กลุมจานมหา’ลัยชักใย

เด็ก จะตองถูก “เช็กบิล” ดวย!

ก็เลย “ต� นกลัว” กันยกใหญ 

โดยเฉพาะกาวไกล “นายประกันขาประจํา” ดวยเกรงจะ

ถูกยุบพรรค ดวยเง� อนไข “คําวินิจฉัยผูกพันทุกองคกร”

และจากต� นกลัว..... 

ก็เตลิดไปสู “ปฏิกิริยาตอตาน” โพสตจวงจาบศาลฯ ตางๆ 

นานาบาง พวกนักศึกษาออกแถลงการณชนิดเว่ินเวอเพอพก

บาง

สุดทายก็ใชเทาแทนสติ นัด “ลงถนน” เปนปญญาชนสาม

นิ้วแสดงพลังตอตานคําวินิจฉัยศาล!

และนี่ เขาลักษณะ “องคกรที่เกี่ยวของ” หรือเปลาก็ไมรู

นะ? 

“รศ.ดร.พวงทอง” ใหสัมภาษณรายการ The Politics วา 

“คําตัดสินวันนี้ เปนอุปสรรคใหญของการเคล� อนไหว เปด

ชองใหนักรองย� นยุบพรรค แตอีกดาน เยาวชนต� นตัวยิ่งขึ้น ไม

หยุดพูดเร� องนี้”

“การชุมนุมใหญจะกลับมา คนรุนใหมพรอมเสี่ยง”

แลว “รุนแตกลายงา” อยางพวงทองละ จะออกมานํา

เสี่ยงกับคนรุนใหมดวยหรือเปลา

หรือเกงแค “ยุเด็ก” แลวคอยเก็บเกี่ยวอยูขางหลัง?

กอนที่จะเตลิดไปกันใหญ เพราะเขาใจคําวินิจฉัยไปคนละ

ทาง-สองทาง 

ผมอยากใหอานท่ีอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ “ทาน

อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล” ตอบคําถามนักศึกษา ที่ถามถึง

ความเห็นตอคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีลมลางการ

ปกครอง เม� อวาน (๑๒ พ.ย.๖๔)

ก็ทราบไวนิด ตอนนี้ อาจารยจรัญ ทานเปนผูอํานวยการ

ประกอบจึงไมมีผลผูกพัน”

“กอนหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอานคําวินิจฉัย มีส� อมวลชน

มาสัมภาษณ เกี่ยวกับประเด็นการเสนอแก ม.๑๑๒ ซึ่งผมไมเห็น

ดวยที่จะยกเลิกและแกไข 

และบังเอิญวาสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ยอมรับวา ‘ถูกขู’ เชนกัน แตขอบอกเลยวา ไมมีใครเคากลัว

คําขูหรอกครับ คนทํางานมาถึงขนาดนี้ พรอมที่จะตายไดทุกวัน 

เพราะตอนนี้ อยูก็ถือเปนกําไร 

แตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือของจริง 

ไมใชคําขู 

ผมขอวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้วา  

‘ตองการปราม เพราะไมตองการใหลุกลามไปมากกวานี้’ 

เพราะถาคุณไมพอใจรัฐบาล คุณก็โคนลมรัฐบาลไป ไมควร

ตองมาเกี่ยวของกับประมุขของชาติ 

ดังนั้น ขออยาตกใจ 

และขอใหมั่นใจวา คนในวงการตุลาการจะไมบาจี้ใหเกิด

ความรุนแรงทางใดทางหนึ่ง 

และมั่นใจวา เม� อคําตัดสินออกมาแบบนี้ เหตุการณจะสงบ

ขึ้น” 

--------------------

เปนไงครับ........ 

อานที่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายประหนึ่งพลิกจาน

ที่คว่ําใหหงายอยางนี้แลว กระจางในกรอบปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

ศาลกันแลวใชไหม?

ประเด็นหลัก คือ

-คําวินิจฉัยมีผลเฉพาะคนทําผิด คือผูถูกรองทั้ง ๓ (อานนท-

ไมค-รุง) เทานั้น ไมมีผลผูกพันถึงคนอ� น

-ที่วา “ผูกพันกับทุกองคกร”

หมายถึงคําวินิจฉัยนี้ มีผลผูกพันกับทุกองคกร เฉพาะ ๓  คน

นี้ เทานั้น 

-เพราะครั้งนี้ คําวินิจฉัย “แยกเปนสองสวน”

สวนแรก คือคําวินิจฉัยที่เปนประเด็นโดยตรงกับ ๓ คนนั้น 

ซึ่งมีผลผูกพันกับทุกองคกร

-สวนที่สอง ประเด็นตางๆ ที่ศาลนํามาขยายเหตุผล เปนเพียง 

“องคประกอบ” เทานั้น ไมมีผลผูกพันคนอ� น

-คําวินิจฉัยนี้ เจตนาของศาล ตองการปราม เพราะไม

ตองการใหลุกลามไปมากกวานี้ 

ก็กระจางแจงเปนทางเดียวกันแลวละกระมัง ถากลับไปอาน

คําวินิจฉัย จะเห็นวา ในทุกประเด็นโดยตรง ศาลทานจะระบุชัด

ไปเลยวา “ผูถูกรองทั้ง ๓”

คนอ� นๆ ไมเกี่ยว ไมมีผลผูกพัน

ไมมีการนําไป “เช็กบิล” ชนิดปูพรม ไปถึงพวกจานหลัง

ม็อบ หรือนําไปเปนเหตุยุบพรรค-ยุบ ส.ส.อยางที่ “กินปูนรอน

ทอง” กัน

ถาจะมี นั่นก็ดวยเหตุอ� น ไมใชเหตุจากอานนท-ไมค-รุง 

ขึ้นเวทีธรรมศาสตร เม� อ ๑๐ สิงหา

กลับไปดูคําวินิจฉัย ตอนทาย จะเห็นที่ศาลสรุปวา

“เหตุดังกลาว จึงวินิจฉัยวา

การกระทําของผูถูกรองทั้ง ๓ เปนการใชสิทธิเสรีภาพลม

ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขตามมาตรา ๔๙ 

และสั่งการใหผูถูกรองทั้ง ๓ รวมทั้งองคกรเครือขายเลิก

กระทําการดังกลาวที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตดวยตามมาตรา 

๔๙ วรรคสอง”

ก็ชัดเจน.... คือศาลระบุวาการกระทําของ “ผูถูกรองทั้ง ๓” 

เปนการใชสิทธิเสรีภาพลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ก็ ๓ คนนี้เทานั้น ที่ใชเสรีภาพลมลางตามคําวินิจฉัยศาล 

และมีผลผูกพันกับทุกองคกร 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง ระบุวา “ใหศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได”

ศาลจึงสั่งการวา....

“ใหผูถูกรองทั้ง ๓ รวมทั้งองคกรเครือขายเลิกกระทําการ

ดังกลาวที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตดวย”

ก็ชัดในตัว คือนอกจาก ๓ คน ที่ศาลใหเลิกกระทําการ

ดังกลาว 

ศาลยังเตือนสติไปถึง “องคกรเครือขาย” ใหเลิกกระทํา

ดวย บงถึงเจตนาของศาล ตองการปราม ไมตองการใหลุกลาม

ไปมากกวานี้ ซึ่งเปนกุศลเจตนาโดยแท

แตก็ยังมีนักกฎหมายโจรทําเปนโงตาใส เลนล้ินวา ศาล

ส่ังเกินบาง ไมเคลียรบาง องคกรที่เกี่ยวของคือใคร ไมเขาใจ  

ครอบคลุมไปถึงชาติหนาเลยหรือไง?

ผมตอบใหเองก็แลวกัน.......

“พวกมึงที่สมคบนอกชาติมาลมสถาบัน โดยใชเด็กเปน

เคร� องมือนั่นแหละ องคกรเครือขาย”

ถายังไมเขาใจ ในอนาคตอันใกล สันดานไมเปลี่ยน

มึงจะได “ฉลาดตากลับ” ละทีนี้!

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ตอไปนี้ เปนความเห็นและการวิเคราะหของทานจรัญ

คอยๆ อานแบบมีสติตาม.........

แลวความสับสนในกรอบปฏิบัติตามคําวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญจะหมดไป 

ที่คิดกันวา เร� องนี้ “ไมจบ” ก็จะจบไดดวยความเขาใจ!

อาจารยจรัญ ใหความกระจางกับนักศึกษา ดังนี้ครับ

......................

คําวินิจฉัยของศาลดังกลาว 

เช� อวาตองการจะออกมาเตือน ปองปรามวา การกระทําของ

กลุมที่ออกมาเคล� อนไหวไมมีขอบเขต ผิดกฎหมายและมีความผิด

ระดับรายแรง

เพราะหากถือตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ ถือวารายแรงมาก 

จึงเหมือนอยากจะใหถอยกันใหหมด

“คําวินิจฉัยก็ชัดเจนวามีผลเฉพาะคนที่ทําผิดคือผูถูกรองทั้ง 

๓ คนเทานั้น ไมมีผลผูกพันคนอ� น” 

แตยอมรับวา อาจจะมีคนตกใจ โดยเฉพาะกลุมเครือขายที่

เคยสนับสนุน 

เพราะที่ผานมา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุก

องคกร 

แตครั้งนี้ คําวินิจฉัยถูกแยกออกเปนสองสวน

คือ คําวินิจฉัยที่เปนประเด็นโดยตรง (มีผลผูกพันกับทุก

องคกร)

และคําวินิจฉัย ที่การนําประเด็นตางๆ มาขยายเหตุผลวา

ศาลไดผานกระบวนการความคิดประมวลมาตางๆ จึงนํามาแสดง 

เหมือนชักแมน้ําทั้งหามาใหประชาชนไดทราบ 

เพราะศาลยึดหลักมาโดยตลอดวา...........

“ศาลจะไมชี้แจงหลังการพิจารณา ดังนั้น เหตุผลที่เปนองค

ผ

ตร.เตือนพอแม

ระวังบุตรหลาน

เหย� อคลิปลามก

ปทุมวัน • เม� อวันศุกร พ.ต.อ.ศิริวัฒน ดี

พอ รองโฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กลาววา ตามท่ี พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

ผบ.ตร. ไดมีนโยบายใหสํานักงานตํารวจ

แหงชาติแจงเตือนและประชาสัมพันธให

พ่ีนองประชาชนรูเทาทันถึงอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี และไดกําชับใหเจาหนาท่ี

ตํารวจทําการสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด

มาดําเนินคดีตามกฎหมายอยางตอเน� อง

มาโดยตลอดน้ัน

พ.ต.อ.ศิริวัฒนกลาววา จากกรณีท่ี

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดย

กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย 

ไดจับกุมตัวคนรายท่ีไดทําการลอลวง

เยาวชนจํานวนหลายราย โดยปลอมเปน

หญิงสาวสวยหนาตาดี ใชชองทางเฟซบุก

ติดตอพูดคุยกับเหย� อ ซ่ึงสวนใหญเปนเด็ก

และเยาวชน เม� อเหย� อเร่ิมคุนเคยก็จะ

ชักชวนพูดคุยเร� องลามกอนาจาร อาศัย

โอกาสท่ีเหย� อเปนเยาวชนรูเทาไมถึงการณ 

คนรายก็จะสงภาพลามกอนาจารของ

หญิงสาวไปแลวชักชวนเหย� อถายภาพโป

เปลือย โชวของสงวนของลับตนเองกลับ

มา จากน้ันก็บันทึกภาพลามกอนาจาร

เหย� อ แลวนํามาขมขูกรรโชกทรัพยใหจาย

เงิน มิฉะน้ันจะเผยแพรภาพของเหย� อใน

ส� อสังคมออนไลน ทําใหเหย� อไดรับความ

เสียหาย

พ.ต.อ.ศิริวัฒนกลาวตออีกวา การ 

กระทําของคนรายเปนความผิดหลาย

ขอหาดวยกัน อาทิ ครอบครองส� อลามก

อนาจารเด็กเพ� อแสวงหาประโยชนในทาง

เพศสําหรับตนเองหรือผูอ� น ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 

100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1, 

สงตอซ่ึงส� อลามกอนาจารเด็กแกผูอ� น ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับไม

เกิน 140,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1, 

กรรโชกทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไม

เกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ ตาม ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 337

พ.ต.อ.ศิริวัฒนกลาววา สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจึงขอเตือนไปยังบิดา

มารดาและผูปกครองควรกํากับดูแลและ

สอดสองการใชส� อสังคมออนไลนของบุตร

หลานของทาน เพ� อปองกันไมใหเยาวชน

ตกเปนเหย� อของอาชญากรรม สามารถ

แจงเบาะแสไปยังสายดวน 191 และสาย

ดวนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 1599.

รอง‘บิ๊กตู’พิรุธสอบแชตไลนหลุด 
กรุงเทพฯ • อดีต ปธ.แผนก

คดีลมละลายศาลฎีกาอ้ึง ยุติ

สอบสวนปมฉาวแชตไลนหลุด 

โรรองนายกฯ ช้ีปมพิรุธ ไมมี

การช้ีแจงข้ันตอนและไมเรียก

สอบผูรองขอมูล ล่ันเจอรอง 

ป.ป.ช.ตรวจสอบแน� 

เม� อวันศุกร นายชํานาญ 

รวิวรรณพงษ อดีตประธาน

แผนกคดีลมละลายในศาลฎีกา 

กลาวถึงกรณีการย� นเร� องตรวจ

สอบนายอนุรักษ สงาอารียกุล 

ประธานแผนกคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ 

กรณีมีเหตุสงสัยท่ีจะมีการกระ

ทําผิดวินัยอันมีลักษณะการหา

เสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ

ตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) 

บุคคลภายนอกคร้ังท่ีผานมา 

ผานแอปพลิเคชันไลน สภา

ตุลาการ ท้ังท่ีอยูในตําแหน�ง 

ก.ต. ซ่ึงมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 

โดยตนเองไดรองไปยัง ก.ต.ให

ทําการตรวจสอบ และรองไป

ยังกรรมการ ปปช.ไวกอนหนา

น้ีดวย 

ลาสุดนายชํานาญกลาว

วา ไดรับหนังสือตอบกลับจาก

ทางสํานักงานศาลยุติธรรมวา

ไดยุติการสอบสวนในเร� องดัง

กลาว โดยนายพงษเดช วานิช

กิตติกูล เลขาธิการสํานักงาน

ศาลยุติธรรมคนกอน ไดเสนอ

เร� องยุติการสอบสวนไปยังอดีต

ประธานศาลฎีกาเพ� อมีความ

เห็น ซ่ึงอดีตประธานศาลฎีกา

มีความเห็นส่ังยุติการสอบสวน

ไปแลว โดยไมมีการช้ีแจงข้ัน

ตอนการสอบสวนวามีการเรียก

สอบใครไปแลวหรือไม รวม

ถึงไมมีการเรียกสอบตนเองใน

ฐานะผูรองไปใหขอมูล แตกลับ

มีความเห็นดังกลาว

“ผมรองไปยังนายก

รัฐมนตรีผานทางสํานักนายก

รัฐมนตรีเพ� อใหตรวจสอบใน

เร่ืองน้ี โดยนายกรัฐมนตรี

ไดทําหนังสือสอบถามมายัง

สํานักงานศาลยุติธรรม ทาง

สํานักงานศาลฯ ไดตอบกลับ

สํานักนายกรัฐมนตรีวายุติการ

สอบสวนไปแลว แตไมช้ีแจง

ข้ันตอนวามีการตรวจสอบ

อยางไรหรือไม ดังน้ันก็คงตอง

รอใหสํานักงานศาลยุติธรรม

ทําหนังสือตอบกลับมาถึงข้ัน

ตอนการตรวจสอบดังกลาววา

ชอบดวยกฎหมายหรือไม หาก

ไมชอบดวยกฎหมาย ผมก็จะ

ย� นเร� องตอ ป.ป.ช.ใหตรวจสอบ

ไปในคราวเดียวกันเลย” อดีต

ประธานแผนกคดีลมละลายใน

ศาลฎีการะบุ

อยางไรก็ตาม กอนหนา

น้ีนายชํานาญไดย� นหนังสือลง

วันท่ี 13 ส.ค.64 ผานเลขาธิการ

สํานักงานศาลยุติธรรมถึง

ประธานศาลฎีกา ในฐานะ

ประธานกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรม (ก.ต.) และกรรมการ 

ก.ต.เร� องคัดคานบัญชีรายช� อ

การแตงต้ังนายอนุรักษ สงา

อารียกุล รองประธานแผนก

คดียาเสพติดในศาลอุทธรณ 

ใหดํารงตําแหน�งเปนประธาน

แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในศาลอุทธรณ เน� องจากมี

เหตุสงสัยท่ีจะมีการกระทําผิด

วินัยอันมีลักษณะการหาเสียง

เลือกต้ัง ก.ต.บุคคลภายนอก

คร้ังท่ีผานมาในไลน “สภา

ตุลาการ” ท้ังท่ีอยูในตําแหน�ง 

ก.ต.ซ่ึงมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 

และนายชํานาญไดรองไปยัง

กรรมการ ป.ป.ช.ไวกอนหนาน้ี.

พลเรือโทสมพงษ นาคทอง ผูบัญชาการทัพเรือภาคท่ี 3 เปนประธานในพิธีสงเรือหลวงทยานชล 

และเคร� องบินลาดตระเวนแบบท่ี 1 (DO-228) เดินทางเขารวมการลาดตระเวนรวมระหวางกองทัพ

เรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย ณ ทาเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคท่ี 3.

เม� อวันศุกร ท่ีศาลแพง 

ถ.รัชดาภิเษก น.ส.ชลธิชา แจง

เร็ว หรือลูกเกด แกนนําม็อบ

คณะราษฎร และนางอังคณา 

นีละไพจิตร ตัวแทนกลุม

ปกปองสิทธิมนุษยชน และผูท่ี

ไดรับผลกระทบจากการสลาย

ม็อบท่ีหนาอาคารรัฐสภาเม� อ

วันท่ี 17 พ.ย.2563 จํานวน 

9 คน มาย� นฟองทางแพงกับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายต่อ

เสรีภาพการชุมนุม และสิทธิ

ในชีวิตและรางกาย คารักษา

พยาบาล จํานวน 3,020,147 

บาท และขอให กําหนด

มาตรการเพ� อปองกันไมใหเจา

หนาท่ีตํารวจปดก้ัน ขัดขวาง 

และใชกําลังสลายการชุมนุม

โดยไมเปนไปตามกฎหมายการ

ชุมนุมสาธารณะและหลักสากล

นางอังคณา นีละไพจิตร                                

ตัวแทนกลุมปกปองสิทธิมนุษย

ชน กลาววา วันน้ีมาฟอง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และผูบัญชาการตํารวจแหง

ชาติ กรณีใชกําลังสลายการ

ชุมนุม ซ่ึงมองวาเหตุการณ

ขณะน้ันยังไมมีผูชุมนุม และยัง

มีการสัญจรไปมาตามปกติ แต

เจาหนาท่ีใชรถฉีดนํ้าแรงดัน

สูง ทําใหประชาชนในบริเวณ

น้ันไดรับผลกระทบ และถือ

เปนการสลายการชุมนุมต้ังแต

ยังไมใชเวลานัดหมายชุมนุม 

ซ่ึงผูฟองคดีท้ังหมดไดรับบาด

เจ็บรวม 9 ราย จึงมาขอความ

เปนธรรมในวันน้ี โดยคาเสีย

หายท้ังหมดเฉล่ียคนประมาณ 

3 แสนบาท และมีผูเสียหาย 

1 รายท่ีไดรับบาดเจ็บมากท่ีสุด 

เรียกคาเสียหายกวา 4 แสน

บาท โดยไดนําหลักฐานเปน

ภาพถายมาและมีใบรับรอง

แพทยแนบมาดวย

ขณะท่ีนางสาวชลธิชา 

แจงเร็ว หรือลูกเกด หน่ึงใน

แกนนําผูชุมนุม กลาววา ในชวง

เวลาดังกลาวมีการประชุมสภา

และยังไมไดเร่ิมมีการชุมนุม แต

ตํารวจปดก้ันสิทธิเสรีภาพ ท้ัง

การต้ังแนวร้ัวกันพ้ืนท่ี การใช

นํ้าแรงดันสูงสลายการชุมนุม 

ซ่ึงการกระทําดังกลาวมองวา

ผิดหลักสากลและผิดตอหลัก

กฎหมาย และในวันดังกลาว

ไมไดมีการแจงหรือเจรจาเพ� อ

เปนการหลีกเล่ียงความรุนแรง

เธอระบุวา ทําใหมีท้ังผู

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอยและบาด

เจ็บสาหัส โดยการฟองในวันน้ี

จะเปนการเรียกคาใชจายการ

ไดรับบาดเจ็บและคาเสียหาย

ท่ีถูกละเมิดสิทธิการเดินทาง 

รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการถูกขัดขวางการใชสิทธิ

และเสรีภาพ เพราะมองวาการ

ท่ีตํารวจต้ังเคร่ืองกีดขวาง

การใชสิทธิในการชุมนุมน้ัน 

ความเสียหายไดเกิดข้ึนแลว 

อยางไรก็ตาม กอนชุมนุมเรา

ไดแจงการชุมนุมแลว และจาก

เหตุการณดังกลาว ตนเองกับผู

ชุมนุมประมาณ 6 คนถูกดําเนิน

คดีขอหา พ.ร.บ.การชุมนุม

สาธารณะและฝาฝน พ.ร.ก.ฉุก

เฉินฯ ขณะน้ีอยูระหวางการ

พิจารณาในช้ันพนักงานอัยการ

วาจะฟองหรือไม 

ดานอัมรินทร สายจันทร 

ทนายความ กลาววา คาดหวัง

วาคดีน้ีจะเปนบรรทัดฐานให

กับกรณีตางๆ ซ่ึงในวันน้ีก็จะ

ขอใหศาลกําหนดมาตรการวา

ตอไปจะตองไมมีการใชกําลัง

เขามาควบคุมดูแลการชุมนุม

สาธารณะอีก และสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจะตองมีหลัก

เกณฑท่ีชัดเจน โดยยืนยัน

วาการชุมนุมในวันท่ี 17 พ.ย.

2563 เปนการชุมนุมโดยสงบ 

ปราศจากอาวุธ และคดีน้ีเคย

ไดย� นฟองตอศาลปกครองกลาง 

แตศาลปกครองกลางไมรับฟอง 

จึงอยูระหวางการอุทธรณตอ

ศาลปกครองสูงสุด ทําใหตัดสิน

ใจถอนฟอง เพราะมองวามี

ความคลุมเครือของเขตอํานาจ

ศาล โดยย� นศาลแพงแทนใน

วันน้ี เพราะทางอายุความ

การจะย� นฟองคดีใหมตอศาล

ยุติธรรมจะตองย� นฟองภายใน

ระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ี

เกิดเหตุ ท้ังน้ี ศาลแพงไดรับคํา

ฟองไวเปนคดีหมายเลขดําท่ี พ.

5341/2564 และนัดพิจารณา

คดีคร้ังแรกวันท่ี 8 ก.พ.2565 

เวลา 09.00 น.

รัชดาภิเษก • กลุมราษฎร-นักสิทธิมนุษยชนยกทีมฟองศาล

แพง สตช. ผบ.ตร. เรียกคาเสียหาย 3 ลาน นัดพิจารณาคดี

คร้ังแรก 8 ก.พ.65 



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ความมั่งคั่งรวมกัน-ขอเรียกรองธาตุแทของสังคมนิยม

“จา” คําเดียว

เหมือนสถานการณการเมืองจะเริ่มขยับเคล� อนไหวอีก

ครั้งชวงนี้ ที่นอกจากปญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

จะคุกรุนจนตองนัดกินเล้ียงกระชับสัมพันธพรรครวมรัฐบาลกันแลว 

ลาสุดยังลุนการลงถนนของมวล                    

ชนอีกครั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคํา

วินิจฉัยการชุมนุมของกลุมราษฎรเปน 

การลมลางการปกครอง

ชวงนี้ “นายกฯ ลุงตู”-พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เลยเงียบๆ สงวน

ทาทีตอบคําถามนักขาวบางในบางวัน 

ลาสุดเจอหนานักขาวท่ีทําเนียบ

รัฐบาล ยังตองพับโพเดียมเก็บเขาที่ 

เพราะ “ลุงตู” เดินผานไปเพียงสงยิ้ม

ใหและตอบวา “จา” หลังถูกถามในหลายประเด็น นายกฯ ลุง

ตูก็ไดแตพูด “จา” คําเดียว 555

แหม..สงสัยคงอยากพักบางอะไรบาง อิ อิ 

     

มีแตเร� องสัตว

กอนประชุม ศบค.ชุดใหญ วันที่ 12 พ.ย. จูๆ “เสี่ย

ไกชน”-สมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรมและ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

และที่ปรึกษาหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

เลี้ยวรถเขาหาตึกไทยคูฟา เพ� อพบ 

“บิ๊กตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม แบบสอง

ตอสอง ทามกลางส� อทําเนียบรัฐ บาล

จับตาวาจะมีประเด็นการเมืองและมี

บิ๊กเซอรไพรสอะไรหรือไม 

แตปรากฏวา เม� อออกจากตึก

ไทยฯ  “เสี่ยไกชน” กลับบอกไมใชเร� อง

ดังกลาว แตเปนการนําความเดือดรอน

ของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวเพ� อการแขงขัน เชน วัว นก ไก ฯลฯ   

เพ� อเรียนใหนายกฯ ทราบ และให ศบค.พิจารณาปลดล็อกใหผู

วาราชการจังหวัดอนุญาตใหมีการจัดการแขงขันสัตวตางๆ ได 

เพ� อสรางรายได หลังถูกวิกฤตโควิดเลนงานมาเปนป      

นักขาวถามย้ําวา นอกจากประเด็นเร� องสัตวเลี้ยงแลว 

ยังมีการหารือเร� องการเมืองหรือไม “รมว.ยุติธรรม” ตอบวา 

“นายกฯ ไดติดตามโครงการใหผูตองขังเลี้ยงสุนัขเพ� อพัฒนา

พฤตินิสัย ในเรือนจําความมั่นคงสูง 4 แหงทั่วประเทศ”  

แหะๆ สรุปงานนี้ ไมมีประเด็นการเมือง มีแตเร� องสารพัด

สัตวเลี้ยง 555

    

ขอพูดอีกครั้งครับ

เปนหนึ่งในนักปราศรัยประจําคายสีน้ําเงินอยูแลว บัง

ซุป-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย วัน

กอนประชุมสภา วาระเปดประเทศ 

ศุภชัย ขอรวมแสดงความคิดเห็นดวย 

พูดเสนอแนะทั้งมาตรการปองกันของ

รัฐ ในการเตรียมรองรับนักทองเที่ยว 

รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด

ไมรูวาพูดนานไป หรือมีคําภาษา

อังกฤษมาดวย พอจะพูดถึงการตรวจ

หาเชื้อแบบอารทีพีซีอาร เจาตัวเลย

ออกเสียง เรียงลําดับตัวอักษรอยาง

ตะกุกตะกักหน�อย “อารที พะพี ซี ผม

ลิ้นพันไปหน�อย” ทําใหเพ� อน ส.ส.อมยิ้ม 

แตไมทันไร เหมือนเจาตัวรู เลยบอกในทันทีวา ‘ทาน

ประธานครับ ผมขอพูดอีกคร้ัง การตรวจเช้ือแบบอารที พีซีอาร”

แหม! จะตะกุกตะกักนิดๆ หน�อยๆ แตก็เอาตัวรอดมาได

สบายๆ พรอมกับเรียกรอยยิ้มดวย อิอิ

เสียงหาย

วันพุธท่ี 10 พ.ย.ท่ีผานมา ในการประชุม ส.ส.พรรคพลัง

ประชารัฐ ไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อและรองหัวหนา 

พปชร.นั่งเปนหัวโตะ และมี นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค 

นั่งอยูขางๆ โดย ไพบูลย เปดตัว เฮียไช-นิโรธ เปนประธาน

คณะกรรมการประสานพรรครวม

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) คนใหมอยางเปน

ทางการ ตอหนา ส.ส.ของพรรค 

ทามกลางคําปรามาสของหลาย

ฝายวา ประธานวิปฯ จะไมสามารถ

ควบคุมเสียงได จนทําใหสภาลมอีก

ตามธรรมเนียม ประธานวิปรัฐ

บาลคนใหม ก็ตองแนะนําตัวหรือกลาว

อะไรเล็กนอยกับเพ� อนพองนองพี่รวม

พรรคเดียวกัน เม� อ ไพบูลย เกริ่นนําและสงคิวให เฮียไช ก็กด

ไมคจะพูด แตไมคเจากรรมดันเกิดปญหาจนตองเปลี่ยนตัวใหม 

พอระบบเสียงเขาสูปกติ เจาตัวยิงมุกทันที “แรกเร่ิมเสียงก็

ไมออกซะแลว” ขณะที่ ไพบูลย กลาวเสริม “เหตุการณที่เกิด

ขึ้นเราเตี้ยมกันมากอนหนานี้!@”

แหม! เขาขากันดีจริงๆ นะสองคนนี้ อิ อิ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ศุภชัย ใจสมุทร 

สมศักดิ์ เทพสุทิน

นิโรธ สุนทรเลขา

ม� อวันที่ 17 ส.ค.นี้  สี จิ้นผิง ผูนําจีนไดกลาวในที่ประชุม

คณะกรรมการเศรษฐกิจการคลังของศูนยกลางพรรคครั้งที่ 

10 เพ� อคนควาและผลักดันปญหา ความมั่งคั่งรวมกัน โดย

ชี้เนนวา ความมั่งคั่งรวมกันเปนขอเรียกรองธาตุแทของสังคมนิยม 

เปนสัญลักษณเฉพาะที่สําคัญแบบจีนในยุคปจจุบัน ตองยืนหยัดถือ

ประชาชนเปนศูนยกลาง ผลักดันการพัฒนาดวยคุณภาพระดับสูง

เพ� อบรรลุความมั่งคั่งรวมกัน

บวกกับกอนหนานี้วงการตางๆ ในสังคมจีน ไดมีการเคล� อน 

ไหวตอตานคัดคานพฤติกรรมที่ผิดๆ ของปจจัยทุนนิยมในสังคมจีน 

ตั้งแตดานการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม รูปการจิตสํานึก 

การศึกษา ไปจนถึงการเลนเกม ผูคนในสังคมทั้งในจีนและประชาคม

โลก ตางวิพากษวิจารณวา อาจเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ

ในจีนมีความวิตกกังวลไปตางๆ นานา แตสําหรับผูที่เขาใจปญหาดี 

กลับรูสึกดีใจที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในสังคมจีน

ธาตุแทของสังคมนิยมก็คือ การปลดปลอยพลังการผลิต พัฒนา

พลังการผลิต ทําลายการขูดรีด ขจัดการแยกตัวออกเปนสองขั้ว และ

ในที่สุดบรรลุความมั่งคั่งรวมกัน

หลังการสถาปนาจีนใหมเม� อป ค.ศ.1949 จีนไดปดประเทศตอ

ตานการปดลอมของจักรวรรดินิยม ตั้งหนาตั้งตาพัฒนาประเทศเพ� อ

มุงสูเปาหมายแหงความมั่งคั่งรวมกันของทั่วทั้งสังคม แตเม� อเวลา

ผานพนไป 29 ป ประเทศจีนใหมที่โตแรงกดดันจากทั่วทุกทิศอยาง

แข็งแกรง เม� อสํารวจดูแลวประเทศชาติยังยากจน ประชาชนยังตก

อยูใตเสนความยากจนเปนจํานวนมาก จึงตัดสินใจทําการปฏิรูปเปด

ประเทศ

หลังจากที่พรรคและรัฐบาลจีนที่มี เติ้ง เสี่ยวผิง เปนผูนํา                                                                                   

ประกาศปฏิรูปเปดประเทศ เม� อป ค.ศ.1978 ไดมีการสรุปประสบ 

การณทั้งดานตรงและดานกลับอยางลึกซึ้ง มีความเขาใจดีวา “ความ

ยากจนมิใชสังคมนิยม” จีนจึงไดทลายระเบียบผูกมัดแตด้ังเดิม อนุญาต

ใหคนสวนหนึ่งและภูมิภาคบางแหงร่ํารวยขึ้นมากอน ผลักดันใหปลด

ปลอยและพัฒนาพลังการผลิตของสังคม

แตการที่จะพัฒนาการผลิตของสังคมอยางเต็มที่นั้นจําเปน

ตองมีปจจัยสําคัญ 2 อยาง คือเทคโนโลยี และทุนประเทศจีนเกา

ที่มีภูเขา 3 ลูกกดทับอยูบนหัวของมวลมหาประชาชน มีแตความ

อดอยากแรนแคน ยิ่งไมตองพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม ในสังคมมีการ

สะสมทุนนอย จึงจําเปนตองทําการปฏิรูปเปดประเทศ รับเทคโนโลยี

และเงินทุนจากโลกทุนนิยมที่พรอมที่จะทุมเขามาในตลาดที่ใหญเปน

อันดับหนึ่งแหงนี้ ซึ่งยอมใหคนสวนหนึ่งและพื้นที่สวนหนึ่งร่ํารวยขึ้น

มากอน เพ� อผลักดันใหคนสวนอ� นและพื้นที่สวนอ� นๆ ร่ํารวยขึ้นมา

ตาม ซึ่งนี่มิใชเปาหมายของสังคมนิยม หากเปนวิธีการที่จะไปบรรลุ

เปาหมายความมั่งคั่งรวมกัน เทคโนโลยีนั้นไมมีชนชั้น ชนชั้นไหนยึด

กุมไดมันก็รับใชชนชั้นนั้น

เม� อสังคมนิยมขั้นตนของจีนที่ถูกปดไดถูกเปดกวาง รับเทคโน 

โลยีและเงินทุนของโลกทุนนิยม ทุกสิ่งในโลกทุนนิยมยอมประดังกัน

เขายึดพื้นที่ของสังคมนิยมจีนอยางรวดเร็วทั้งโดยเปนไปเองและโดย

ความตั้งใจ รูปการจิตสํานึกทุนนิยม  เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 

ประเพณีนิยม ปรัชญา ทุกอยางที่ดํารงอยูในสังคมทุนนิยม ก็หลั่ง

ไหลกันเขาไป สังคมจีนจึงมีทั้งสวนที่เปนปจจัยสังคมนิยม และสวน

ท่ีเปนปจจัยทุนนิยมดํารงอยูพรอมกัน เพียงแตวาดานหลักยังเปนปจจัย

สังคมนิยม พลังไหนออนแอไรแรงตานทาน ก็จะถูกพลังของฝายตรง

ขามเขาแทนที่ ดังที่เราไดพบเห็นมาแลวในสังคมจีน ซึ่งหลายสิ่ง

หลายอยางกําลังถูกตอตาน ถูกกําจัด และถูกกวาดลาง พวกหัวโจก

จักรวรรดินิยมย่ิงช� นชอบท่ีจีนเปดประเทศ  พวกเขาอยากจะบีบสังคม 

นิยมจีนใหตายตั้งแตยังแบเบาะ แตพวกเขาทําไมได ก็มีแตความอด 

ทนที่จะเฝารอการเปลี่ยนแปลงรุน 2 รุน 3 และรุนตอๆ ไปในจีน

ดวยเหตุนี้ เม� อสังคมจีนถูกเปดกวาง เศรษฐกิจจีนมีการพัฒนา

ศูนยหารายไดแหงชาติ (ศรช.)

เ

โดย ไกร เชี่ยวปรีชา

ใหรัฐบาลตั้ง “ศูนยหารายไดแหงชาติ” ขึ้นตรงกับนายก

รัฐมนตรี มีอํานาจเหนือทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยดวนมาก

ที่สุด เพ� อระดมนักการตลาด นักการผลิต นักคิด นักวิจัย นัก

ออกแบบ คนหาเงินเกงทุกสาขาอาชีพ มาชวยกันหาเงินเขาประ 

เทศในทุกชองทาง ใหมีรายไดเพิ่มอีกปละ 441 ลานลานบาท จน

คนไทยที่ขยันและใฝรู มีรายไดเพิ่มขึ้น 10 เทา ใน 10 ป

1.สนับสนุนการทํามาหารวยทั่วหนาอยางไมจํากัด ในทุก

หมูบาน และชุมชน

2.พัฒนาขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระดับ

โลกอยางทวีคูณเต็มศักยภาพ แบบทวีคูณและยั่งยืน เพ� อคุณภาพ

ชีวิตในระดับสูงสุดของผูประกอบอาชีพ จนทํามาหารวยไดสําเร็จ 

คนตั้งใจทํามาหากินทุกคนตองมั่งคั่ง ภายใน 10 ป

3.สรางมหานครคลองไทย เช� อม 2 มหาสมุทร โดยไทย

ถือหุน 51% รวมกับอีก 192 ประเทศทั่วโลก บนพื้นที่ 40,000 

ตารางกิโลเมตร ทํากําไรไดมากกวาปละ 300 ลานลานบาท ใช

เวลากอสราง 10 ป

3.1 เงินสวัสดิการจากผลกําไรของโครงการมหานครคลอง

ไทย จัดสรรใหคนไทยทุกคนทั้ง 70 ลานคน จนกวาจะครบ คนละ 

40,000 บาทตอเดือน ตั้งแตแรกเกิด จนตาย ตามหลักฐานใบเกิด 

หรือบัตรประชาชน ผานระบบเช� อมโยงฐานขอมูลอัตโนมัติกับ

ทะเบียนราษฎร

3.2 เงินลงทุน 20 ลานลานบาท

3.3 งบสํารวจ และออกแบบ 20,000 ลานบาท

3.4 งบเชา ซ้ือ และผลิตอาวุธเพ� อความม่ันคง 2 ลานลานบาท

3.4.1 ที่มาของกําไร จากมหานครคลองไทย ซื้อขายสินคา

จากเรือ ปละ 438,000 เที่ยว = 876 ลานลานบาทตอป      

3.4.2 Thai Canal Giga Department Store ขนาด 40,000 

ลานตารางเมตร = 800 ลานลานบาทตอป

3.4.3 บานคลองไทย 10 ลานไร ใหเชา 8 ลานไร สําหรับ

ที่อยูอาศัย คาเชา 30 ป ยูนิตละ 100 ตารางวา ยูนิตละ 10 ลาน

บาท = 1.2 ลานลานบาทตอป

3.4.4 Thai Canal Super Casino = 100 ลานลานบาทตอป

3.4.5 ศูนยซื้อขาย ออกแบบรถยนต รถบรรทุก และ

มอเตอรไซคทุกชนิด = 100 ลานลานบาทตอป

3.4.6 Thai Canal Giga Entertainment Complex = 20 

ลานลานบาทตอป

3.4.7 Thai Canal Giga Medical Care Centre ศูนยกลาง

ทางการแพทย = 20 ลานลานบาทตอป

3.4.8 Giga Water Market ตลาดน้ํา = 10 ลานลานบาท

ตอป

“คนไทยทุกคน ตองมีโอกาสในการทํามาหากิน อยางเทาเทียม

กัน” ครับ

4.ระบบขายกอนผลิต จะทําใหสินคาไทยทุกชนิดขายตรงสูตลาด

โลก 192 ประเทศ ไดราคาสูงขึ้นหลายเทา ผานระบบการประมูล 

เกษตรกรและผูผลิตชาวไทย จะไมถูกเอาเปรียบจากพาณิชยนาวีไทย 

และสิงคโปร อีกตอไป

5.โครงการศูนยหลังเกษียณโลก : สรางรายไดอยางย่ังยืน และ

ถาวร มากกวาปละ 70 ลานลานบาท ใหกับประเทศไทย อยาง

ปลอดภัย ใชเงินลงทุนนอย มลพิษต่ํา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

5.1 เพ� อเปนสวรรคของชาวตางชาติ ที่มีรายไดดี ตั้งแตอายุ 

55 ปขึ้นไป จํานวนไมเกิน 70 ลานคน มาด� มด่ํากับความงดงามของ

เมืองไทยในทุกหมูบาน เสพสุขกับความน�ารัก และวิถีชีวิตความเปน

อยูของคนไทย

5.2 คาวีซา 10 ป ถึง 30 ป ปละ 1 ลานบาท ใชวิธีเปดประมูล

ทางเว็บไซต ราคาขึ้นอยูกับทําเล และความเจริญในแตละอําเภอ ทั้ง 

76 จังหวัด เพ� อกระจายรายได และพัฒนาทองถิ่น = รายไดปละ 30 

ลานลานบาท

Universal Periodic Review (UPR) หรือกระบวน     

การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนเปนกลไกภายใต                                                                        

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights                                                                                                  

Council หรือ HRC) โดย UPR กําหนดใหประเทศสมาชิก 

ท้ัง 193 ประเทศ จัดทํารายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษย

ชนของประเทศ เพ� อเสนอตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอยางเทา

เทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน การทบทวนแตละรอบ จะใชเวลา

ประมาณ 4 ปคร่ึง ปน้ีกระบวนการ UPR จะกลับมาอีกคร้ังในวัน

ท่ี 10 พ.ย.64 โดยกลุมท่ีมีสิทธิสงรายงานคือ 1.รัฐบาล 2.องคการ

สหประชาชาติ 3.สถาบันสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคม.

UPR

ไปอยางรวดเร็วในทุกดานอยางไมเคยมีมากอน การพัฒนาของจีน                     

40 ป จึงเทียบเทาการพัฒนาของตะวันตกหลายรอยป เพราะ

ฉะนั้น การเปดกวางจึงไดดําเนินการอยางตอเน� องและยกระดับคุณ 

ภาพสูงขึ้นอยางไมขาดสายจนจีนถือการปฏิรูปเปดกวาง เปนเข็มมุง                                                                              

ที่ไมอาจเลิกลมได ผูคนทั้งโลกตางเฝาติดตามดูวาจีนกําลังจะไปทาง                                                                                

ไหน จะกลับไปสูทุนนิยมหรือไม หลายคนใหขอสรุปวา จีนเปนทุน 

นิยมไปแลว

อยาลืมวา ทางที่จีนกําลังเดินอยูยังไมมีผูใดในโลกเดินมากอน                                                                              

มีแตแนวใหญๆ สวนจะเดินไปยังไงก็ยอมตองศึกษา คนควา ทดสอบ

จนไดขอสรุปที่เปนสัจธรรม ซึ่งก็คือหลักการ “การปฏิบัติเปนบรร 

ทัดฐานหนึ่งเดียวในการพิสูจนสัจธรรม”

กวา 40 ป ที่จีนดําเนินการปฏิรูปเปดประเทศ จีนไดพัฒนาจน

เปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก มีนายทุน

ที่ร่ํารวยเปนมหาเศรษฐีในกลุม 500 คนของโลกมากขึ้นทุกที จนมี

จํานวนล้ําหนามหาเศรษฐีในสหรัฐฯ ปจจัยทุนนิยมในสังคมจีนเพิ่ม

ขึ้นเร� อยๆ จนผูคนตางวิตกวาจีนจะแปรเปลี่ยนเปนทุนนิยม หลาย

คนไมสามารถวินิจฉัยอยางถูกตองได แตความจริงการวิเคราะหวา

เปนสังคมทุนนิยม หรือสังคมสังคมนิยม มีหลักยึดอยูเชนกัน 

กอนอ� นอํานาจรัฐตองกุมอยู ในมือของพรรคคอมมิวนิสตจีน                                                                                      

ที่เปนตัวแทนผลประโยชนของมวลมหาประชาชน โดยถือประชา 

ชนเปนศูนยกลาง และประการตอมา สังคมสังคมนิยมขั้นตนนี้ ตอง 

ยืนหยัดถือระบอบกรรมสิทธ์ิในปจจัยการผลิตสวนรวมเปนองคหลัก 

โดยมีเศรษฐกิจระบอบกรรมสิทธ์ิหลากหลายชนิดพัฒนาไปดวย

กัน เปนระบอบเศรษฐกิจพื้นฐาน ทั้งยืนหยัดถือระบบการแบงปน

ตามผลงาน (ตามแรงงาน) เปนองคหลัก โดยมีรูปแบบการแบงปน

หลากหลายชนิดดํารงอยูรวมกัน

ทําไมตองดําเนินการในตอนนี้

กวา 40 ปที่ดําเนินการปฏิรูปเปดประเทศ เน� องจากโลกใบ

นี้ยังเปนโลกของทุนนิยมและจีนก็ตองติดตอไปมาหาสูกันทั่วโลก 

ปจจัยทุนนิยมจึงไดแผเขายึดพื้นที่ตางๆ ในสังคมจีน และพัฒนา

ขยายตัวจนหลายอยางสงผลที่เปนอันตรายตอระบอบสังคมนิยม 

หากไมสะสางและกําจัดมันจะนําความเสียหายมาสูประเทศชาติและ

ประชาชน

อีกอยางหน่ึง การจะสรางความม่ังค่ังรวมกันของมวลมหาประ 

ชาชน แมจะเพียงแคสังคมนิยมขั้นตน ก็ยังคงเปนกระบวนการที่

ตองใชเวลายาวนานตามเง� อนไขของแตละระยะ จึงจําเปนตองแบง

เปนขั้นเปนตอนตามลําดับกอนหลัง ระยะเริ่มแรกของการสรางจีน

ใหม ประเทศชาติและประชาชนยังอยูในภาวะที่ยากจน ก็ตองมุงแก

ปญหาความยากจนเปนหลักจนบรรลุผลเปนสังคมมีอันจะกิน (สังคม

เสี่ยวคัง) จากนั้นก็ถึงเวลาที่ตองหันมาเนนหนักการสรางความมั่งคั่ง

รวมกันตั้งแตการประชุมสมัชชาพรรคฯ ครั้งที่ 18 เม� อป 2012 

นอกจากนี้ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 14 ซึ่งเริ่ม

ตนในป 2021 นั้น เปนจุดที่ความฝนจีน 100 ป แผนแรกมาเช� อมตอ

กับความฝนจีน 100 ป แผนสอง ซึ่งเปนรากฐานการเริ่มแผนพัฒนา

ชาติจีนเปนมหาอํานาจที่มั่งคั่งไพบูลยและเขมแข็งเกรียงไกร

จะบรรลุตามแผนมั่งคั่งรวมกันอยางไร

กอนอ� น จีนไดตั้งมณฑลเจอเจียงซึ่งอยูทางภาคตะวันออก

เปนเขตสาธิตเพ� อสืบเสาะหาทางสรางความมั่งคั่งรวมกัน เม� อได

ประสบการณความสําเร็จแลวจึงทําการเผยแพรทั่วไป ซึ่งเปนวิธีการ

ทํางานที่มีความถนัดของจีนมาแลวในหลายๆ แผนที่ผานมา

พึงตองเขาใจวา ที่กลาวถึงความมั่งคั่งรวมกันในที่นี้ เปนความ

มั่งคั่งรวมกันของมวลมหาประชาชน เปนความมั่งคั่งทั้งในดานวัตถุ

และดานจิตใจ มิใชเปนความมั่งคั่งของกลุมคนสวนนอย และก็มิใช

การขีดเสนแบงเหมือนกันหมดแบบลัทธิเฉลี่ยย่ิงตองระมัดระวังไมไป

ติดกับดักของ “รัฐสวัสดิการนิยม” ที่เลี้ยงคนเกียจคราน ความมั่งคั่ง

รวมกัน ก็มิใชวาทุกคนในสังคมมั่งคั่งพรอมกัน ทุกแหงบรรลุระดับ

ความมั่งคั่งเทาๆ กัน มันยังคงมีความแตกตางของผูคนในทองที่ที่

ตางกันและในเวลาที่ตางกัน

สี จิ้นผิงเนนวา ตองยืนหยัดความคิดพัฒนาที่ถือประชาชน

เปนศูนยกลาง บรรลุความมั่งคั่งรวมกันโดยการพัฒนาดวยคุณภาพ

ระดับสูง จัดการความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพกับความเปนธรรม

อยางถูกตอง สรางระบบการแบงปน ครั้งแรก  (ตามแรงงาน) การ

แบงปนซ้ํา (จากการบริการของรัฐ) และการแบงปนครั้งที่ 3 บนพื้น

ฐานที่ประสานกันอยางเหมาะสม เพิ่มการเก็บภาษีเงินได และเบี้ย

ประกันสงคม เพิ่มสัดสวนรายไดของกลุมชนที่มีรายไดปานกลางให

มากขึ้น เพิ่มรายไดของกลุมชนที่มีรายไดต่ํา ขณะเดียวกันก็ปรับผูมี

รายไดสูงใหสมเหตุสมผล ปราบปรามผูมีรายไดผิดกฎหมาย กอรูปข้ึน

เปนโครงสรางการแบงปนแบบลูกสมอที่ตรงกลางใหญหัวทายเล็ก

สี จิ้นผิงเนนเปนพิเศษวา ตองลงแรงในการเพิ่มรายไดกลุมที่

มีรายไดปานกลางใหมาก ผลักดันใหกลุมที่มีรายไดต่ําเขาสูขบวนของ

ผูมีรายไดปานกลางใหมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันปลุกระดมผูมีรายได

สูงและธุรกิจคืนเงินตอบแทนสูสังคมใหมากยิ่งขึ้น มาตรการของการ

บรรลุเปาหมายเหลาน้ียอมกําหนดรายละเอียดไวแลวในแตละข้ันตอน

เม� อไรบรรลุความมั่งคั่งรวมกันในระยะสังคมนิยมขั้นตน

สี จิ้นผิงชี้วา ตองคนควาเปาหมายในแตละขั้นตอนที่ตางกัน                                                                  

อยางลึกซ้ึงบรรลุความม่ังค่ังรวมกันตามข้ันตอน ถึงปลายแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 14 มวลมหาประชาชนไดยางกาวอยางมั่นคง

สูความมั่งคั่งรวมกัน ความแตกตางของรายไดกับระดับการใชจาย                                                                           

บริโภคของประชาชนคอยๆ ลดนอยลง เม� อถึงป 2035 ความมั่งคั่ง

ของมวลมหาประชาชนจะไดรับความคืบหนาอยางเปนจริงที่เห็นได                                                                                        

ชัด การบริการสาธารณะไดบรรลุเชิงเฉล่ียเทากันเม� อถึงกลางศตวรรษ

น้ี ความม่ังค่ังรวมกันของมวลมหาประชาชนไดบรรลุโดยพ้ืนฐาน ความ

แตกตางระหวางรายไดกับระดับการใชจายบริโภคของประชาชนได

ลดลงถึงจุดที่สมเหตุสมผล

สําหรับนายทุนในประเทศจีนกับนายทุนตางชาติที่ดําเนินการ

ประกอบการในจีนยอมมีผลถูกกระทบตางกันนายทุนในประเทศจีน 

ยอมปฏิบัติไปตามระเบียบกฎเกณฑของรัฐสังคมนิยมจีน ซึ่งพวกเขา                                       

น�าจะเขาใจดี ไมน�าจะมีปญหามาก เพราะสังคมนิยมยอมไมสงเสริม

ใหนายทุนจีนพัฒนาสูนายทุนทุนนิยม

สวนนายทุนตางประเทศที่เขาดําเนินธุรกิจในจีน ก็ดําเนินไป                                                     

ตามกฎหมายการลงทุนของทุนตางชาติในจีน ซึ่งใหการคุมครองอยู                                                 

แลว การเปล่ียนแปลงเหลาน้ียอมไมกระทบถึงนายทุนตางชาติ อยาง 

แบล็กร็อก ผูจัดการสินทรัพยใหญที่สุดของโลก ไดกระตุนใหนักลง 

ทุนเพิ่มโอกาสในจีนเปนสามเทา “จีนน�าลงทุนไหม? เจพีมอรแกน

ถามกอนจะตอบวา “เราคิดอยางนั้น” สวนโกลดแมนแซคสก็ตอบ

เชนกัน จึงไมน�ามีปญหาใด.

5.3 เกษตรกรไทยสามารถทําการตลาดแบบขายกอนปลูก 

ขายผลิตภัณฑทางการเกษตรคุณภาพเยี่ยม ปลอดสารพิษ ในราคา

สูงขึ้นอีกหลายเทา ใหคนตางชาติรายไดสูงในประเทศ โครงการ

ศูนยหลังเกษียณโลก ทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ไมจํา 

เปนตองพึ่งพิงการสงออกเปนหลักอีกตอไป

5.4 คนไทยจํานวนหลายสิบลานคน มีงานทํา สรางรายได

วันละหลายพันบาท

5.5 รัฐบาลสามารถดําเนินการแกไขกฎระเบียบไดทันที โดย

ไมจําเปนตองใชเวลาเตรียมการ หรือเงินลงทุนมากมายแตอยาง

ใด เพราะเงินลงทุนในการสรางที่อยูอาศัย และสาธารณูปโภค

ทั้งหมด ผูเชาโครงการศูนยหลังเกษียณโลก เปนผูจายตามสัญ                                                                               

ญาเชาไมเกิน 30 ป อยูแลว โดยมีผูประกอบกอบการดานอสังหา 

ริมทรัพย เปนผูดําเนินการ

6.สงเสริมการปลูกฟาทะลายโจร เพ� อการสงออกไปยัง 192 

ประเทศทั่วโลก สรางรายไดปละ 20 ลานลานบาท เกษตรกรไทย

ที่ปลูกฟาทะลายโจรจะมีรายไดมากกวากิโลกรัมละ 1,000 บาท 

ตอกิโลกรัม

7.เปลี่ยนระบบหักลดหยอนภาษี เพ� อเก็บแวตเพิ่ม 10 เทา 

= เพิ่มรายไดเขารัฐอีก 10 ลานลานบาท

7.1 เปลี่ยนระบบการหักลดหยอนภาษีของบุคคลธรรมดา 

และการหักคาใชจายของนิติบุคคลในแตละปทุกชนิด

7.2 บุคคลธรรมดา : ตองใชใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ 

สามารถหักคาใชจายไดเต็มทุกรายการ โดยไมมีคาใชจายตองหาม 

ทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล

7.3 จะทําใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มพุงขึ้นหลายเทา จน

รัฐมีงบประมาณเพิ่มขึ้นทันที มากกวาปละ 10 ลานลานบาท

7.4 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะซื้อสินคาและบริการ 

ที่มีใบกํากับภาษีมากขึ้นหลาย 10 เทา เพ� อนําไปหักเปนคาใชจาย 

สําหรับลดภาษีเงินได

7.5 ผูประกอบการที่สามารถออกใบกํากับภาษีได จะมียอด

ขายเพิ่มขึ้นทันทีหลายเทา

7.6 ผูประกอบการที่ไมสามารถออกใบกํากับภาษีได จะ

ยอมเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เพ� อเพิ่มยอดขาย

7.7 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะใชจายแบบมีใบกํากับ

ภาษีเพิ่มขึ้นทันที เพราะไมมีคาใชจายตองหามอีกตอไป สามารถ

หักคาใชจายไดเต็มทุกรายการตามรายไดจริง

7.8 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่เคยเลี่ยงภาษี ดวยการ 

กระจายรายไดในช� ออ� น จะเปลี่ยนมาแจงรายไดตามจริง แลวใช

วิธีหักคาใชจายที่มีใบกํากับภาษีแทน

7.9 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายไดสูงมาก ท่ีเคยเล่ียง

ภาษี ดวยการกระจายเงินไดในช� อบุคคลอ� น หรือนิติบุคคลอําพราง 

จะหันมาย� นเสียภาษีตามรายไดจริง โดยใชวิธีหักลดหยอนภาษี ดวย

ใบกํากับภาษีซ้ือแทน ทําใหเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมไดอีกหลาย 10 เทา.

โบบิ - นายสมบูรณ นําทิพยจันทาเจริญ 

: ประธานพรรคไทยทวีคูณ



งแม้จะมีชื่อติดอยู่ในโผ “นักร้อง” การเมืองชื่อดัง 

แต่ก็ไม่เปรี้ยงปร้างเท่ากับครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 18 

ส.ค.63 “ณฐพร  โตประยูร” อดีตที่ปรึกษาประธาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำาของนายอานนท์ นำาภา,                                                                  

นายภาณุพงศ์ จาดนอก  หรือไมค์, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒน

กุล หรือรุ้ง, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน, น.ส.จุฑา

ทิพย์ ศิริขันธ์, น.ส.สิริพัชระ  จึงธีรพานิช, นายสมยศ พฤกษา

เกษมสุข และ น.ส.อาทิตยา พรพรม รวม 8 คน ชุมนุม

ปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับสถาบัน

กษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ แต่ศาลรับคำา

ร้องวินิจฉัย 3 คน คือ นาย

อานนท์, นายภาณุพงศ์ และ 

น.ส.ปนัสยา

กระทั่งวันที่ 10 พ.ย.ที่

ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้มี

มติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง 

พิพากษาคดีประวั ติศาสตร์

ว่า การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง

สาม เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ

ล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

มาตรา 49 และสั่งการให้ผู้ถูก

ร้องทั้งสาม รวมทั้งองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำาการดังกล่าวที่

จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามมาตรา 49 วรรคสอง

หลังจากนี้ “มือปราบ 3 นิ้ว” ลุยเดินหน้าต่อ รวบรวม

หลักฐานมัดตราสังส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล ซึ่งเจ้าตัวมั่นใจว่า

ความผิดแน่นหนา ไม่พลาดเหมือนคราวยื่นร้องยุบพรรคอนา 

คตใหม่ กระทำาการล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 49  แห่ง

รัฐธรรมนูญ หรือที่รู้จักในนาม “คดีอิลลูมินาติ” ในปี 62  

ก่อนจะถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยกคำาร้องไปตอนต้นปี 63

สำาหรับนายณฐพร ปัจจุบันอายุ 71 ปี จบการศึกษา

ระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และยังจบปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ                    

ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิท                                                     

ยาลัย, ปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน                        

บริหารศาสตร์ (นิด้า), ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารงาน                                                                        

ยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์, ปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มหา 

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีอาชีพเป็นทนายความ เคยร่วมเป็นทีมทนายความ  

“เครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติ” ต่อสู้คดีช่วยเหลือ 3 คนไทยที่

ติดคุกที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปี 2554 แต่ในเวลานี้จะว่าความ

ปีละ 1-2 คดีเท่านั้น เพราะในช่วงเกือบ 2 ปีนี้รับภารกิจ

ปราบแก๊งล้มเจ้าเป็นหลัก ถึงขั้นใช้เซฟเฮาส์ถึง 3 แห่ง จ้าง

ทีมงานหาข้อมูลหลักฐาน ควักเงินตัวเองใช้เพื่องานนี้เกือบ 

10 ล้านบาท งานนี้ทำาด้วยใจล้วนๆ ไม่สนคำาขู่คุกคามพวกที่

เสียประโยชน์ เรียกว่าใครคิดบ่อนทำาลายสถาบันต้องข้ามศพ

มือปราบรายนี้ ไปก่อน.

น้ำาตาล น้ำาปลา ถั่ว ให้ได้รสฉูดฉาดขึ้นเรียกว่า ก๋วยเตี๋ยวต้มยำา 

หรือก๋วยเตี๋ยวมะนาว ว่าไปแล้วอีกส่วนหนึ่งได้จากแขก เช่น ก๋วย 

เตี๋ยวเนื้อสับ จากมุสลิมเราเรียกก๋วยเตี๋ยวแขก แต่เจ้าของสูตร

เรียก “ก๋วยเตี๋ยวแกง”

ในยุคท่ีนิยมใช้เรือสัญจรตามแม่น้ำาลำาคลองก็มีก๋วยเตี๋ยว

เรือ มีสูตรเด็ดคือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำาตก ผสมเลือดหมูหรือเนื้อได้

รสชาติเข้มข้นพร้อมทั้งใบโหระพา ปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวเรือได้ขึ้นบก

ตามศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าใน กทม.หลายแห่ง

ก๋วยเตี๋ยวท่ีเป็นสูตรดั้งเดิมจากจีนเห็นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูก

ชิ้นปลา ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเต้าหู้ ที่เรียกว่า ก๋วยเตี๋ยวแคะ  คอลัมน์

อร่อยล้วนๆ สไตล์อ้วน อรชร ของเอกโอชาในไทยโพสต์ วัน

อาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระบุกรรมวิธีทำาลูกชิ้นปลาว่า 

“วัตถุดิบเนื้อปลาที่นำามาผลิตลูกชิ้นสดใหม่ทุกวัน โดยใช้ปลา ๓                             

ชนิด คือ เนื้อปลาอินทรี เนื้อปลาหางเหลือง และเนื้อปลาดาบ 

ล้างนำามานวดจนเหนียวนุ่มและหนึบ” และเน้นย้ำาว่าต้องทำาด้วย

มือปั้นลูกชิ้นด้วยมือ มีรูปร่างแบบกลมรีแบบลูกรักบี้ เป็นท่อนๆ 

สีน้ำาตาลเรื่อๆ เรียกว่า ฮื่อก๊วยจะหั่นเป็นชิ้นๆ บางๆ ผสมลูกชิ้น

รูปทรงต่างๆ ใส่ผสมชามก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวชนิดนี้ยังได้ต่อยอด

เป็น เย็นตาโฟ หรือเย็นเตาโฟ

คำาอธิบายเย็นตาโฟหรือเย็นเตาโฟ ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ว่า “อาหารแบบจีนอย่างหนึ่ง

คล้ายก๋วยเตี๋ยวแต่ใส่ผักบุ้ง ปลาหมึกแช่ด่าง เต้าหู้ เลือดหมู 

ลูกชิ้นปลา แมงกะพรุน และน้ำาเต้าหู้ยี้ หรือซอสมะเขือเทศ” 

เย็นตาโฟแบบดั้งเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำาเปรี้ยวด้วยรสเต้าหู้ยี้ มีรส                                                                                

เปรี้ยวนำา จึงเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆ เย็นตาโฟร้านดังคือ เย็นตาโฟ

วัดแขก ปัจจุบันเรียกเย็นตาโฟสีลม มีจำาหน่ายหลายแห่งตาม

ศูนย์อาหารในกรุงเทพฯ

ต่อมาในระยะ ๑๐-๒๐ ปีมีการปรับปรุงเย็นตาโฟให้มีทาง

เลือกมากข้ึน ร้านอาหารขนาดใหญ่ได้ทำาเย็นตาโฟแห้งขนาดใหญ่

จัดวางแบบบุฟเฟต์บริการลูกค้ามีบางส่ิงเพ่ิมข้ึน แมงกะพรุนและ

ของบางชนิดที่คนปัจจุบันไม่ชอบ เช่น ปลาหมึกแช่ด่างก็นำาออก 

โดยทั่วไปเย็นตาโฟจำาหน่ายรวมกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา และ                                                                          

ร้านมีชื่อมักเลือกทำาเลที่เป็นตลาดจำาหน่ายอาหารสำาเร็จรูป เช่น                                                                          

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแม้นศรี  (ชื่อเดิมตั้งตามชื่อทำาเล) เมื่อฟื้นฟู

กิจการใหม่ก็ใช้ชื่อเดิมดังกล่าวตั้งที่ตลาด อ.ต.ก. ข้างสถานีรถไฟ 

ฟ้า (รฟม.)  กำาแพงเพชร

5บทความ

บแล้วแต่ยังไม่จบ!!!

ข้อเขียนของ “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ดีกรี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม น่าสนใจ ใคร

คิดทำาอะไรออฟไซด์คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ก็ควรฟังไว้นะ

ครับ 

...เป็นคำ�วินิจฉัยที่บอกว่�สิ่งที่กลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้อง

พย�ย�มตะโกนอธิบ�ยว่�เป็นก�รใช้สิทธิต�มกฎหม�ยต�ม

รัฐธรรมนูญนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยและ

ผิดรัฐธรรมนูญ ที่มิใช่เป็นเพียงแค่อ�ชญ�กรรมต�มกฎหม�ย

อ�ญ�ธรรมด�ๆ 

ห�กแต่เป็นก�รบ่อนทำ�ล�ยช�ติและสถ�บันหลักของ

ช�ติที่จะต้องดำ�รงอยู่คู่กันกับช�ติเพื่อธำ�รงคว�มเป็นช�ติไทย

ตลอดไปให้ต้องสิ้นสล�ย 

อันเป็นคว�มผิดอ�ญ�ที่ร้�ยแรงยิ่ง

เป็นก�รตอกย้ำ�ว่�เมื่อไหร่ที่คนพวกนี้ต้องติดคุก พวก

เข�คือ “นักโทษผู้กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ร้�ยแรง” ไม่ใช่ “นัก 

โทษท�งคว�มคิด”...

...ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปว่�ก�รเคลื่อนไหวของ

กลุ่มผู้ถูกร้องมีลักษณะเป็นขบวนก�รที่มีเจตน�เดียวกัน 

แม้เหตุก�รณ์ต�มคำ�ร้องผ่�นพ้นไปแล้ว แต่ห�กยังคง

ให้ผู้ถูกร้อง รวมท้ังกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่�ยกระทำ�ก�ร

เช่นว่�น้ันต่อไป ย่อมไม่ไกลเกินเหตุท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รล้มล้�งก�ร

ปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงมีคำ�สั่งว่� 

“...ให้ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ รวมทั้งกลุ่มองค์กร

เครือข่�ยเลิกกระทำ�ก�รดังกล่�วที่จะเกิดขึ้นในอน�คตด้วย...”

...ห�กปล่อยให้เป็นเช่นนี้จนบ้�นเมืองสิ้นสล�ยก็ไม่มี                                                                            

ประโยชน์ที่จะม�พูดกันถึงปัญห�อื่นของช�ติและของประช� 

ชนอีกต่อไป...

...จึงเป็นหน้�ที่ของผู้รักษ�กฎหม�ยและหน่วยง�นที่                                                         

เก่ียวข้องทุกระดับที่จะต้องบังคับใช้กฎหม�ยต�มอำ�น�จหน้� 

ที่อย่�งเคร่งครัด เพื่อนำ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดทุกกลุ่มทุกระดับ

คิวต่อไปคดียุบพรรค

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศม�ลงโทษให้ได้ 

ไล่เรียงย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงห�คม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็น

วันกระทำ�คว�มผิดเรื่อยม�จนปัจจุบันและอน�คต ซึ่งรวมทั้งผู้ที่

ให้คว�มช่วยเหลือหรือสนับสนุนในทุกรูปแบบ 

ไม่ว่�จะเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถ�นที่ สิ่งของ ทุนทรัพย์ 

รวมทั้งกองเชียร์และอีแอบ ที่พูดจ� ส่งเสียงเชียร์ หรือ

กระทำ�ด้วยวิธีก�รใดให้ผู้กระทำ�คว�มผิดมีจิตใจที่ “ฮึกเหิม”  ม�ก

ยิ่งขึ้น ต�มแนวคำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�หล�ยฉบับ 

มิฉะนั้น ผู้รักษ�กฎหม�ยจะกล�ยเป็นผู้กระทำ�ผิดกฎหม�ย

ฐ�นละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่เสียเอง...

ประเด็นนี้สำาคัญครับ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ทุกฝ่ายก็ต้องยึดเป็นกติกา

เว้นเสียว่ามองคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นแค่กระดาษ

ชำาระ 

แต่การมองเช่นนั้นก็ต้องพร้อมรับผลที่จะตามมาด้วย

จากท่าทีของขบวนการสามนิ้ว ตั้งแต่อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ยันนิสิตนักศึกษา คือไม่ยอมรับคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

ซ้ำายังโจมตีว่า ศาลไม่เป็นอิสระ ไม่มีความยุติธรรม ผิด

หลักสากล

หาว่าศาลมองอนาคตของชาติเป็นศัตรู  

แต่ก็ไม่แปลก เพราะนี่คือสิ่งที่ขบวนการล้มล้างต้องการ

ประโคมอยู่แล้ว เพราะล้วนได้รับผลกระทบจากคำาวินิจฉัยของ

ศาลโดยตรง 

ประการแรก การเคลื่อนไหวในอนาคตสุ่มเสี่ยงถูกร้องดำา 

เนินคดีความมั่นคง

ประการที่สอง สิ่งที่เคยทำามาไม่ว่าการชุมนุม การให้การ

สนับสนุน ล้วนอยู่ในข่ายต้องถูกดำาเนินคดีอาญาไล่ตั้งแต่มาตรา 

๑๑๓ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๖ ทั้งสิ้น 

ก้าวย่างของขบวนการล้มล้างหลังจากนี้จึงไม่ง่าย

แต่ฟันธงได้จะมีการยืมมือต่างชาติ เข้าแทรกแซงไทยมาก

ขึ้นอย่างแน่นอน 

ขณะที่ ๒ พรรคการเมือง คือพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าว

ไกล อย่าลืมว่า คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพูดถึง “ขบวนการ”

พฤติกรรมล้มล้าง ทำาเป็นขบวนการ 

โดยเฉพาะผู้ให้การสนับสนุน พึงระวัง! 

ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทย และก้าวไกล มีพฤติกรรมสนับสนุน 

การชุมนุมที่มีลักษณะล้มล้างของม็อบสามนิ้ว อย่างเปิดเผย

โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล 

ทำาหน้าที่เป็นนายประกัน ให้แกนนำาสามนิ้ว ครั้งแล้วครั้ง

เล่า 

บางคนเล่นจนเต็มโควตา แล้วผลัดเปลี่ยนเป็นนายประกัน 

ราวกับเล่นเก้าอี้ดนตรี 

หลังคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท้ังสองพรรคส่งสัญญาณ

ให้การสนับสนุนการชุมนุมของม็อบสามนิ้วต่อไป 

ทั้งการแก้ไข ม.๑๑๒ 

และการหาทางช่วยประกันตัวแกนนำาสามน้ิวท่ียังอยู่ในคุก

ขณะนี้ 

ท่าทีจากพรรคเพื่อไทย โดย “ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย แม้จะบอกว่า มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของ

พรรคศึกษารายละเอียดในคำาวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนที่จะมี

ท่าทีออกไป

แต่ “ชลน่าน” ก็ประกาศเดินหน้าเสนอแก้ ม.๑๑๒ ในสภา

ต่อไปเช่นกัน  

อ้างว่าเป็นข้อเสนอจาก กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง มี

วัตถุประสงค์ให้ช่วยเหลือผู้ต้องขังทางการเมือง ให้ได้รับสิทธิ

ในการประกันตัว ไม่เกี่ยวกับเรื่องล้มล้างสถาบันใดๆ

แล้วจะตีความอย่างไร 

แกนนำาม็อบสามนิ้วติดคุกเพราะคดี ม.๑๑๒ และมีพฤติ 

กรรมล้มล้าง แต่พรรคเพื่อไทยอ้างว่าไม่เกี่ยวกัน 

สุดท้ายก็ต้องลองดู เพราะจะมีผู้นำาประเด็นนี้ยื่นฟ้อง

ศาลแน่นอน 

เช่นเดียวกับพรรคก้าวไกล ที่พฤติกรรมในอดีตปรากฏ

แน่ชัดว่า ให้การสนับสนุน ม็อบสามนิ้วในหลายด้าน 

เรียกว่าท่อน้ำาเลี้ยงก็คงไม่ผิดนัก

พรรคก้าวไกลให้การสนับสนุนการชุมนุมที่ศาลรัฐธรรม 

นูญวินิจฉัยว่า เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปก                                                    

ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประ 

มุขตามรัฐธรรมนูญ อย่างเต็มที่ในแทบทุกด้าน 

ทั้งความคิด และทุน รวมทั้งกำาลังคน

ในทัศนะของ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” มองว่าคำาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอุปสรรคสำาหรับพรรค

...คำ�วินิจฉัยที่น่�กังข�นี้ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่ตัว 

แทนประเทศไทยได้ชี้แจงกับน�น�ประเทศ แต่ที่น่�กังวลไป

กว่�นั้นคือ ผลของคำ�วินิจฉัยในวันนี้อ�จจะนำ�พ�สังคมไทยมุ่ง

หน้�ไปบนเส้นท�งที่น่�เป็นห่วง 

สิ่งที่ศ�ลรัฐธรรมนูญทำ�ในวันนี้เป็นม�กกว่�คำ�วินิจฉัย 

แต่เป็นก�รขีดอน�คตประเทศไทยให้เดินไปต�มเส้นท�งที่

สุ่มเสี่ยงและคับแคบ 

ประเทศไทยไม่ได้อับจนหนท�งขน�ดท่ีผู้มีอำ�น�จต้องกอด                                                                               

แน่นอยู่กับอดีต แล้วกระทำ�ต่อผู้คนท่ีต้องก�รเห็นคว�มเปล่ียน 

แปลงในฐ�นะภัยต่อคว�มมั่นคงของช�ติ...

จะเห็นได้ว่าทิศทางของสองพรรคน้ี ยังคงเดินหน้าให้การ

สนับสนุน พฤติกรรมล้มล้างการปกครองต่อไป

ฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ พรรคเพื่อไทยและพรรค

ก้าวไกล คงต้องเตรียมทีมทนายไปสู้ในศาล

คดียุบพรรค.

ศธ.ฟังเถอะ

ส.ส.วีระกร นครสวรรค์

ยืนยัน กระทรวงศึกษาฯ

คุณภาพครู-ด้อยราคา

ซีสูง เซ่อซ่า ศึกษาพิการ

งบประมาณสูงสุดอาเซียน

เกิดผล ผิดเพี้ยน ล้างผลาญ

แนะให้ลดครูผู้เลื้อยคลาน

ชาวบ้าน งานดี แทนที่ครู

‘สาระดีๆ เพื่อคนกินเส้น’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ผมมีโอกาสได้ชิมเย็นตาโฟท่ีตลาด อ.ต.ก.เมื่อเร็วๆ น้ี  รสชาติ

เป็นที่ถูกใจทั้งๆ ที่แต่ก่อนแต่ไรผมไม่ชอบกลิ่นและรสชาติของ

อาหารชนิดนี้ ความรู้สึกดีๆ จึงเป็นแรงจูงใจให้ผมเขียนบทความ 

“สาระดีๆ เพื่อคนกินเส้น” 

ระหว่างเขียนเรื่องน้ีได้อ่านคอลัมน์อร่อยล้วนๆ สไตล์ อ้วน                                                                                       

อรชร ในไทยโพสต์วันอาทิตย์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง  “เย็นตาโฟ

กุ้งสดเมนูอร่อยเด็ด ลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบฯ” เป็นจังหวะเหมาะ

ที่ผมได้นำาข้อมูลจากคอลัมน์ดังกล่าวมาประกอบบทความที่ผม

เขียน และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

โอกาสนี้ผมขอเสนอให้ คุณเอกโอชา ไปทดลองชิมก๋วย 

เต๋ียวลูกช้ินปลา และเย็นตาโฟท่ี อ.ต.ก. ร้านต้ังอยู่ใกล้สถานี (รฟม.) 

กำาแพงเพชร ผมหวังว่าจะได้รับสาระดีๆ จากคอลัมน์นี้เหมือน

เช่นเคย 

ในท้ายที่สุดผมได้ส่ง “สาระดีๆ เพื่อคนกินเส้น” แนบมา

พร้อมนี้

----------

อาหารการกินของคนไทยนอกจากสืบทอดมาจากบรรพชน

แล้ว อีกส่วนหนึ่งเรารับจากชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยใต้ร่ม

พระบรมโพธิสมภาร และตั้งรกรากสืบเชื้อสายในบ้านเมืองนี้มีทั้ง 

จีน แขก มอญ รวมถึงชาติตะวันตกอื่นๆ ที่สำาคัญเราได้ปรับปรุง

สูตรอาหารต่อยอดมาโดยต่อเนื่อง ก่อนอื่นนึกถึงคนเชื้อสายจีนที่

มีจำานวนมาก โดยเฉพาะในเทศกาลสำาคัญ  เช่น เทศกาลไหว้เจ้า

ตรุษจีน สารทจีน ก็ได้เห็นคนไทยเชื้อสายจีนทำาพิธีเซ่นไหว้ตาม

ความเชื่อกันมากมาย การผสมกลมกลืนของไทย-จีนเห็นได้ชัด

จากอาหารการกินต่างๆ และอาหารจีนที่แพร่หลายมากเห็นจะ

เป็นก๊วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยว

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้คำาอธิบาย 

ก๊วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยว ว่า “ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ทำาด้วยแป้งข้าว

เจ้าเป็นเส้นๆ ถ้าลวกสุกแล้วปรุงด้วยเครื่องมีหมูเป็นต้น เรียก

ว่าก๋วยเตี๋ยวแห้ง ถ้าใส่น้ำาซุปเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำา ถ้านำาเส้นมา

ผัดเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัด” และยกตัวอย่าง ก๋วยเตี๋ยวถังแตก เป็น

ชื่อก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งมีแต่เส้นผัดกับผัก ราคาถูก พิจารณาแล้ว

ยังนึกถึงก๋วยเตี๋ยวหลอด เกี้ยมอี๋ บะหมี่ เกี๊ยว อีกด้วย

ก๋วยเตี๋ยวต่างแบบ ต่างรสชาติ เรามักมองกันที่เนื้อสัตว์  

เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ เป็ด ไก่ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา เป็นต้น  

ส่วนก๋วยเตี๋ยวผัดที่แพร่หลาย ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ผัดซีอิ๊ว 

ก๋วยเตี๋ยวคั่ว (ไก่) นอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวที่คนไทยคิดขึ้นตั้งแต่

ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี คือ ก๋วยเตี๋ยวผัด

ไทย ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “ผัดไทย” เป็นเมนูยอดนิยมที่แพร่หลาย

สู่นานาชาติ ก๋วยเตี๋ยวแห้งและก๋วยเตี๋ยวน้ำาที่เป็นพื้นฐานตามที่

ระบุข้างต้นนั้น เราได้เติมเครื่องปรุงหลากรส ได้แก่ มะนาว พริก 

มือปราบ 3 นิ้ว

เท่าที่ได้ชิมนอกจากลูกชิ้นปลารสดีแล้ว เส้นบะหมี่ เส้น

ใหญ่ก็เหนียวนุ่ม ที่สำาคัญได้ชิมเย็นตาโฟแห้งมีองค์ประกอบทั้ง

ลูกชิ้นปลาแบบต่างๆ พร้อมฮื่อก๊วยราดซอสสีชมพูอ่อน มีผักบุ้ง

งามๆ รองที่ก้นจาน ชิมแล้วได้รสละมุนทั้งซอสและลูกชิ้น น้ำา

ซอสกลิ่นรสอ่อนๆ หวานอมเปรี้ยว เห็นว่าน่าจะเป็นซอสมะเขือ

เทศ กลิ่นรสแตกต่างจากเย็นตาโฟดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง

อาหารเส้นรสชาติใหม่น่าจะเป็นข่าวดีของผู้ที่ ไม่กินเส้นกับ

อาหารรสจัดจ้านเป็นแน่.

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.วัชระ วีระวงศ์

 

เห็นหน้�จืดๆ แบบน้ี ผมชอบกินก๋วยเต๋ียวต้มยำ�นะครับ  ฮ่�ๆๆ

วันก่อนมีโอก�สคุยกับทีมง�นอยู่เพื่อกินของไทยโพสต์  ถ้�                                                                               

อย�กกินก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ไม่ต้องไปไหนไกล เอ�แค่ในเก�ะรัตน 

โกสินทร์ หรือบริเวณใกล้เคียงก็มีเป็นสิบๆ ร้�น ตั้งแต่เย�วร�ช 

บ�งลำ�พู น�งเลิ้ง ก็กินกันไม่ไหวแล้ว แต่ผมก็ไม่มีโอก�สไปเดิน

ส�ยสักที 

สำ�หรับ เย็นต�โฟ ผมถ�มอ�กู๋ก็ได้คว�มว่� ม�จ�กภ�ษ�

จีนแคะ “ย้องแท้วฟู้” ส่วนภ�ษ�จีนกล�ง เรียกว่� “เนี่ยงโต้วฟุ” 

หม�ยถึงเต้�หู้บ่มสอดไส้หมูสับ เป็นอ�ห�รเลื่องชื่อของช�วจีนแคะ

ม�แต่โบร�ณ  สันนิษฐ�นว่�ช�วแต้จ๋ิวท่ีน่ังเรือพร้อมเสื่อผืนหมอน

ใบม�เมืองไทย รับวัฒนธรรมอ�ห�รนี้ม� แล้วออกเสียงต�มสำ� 

เนียงแต้จิ๋วว่� “เยี่ยงเต่�ฮู”  ก่อนจะเพี้ยนต�มสำ�เนียงไทยๆ เป็น 

“เย็นต�โฟ”. 

วางหมด-ว่างหมด

 * ร่างกายแก่เฒ่าตามกาล

ประสานโรคภัยร้ายเสริม

ความเสื่อมยิ่งเสื่อมต่อเติม

ยิ่งเพิ่มหาทางพ้นทุกข์

 * ไร้ โรคคงไม่เสื่อมเท่านี้

แต่ดีแล้วความเสื่อมมาปลุก

จิตใจหลับใหลตื่นลุก

จากโลกคุกยึดมั่นครอบครอง

 * กายตนเห็นอยู่ต่อหน้า

บัญชาไม่ได้หมดผยอง

อยู่กับตัวสั่งไม่ได้สิ้นลำาพอง

มองเห็น “อนัตตา” อย่างนี้เอง

 * ขณะนี้ดึกแล้วเงียบสงัด

เริ่มชัดใจนี้โหรงเหรง 

ปล่อยวางมากขึ้นเหมือนวังเวง

กลับยินเพลง “สุญตา” พาเพลินฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ณฐพร โตประยูร
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
หนุ่มอ้างเป็น จนท.ศุลกากรหลอกขายมือถือ

กรุงเทพฯ • วันที่ 12 พ.ย.64 ร.ต.อ.สมโชค เหลื่อมประเทศ  รอง สว.ส.ทล.1 กก.6 

บก.ทล., ร.ต.ต.ณัฐคม คุณพรม รอง  สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. ร่วมกันจับกุมนาย

สาคร (สงวนนามสกุล) ตามหมายจับของ สน.สุทธิสาร จำานวน 4 หมาย,  หมายจับ 

สภ.แม่สอด 1 หมาย รวม 5 หมาย ข้อหาฉ้อโกง  จับกุมได้ที่ศาลาพักผู้ โดยสาร ทล.2 

(ถนนมิตรภาพ) ขาออก  กทม. กม.208 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขณะผู้ต้องหา

กำาลังหลบหนีไปจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายสาครใช้ทวิตเตอร์อ้างเป็น

เจ้าหน้าที่ศุลกากร หลอกลวงว่ามีมือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำาอาง หรือสิ่งของอื่นๆ  

ขายให้ในราคาถูก จากนั้นจะแชตไปพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อขายสินค้า กระทั่งผู้เสีย

หายหลงเชื่อโอนเงิน แต่สุดท้ายไม่ได้รับสินค้าจึงเข้าแจ้งความตำารวจ ส่วนนายสาคร

หลบหนีไปอาศัยและทำางานก่อสร้างใน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา กระทั่งตำารวจสืบ

ทราบจึงวางแผนจับกุมและได้ตัวผู้ต้องหาบริเวณศาลาพักผู้ โดยสารดังกล่าว จากการ

สอบสวนนายสาครให้การรับภาพว่า ได้หลอกลวงผู้เสียหายโดยใช้ทวิตเตอร์อ้างเป็นเจ้า

หน้าที่ศุลกากรขายออนไลน์จริง โดยได้หลอกลวงไปแล้วหลายราย  ส่วนเงินที่ได้มานำา

ไปใช้จ่ายหมดแล้ว ทั้งนี้เคยถูกจับคดีในลักษณะเดียวกันมาแล้ว 8 หมายจับ จากนั้น

ตำารวจจึงนำาตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสารดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

พบอาวุธสงครามหน้าโรงพักท้ายเหมือง

พังงา • วันที่ 12 พ.ย.64 พ.ต.อ.วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล ผกก.สภ.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง 

จ.พังงา เปิดเผยว่า เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายตรวจว่าพบถุงปุ๋ย

ปริศนา 1 ใบ ถูกวางทิ้งไว้อยู่หน้าป้ายสถานีตำารวจภูธรท้ายเหมือง ริมถนนเพชรเกษม 

จากการเข้าไปตรวจดูใกล้ๆ พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดอยู่ภาย                                                                                                          

ในถุงปุ๋ย จึงรีบประสานไปยังหน่วย EOD กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัดพังงามา

ตรวจสอบ โดยพบว่าภายในถุงปุ๋ยไม่พบวัตถุระเบิด แต่พบอาวุธปืนสงคราม ปืนพก

สั้น ปืนลูกซองยาว ปืนดัดแปลงและปืนไทยประดิษฐ์ พร้อมด้วยกระสุนปืนอีกจำานวน

หนึ่ง จึงได้ประสานให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานตำารวจภูธรจังหวัดพังงาเข้าเก็บหลักฐาน

และหารอยนิ้วมือแฝงเพื่อติดตามเจ้าของอาวุธมาดำาเนินคดีต่อไป เบื้องต้นคาดว่าหลัง                                                                                                 

จากตำารวจภูธรจังหวัดพังงาได้เร่ิมปล่อยแถวเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติการกวาดล้างอาชญา 

กรรมช่วงก่อนการเลือกตั้ง อบต.  คนร้ายน่าจะเกิดความเกรงกลัวถูกตรวจค้นจับกุม 

จึงนำาอาวุธที่ครอบครองอย่างผิดกฎหมายมาโยนทิ้งไว้ในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา และ

อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่ซึ่งกำาลังมีการแข่งขันกันสูงในการ

เลือกตั้ง อบต.ท้ายเหมือง

ทล.แจงรอยร้าวคอสะพานคลองกลาย

นครศรีธรรมราช • วันที่ 12 พ.ย.64 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผอ.การแขวงทางหลวง

นครศรีธรรมราชที่ 1 เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเส้นทางบริเวณสะพานคลองกลาย                                                                                       

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล-ท่าแพ ที่คอสะพาน กม.253+151 (สะพานคลอง

กลาย) ด้านขวาทางกรณีสะพานมีรอยร้าว โดยเป็นรอยแตกบริเวณรอยต่อของคอน 

กรีตกับแอสฟัลต์ โดยด้านที่ติดกับสะพานมีคอนกรีตคอสะพานอยู่ใต้ผิวแอสฟัลต์ ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากฝนที่ตกหนัก จากการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีอันตรายแต่อย่างใดต่อรถ

ที่สัญจร อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่ตรวจสอบมีนายอำาเภอท่าศาลาเข้ามาร่วมตรวจ

สอบด้วย  และได้รายงานกรณีดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้กำาชับให้ดูแล 

ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่เกิดอันตรายอย่างแน่นอน และไม่มีการทรุดตัวของพื้นถนน ซึ่งหลัง

จากฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่จะทำาการอุดรอยร้าวดังกล่าวเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานมีพื้น

เรียบตามปกติ สำาหรับปริมาณการจราจรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวมีประมาณ 2 หมื่นคัน/

วัน ขณะนี้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ได้จัดชุดเฝ้าระวังออกตรวจการณ์และ

ติดตามสถานการณ์เส้นทางในความรับผิดชอบทั้งกลางวันและกลางคืน หากประชาชน

ต้องการสอบถามสภาพเส้นทางหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สำานักงาน

ทางหลวง  แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรม

ทางหลวง 1586 โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24  ชั่วโมง.

12

กวาดล้างล่วงละเมิดเพศเด็ก

ค้น13จุดของกลางภาพลามกในมือถือ
กรุงเทพฯ • ตำารวจปูพรมระดมตรวจค้น 

13 จุดในพื้นที่ 10  จังหวัด กวาดล้างผู้

ต้องหาที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ

เด็กทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์ จำานวน 

11 ราย พบของกลางเป็นภาพลามกอนา 

จารเด็กในมือถือและคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 12 พ.ย.64 ที่กองบังคับการ

ตำารวจนครบาล 2 (บก.น.2) พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ 

รอง ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐิต

วัฒน์ สุริยฉาย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4  นางนันทา 

ไวคกุล ผอ.กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

นายโอภาส ภูครองนาค ผอ.ศูนย์ประสานงาน

ขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนในการใช้สื่ อออนไลน์  

(COPAT) ตัวแทนมูลนิธิ HUG project และ

ตัวแทน NGO ต่างๆ ร่วมกันแถลงผลการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบ

ปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทาง

อินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes  

Against Children-TICAC Task Force) และ

ศูนย์พิทักษ์เด็ก  สตรี ครอบครัว และป้องกัน

ปราบปรามการค้ามนุษย์ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ หรือ ศพดส.ตร. ในปฏิบัติการกวาด

ล้างและจับกุมการล่วงละเมิดทางเพศทาง

อินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์ ที่ได้เข้าตรวจค้น

และจับกุมผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิด

ทางเพศเด็กทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์เผยว่า หลังได้รับการ

ร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐและจากโซ

เชียลมีเดีย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง 

ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. ได้สั่งการ

ให้นำากำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจปูพรมตรวจค้น

เป้าหมาย 13 จุดในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงราย, นครสวรรค์, ยโสธร,  ขอนแก่น, 

พัทลุง, ชลบุรี, อุทัยธานี, ปทุมธานี, นนทบุรี 

และกรุงเทพฯ สามารถจับกุมตัวผู้กระทำา

ความผิดได้จำานวน 11  ราย มีของกลาง

เป็นภาพลามกอนาจารเด็กอยู่ ในมือถือ 

iPad  และคอมพิวเตอร์ ผู้ต้องหามีไว้เพื่อ

สำาหรับส่งต่อและอัปโหลดขึ้นในโซเชียลมี

เดียต่างๆ ดำาเนินคดีผู้ต้องหาในข้อหามี

สื่อลามกอนาจารเด็กไว้ ในครอบครองเพื่อ

แสวงประโยชน์ทางเพศสำาหรับตนเองโดย

ผิดกฎหมาย มีโทษจำาคุกไม่เกิน 5  ปี ปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า มีการส่ง

ต่อภาพโป๊ของเด็กกว่า 500 ภาพภายใน

เวลา 1 นาที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำาการขยาย

ผลต่อไปถึงตัวผู้กระทำาความผิดตามนโย

บายของ  พล.ต.อ.รอย ที่จะเป็นการตัดวงจร

นำาไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยได้ทำาการ

ปูพรมตรวจค้นอีกหลายจังหวัดในหลายท้อง

ที่ หากใครมีภาพโป๊อนาจารของเด็กไว้ใน

ครอบครองจะต้องมีความผิดตามกฎหมาย 

และหากนำาส่งต่อหรืออัปโหลดจะต้องถูก

ดำาเนินคดีต่อไป

พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์กล่าวว่า สำาหรับ

พฤติกรรมการกระทำาความผิดของผู้ต้องหา 

มีทั้งที่ ไปร่วมประเวณีกับเด็กแล้วแอบถ่าย

ภาพคลิปเก็บไว้เพื่อนำาเอาไปอัปโหลดใน

กลุ่มเฉพาะและเรียกเก็บเงินเป็นค่าสมาชิก 

หรือบางคนใช้เป็นการแบล็กเมล์เด็ก รวม

ถึงมีพฤติกรรมที่เด็กชักชวนให้เพื่อนถ่าย

คลิปส่งและมีการแบล็กเมล์กันในภายหลัง 

ซึ่งการครอบครองสื่อลามกเด็กเหล่านี้มี

ความผิดตามกฎหมายแม้จะไม่ได้อัปโหลด

เชียงใหม่ • ตำารวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ 

ป.ป.ส.เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้า

หมายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ จับกุม

ยาเสพติดรายสำาคัญ ได้ของกลางยาบ้า 

712,020 เม็ด  ขยายผลยึดทรัพย์สินเครือ

ข่ายอีกกว่า 60  ล้านบาท 

วันที่ 12  พ.ย.64 กองบัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ป.ป.ส.ได้แถลง

ผลการปฏิบัติที่สำาคัญด้านการกวาดล้างยา

เสพติด พื้นที่เป้าหมาย ในภาคเหนือตอนบน 

ภายใต้การอำานวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ 

ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะ

สมิตระกูล ผบก.ภ.จว.น่าน, นายวิชัย 

ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส., นายไกร

เลิศ ดาวเรือง  ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 และผู้

เกี่ยวข้องที่เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น

เป้าหมายยาเสพติดช่วงวันที่ 8-12 พ.ย.

64 ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำานวน 80 เป้า

หมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหารวม 70 ราย 

พร้อมของกลางยาบ้าจำานวนหนึ่ง อาวุธ

ปืน 14  กระบอก เครื่องกระสุนปืน 77 

นัด และการจับกุมผู้ต้องหา พร้อมยาบ้า 

712,020 เม็ดในวันที่  8  พ.ย.ที ่ผ่านมา  ซึ่ง

เป็นการทำาลายเครือข่ายสำาคัญก่อนที่จะมี

การกระจายยาเสพติดไปสู่กลุ่มผู้ค้ายาเสพ

ติดรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ

ลำาพูน โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน 

คือ  น.ส.ไหม  แซ่จ๊ะ อยู่ ต.สันพระเนตร 

อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

และนายจายมู (ไม่มีนามสกุล) อยู่ 

ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  โดย

จับกุมได้บริเวณริมถนนเข้าหมู่บ้าน บ้าน

สันกับตองเหนือ ม.8 ซ.1  ต.สารภี อ.สารภี 

จ.เชียงใหม่  ต่อเนื่องบ้านเลขที่ 99 ม.2                                                   

ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

และหอพักอาจารี ม.3 ต.หนองป่าครั่ง 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

พฤติการณ์คือ ก่อนเกิดเหตุสายลับ

ได้ติดต่อขอซื้อยาเสพติดจากนายสมชาย 

ศรีเมือง (หลบหนีอยู่ประเทศเมียนมา) ใน

ปิดล้อมรวบนักค้ายาภาคเหนือ

ยึดทรัพย์เครือข่ายกว่า60ล้าน

ก็ตาม ที่ผ่านมาใน 1 ปีมีคดีที่เป็นความผิด

ลักษณะนี้นับแสนคดี เป็นจุดเปราะบางที่

นำาไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้ 

ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ผู้กระทำาความ

ผิดเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย

เพื่อแสวงประโยชน์กับเด็ก ต้องถูกทางการ

บล็อกไม่ให้เข้ามาในประเทศ แต่จากสถาน 

การณ์ โควิดในปัจจุบันทำาให้ผู้กระทำาความ

ผิดกลับกลายเป็นคนไทยในประเทศเอง จึง

เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและต้องดำาเนินการ

กวดขันจับกุม

ด้านนางนันทากล่าวว่า กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ

สื่อออนไลน์จึงมีการแบ่งประเภทในการ

ดูแลออกเป็น  2 ส่วน ทั้งในเรื่องการส่ง

เสริมสภาเด็กและเยาวชนให้น้องๆ  จัดทำา

สื่อการสอนให้ความรู้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ ใน

ส่วนที่ 2 คือการป้องกันคุ้มครอง มีบ้านพัก

เด็กและครอบครัวในการพัฒนา อบรมองค์

ความรู้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการดูแลนั้น

เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กรู้เท่าทันสื่อ

ออนไลน์ ให้เด็ก ๆ อยู่ในโลกออนไลน์อย่าง

ปลอดภัย

นายโอภาสกล่าวว่า การเฝ้าระวัง

ปัญหาทางออนไลน์ ได้ประสานกับบ้านพัก                                                         

เด็ก 77 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเคสให้

เด็กได้รับสวัสดิภาพ สำาหรับการเผยแพร่                                                    

ภาพลามกในโลกออนไลน์น้ันเกิดข้ึนได้อย่าง

ทันทีและรวดเร็ว ฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครอง

ต้องเฝ้าระวังลูกๆ หากพบปัญหาหรือพบ                                                         

การกระทำาความผิดสามารถโทร.แจ้งได้ที่ 

1300 จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำาและประ 

สานการช่วยเหลือดำาเนินการตามกฎหมาย

ต่อไป.

กรุงเทพฯ • วันที่ 12 พ.ย.64 ที่สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ  นายเดชา กิตติวิทยานันท์ 

เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ นำา น.ส.กัญ

นิภา โพธิ์แจ่ม และผู้เสียหาย รวม 4 คน 

เข้าร้องตำารวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT  ให้ช่วย

ติดตามจับกุมมิจฉาชีพที่ โกงสินค้าที่สั่งซื้อ

ทางออนไลน์

โดย น.ส.กัญนิภาเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 

4 ส.ค.64 ได้ติดต่อซื้อไอแพดมือสอง รุ่นเจน 

8 ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมในราคา  12,000 บาท 

จากราคาปกติตามท้องตลาดมือหนึ่ง 20,000  

บาท เพื่อให้ลูกไว้เรียนออนไลน์ โดยมีการ

แชตพูดคุยกับมิจฉาชีพ 3 วันต่อเนื่อง ซึ่งได้มี

การส่งเลขพัสดุที่เคยส่งสินค้าให้ลูกค้ารายอื่น 

ส่งที่อยู่และเบอร์ โทร.มาให้ตรวจสอบ ยืนยัน

ว่าขายจริงส่งจริง ซึ่งตนขอบัตรประชาชน

และเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ แต่มิจฉาชีพอ้างว่า

เป็นพนักงานรับจ้างขาย ไม่สามารถนำาบัตร

ประชาชนของนายจ้างและเบอร์ติดต่อให้ผู้

เสียหายได้ ผู้เสียหายตรวจสอบจนมั่นใจจึง

ตกลงซื้อ โดยโอนเงิน  2 ครั้ง หลังจากโอน

เงินแล้วกลับถูกบล็อกและติดต่อไม่ได้อีก

ขณะที่ผู้เสียหายอีก 2 รายคือ นาย

นพดล เวียงวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ และนายวริทธิ์พล ศิริยืน

สกุล นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัย

นานาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งทั้งสองติดต่อซื้อ

โน้ตบุ๊กมือสองรุ่นที่กำาลังเป็นที่นิยมในราคา 

12,000 บาทเพื่อไว้เรียนออนไลน์ โดยผู้เสีย

หายอ้างว่าวิธีการพูดคุยของมิจฉาชีพจะใช้

ข้อความและลักษณะการสนทนาเหมือนกับ

การคุยกับผู้เสียหายทุกๆ ราย พร้อมกับแสดง

หลักฐานสินค้าว่ามีจริงและส่งจริงจึงตัดสิน

ใจซื้อ และถูกบล็อกเมื่อโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว

นายเดชากล่าวว่า ผู้เสียหายที่มา

แจ้งความเป็นแค่ส่วนหนึ่ง คาดว่ามีผู้เสีย

หายอีกหลายสิบคนที่ถูกหลอกขายไอแพด

และโน้ตบุ๊กมือสอง โดยมิจฉาชีพจะแฝงตัว

อยู่ในกลุ่มซื้อขายโน้ตบุ๊กมือสอง และจะจัด

โปรโมชันลดแลกแจกแถมมากกว่าราคาท้อง

ตลาด ทำาให้มีเหยื่อหลงเชื่อจำานวนมาก.

ร้องตร.PCTถูกโกง

ซื้อไอแพด-โน้ตบุ๊ก

มือสองไม่ได้สินค้า

กรุงเทพฯ • ผบ.ตร.สั่งกองกฎหมาย-ผบช.ภ.

9 เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหมายจับ “เสี่ยโจ้” 

หากพบเป็นความบกพร่องของหน่วยงานใด

หรือข้าราชการผู้ใด จะดำาเนินการทั้งทางวินัย

และอาญาโดยทันที

 วันที่ 12 พ.ย.64 ที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ โฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีการ

จับกุมนายสหชัย หรือเสี่ยโจ้ เจียรเสริมสิน  ผู้

ต้องหาคดีฟอกเงิน ค้าน้ำามันเถื่อน ที่อัยการ 

จ.สงขลาสั่งไม่ฟ้องต้องปล่อยตัวทั้งที่มีหมาย

จับของศาล จ.ปัตตานี แต่ตำารวจชี้แจงไม่พบมี

หมายจับ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์การทำางาน

ของส่วนราชการโดยเฉพาะ ตร.ว่า ล่าสุดเมื่อ

วันที่ 11  พ.ย. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร.ได้สั่งการด่วนที่สุดให้สำานักงานกฎหมาย

และคดีรวบรวมคดีที่ เกี่ยวข้องกับการกระ

ทำาความผิดของนายสหชัยทั้งหมดให้เสร็จสิ้น

โดยเร็ว ว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องในข้อหาใดบ้าง

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับกรณีที่สำานักงาน

ศาลยุติธรรมยืนยันว่า ศาลปัตตานีได้ส่งหมาย

สั่งตรวจสอบหมายจับ‘เสี่ยโจ้’

พบบกพร่องฟันวินัย-อาญา

จับนายสหชัยให้ตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานีแล้ว

ตั้งแต่ 9 ต.ค.57 ซึ่งเรื่องนี้ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้  

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ถ้าปรากฏว่าเป็นความบกพร่องของ

หน่วยงานใดหรือข้าราชการผู้ ใดจะดำาเนินการ

ทั้งทางวินัยและอาญาโดยทันที

พล.ต.ต.ยิ่งยศกล่าวต่อว่า เรื่องนี้ขอ

ยืนยันว่าการกระทำาความผิดของผู้ต้องหา

ทั้งหมด เมื่อสำานักงานตำารวจแห่งชาติตรวจพบ

และทราบเรื่องแล้วได้เร่งดำาเนินการโดยทันที

ทันใด  อย่างกรณีนี้เช่นกันจริงๆ แล้วเป็นความ

ผิดที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่เมื่อเป็นข่าวปรากฏ

ขึ้นมาอาจจะเป็นความผิดพลาดความบกพร่อง

ของหน่วยราชการในสังกัดก็ต้องเร่งดำาเนิน

การแก้ไขโดยเร็วที่สุด ก็อยากให้ความมั่นใจว่า

เมื่อทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ได้

ดำาเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

เมื่อถามถึงประเด็นการชี้แจงข้อมูลข้อ

เท็จจริงของแต่ละส่วนราชการ โฆษก ตร.กล่าว

ว่า ในกรณีที่เป็นความรับผิดชอบของเรา แล้ว                                                             

เราบกพร่องหรือทำาให้เกิดความเสียหายอย่าง 

ไร ก็ดำาเนินการในส่วนรับผิดชอบ การทำางาน

ในกระบวนการก็คงจะต้องมีการร่วมงานร่วม

มือปฏิบัติ คงไม่ไปสร้างความขัดแย้งกับหน่วย

ราชการใด เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันไปในระบบ

กระบวนการ

ส่วนประเด็นการติดตามตัวนายสหชัย

ที่มีกระแสข่าวว่าเดินทางออกนอกประเทศไป

แล้ว พล.ต.ต.ยิ่งยศกล่าวว่า  เรื่องนี้มีกระบวน 

การติดตามจับกุมตัวอีกส่วนหนึ่งตามหมาย  ถ้า

พิจารณาในภาพรวมแล้วมีหมาย หรือมีความ

ผิดที่เกี่ยวข้องกับนายสหชัยอย่างไร ซึ่งขณะนี้ 

ผบ.ตร.ได้ให้กองกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงาน

ที่รวบรวมความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากพบ

ว่ามีหมายจับค้างอยู่หรือมีความผิดที่เกี่ยวข้องก็

จะต้องเร่งดำาเนินการไป.

ยึดอายัดทรัพย์สินของนายไพบูลย์ แซ่ว่าง 

ผู้ต้องหาตามหมายจับในพื้นที่ จ.น่าน เป็น

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณกว่า  

10 ล้านบาท  ไว้ตรวจสอบและดำาเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป

โดย ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่

ชุดจับกุมทำาการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อ

ไปว่า มีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้สนับสนุน ผู้สมคบ

ในการกระทำาผิดครั้งนี้อีกหรือไม่ และให้

ดำาเนินการริบทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.มาตรการ

ในการปราบปรามผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติด พ.ศ.2534 เพื่อทำาลายเครือข่ายยาเสพติด

ทุกเครือข่ายให้หมดไปตามนโยบาย รัฐบาล.

ราคามัดละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 

ธ.กรุงไทย หมายเลข 535-0-37045-6 ชื่อบัญชี 

นายฑูรย์ เจนสาม  ซึ่งกลุ่มนี้มักจะใช้เส้นทาง

บริเวณริมถนนซูเปอร์เชียงใหม่-ลำาปาง และ

ถนนภายในหมู่บ้าน ต.ชมภู และ ต.สารภี 

อ.สารภี จ.เชียงใหม่เป็นที่ซุกซ่อนยาบ้า เจ้า

พนักงานตำารวจจึงได้วางกำาลังไว้ตลอดแนว

เส้นทาง เมื่อพบเห็นผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นผู้

ต้องหาที่ 1 ตามที่สายลับแจ้งไว้ จึงเข้าทำาการ

ตรวจค้นพบของกลางยาบ้าจำานวน 4,000 

เม็ด ก่อนที่จะขยายผลไปค้นต่อที่บ้านพักใน 

ต.สันพระเนตร อ.สันทราย พบผู้ต้องหาที่ 2 

ซึ่งเป็นสามีของผู้ต้องหาที่ 1 ตรวจพบยาบ้า

อีก 20  เม็ด และขยายผลไปค้นต่อที่หอพัก

ใน ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจพบ

ยาบ้าอีก 708,000 เม็ด รวมกลางยาบ้าทั้งหมด 

712,020 เม็ด โดยผู้ต้องหาที่ 1 รับว่าได้ค่าจ้าง

จากนางดา (ไม่ทราบนามสกุล) เม็ดละ 50 

สตางค์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงดำาเนินการจับกุม

ผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักงาน

สอบสวนดำาเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ

ยาบ้า)  ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายและร่วม

กันพยายามจำาหน่ายยาเสพติดให้ โทษประเภท 

1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย” 

ส่วนการขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินคดี

ยาเสพติดรายสำาคัญรวมมูลค่ากว่า 60 ล้าน

บาทนั้น สืบเนื่องจากวันที่ 31  กรกฎาคม 

2563 สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จับกุมยาบ้า

ประมาณ 6,000,000 เม็ด รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

1 คัน และวันที่ 21 ก.ย.63 บก.สส.ภ.5 ขยาย

ผลจากคดีแรก ตรวจยึดยาบ้า 6,700,000 เม็ด, 

เคตามีนประมาณ 100 กก. พื้นที่ สภ.เชียงของ 

จ.เชียงราย ทั้งสองคดีเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง

กัน ได้ขยายผลออกหมายจับรวม 11 หมาย 

จับกุมตัวได้ 3 หมาย หลบหนี 8 หมาย 

ตำารวจภูธรภาค 5 ร่วมกับสำานัก 

งาน ป.ป.ส.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดำาเนินการขยายผลยึดทรัพย์  โดย

วันที่ 11 ก.พ.64 ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินของ

เครือข่ายผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

และพะเยา รวมทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 50 

ล้านบาท

วันที่ 12 พ.ย.64 ทำาการขยายผลตรวจ



นี่คือวิกฤตของสังคมไทยที่กำ�ลังจะต้องก้�วเข้�สู่ 

“เศรษฐกิจดิจิทัล” อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีคว�มพร้อมด้�น “คน” ซึ่งเป็น

หัวใจของก�รสร�้งช�ติในทุกยุคทุกสมัย

แต่ “คน” ที่ต้องก�รนั้นย่อมจะแตกต่�งไปต�มยุค

สมัยเช่นกัน

เมื่อสถ�บันก�รศึกษ�ยังไม่ปรับเปลี่ยนให้ทัน “คน” 

ที่ผลิตออกม�ก็มีปัญห�

เพร�ะคนจบมห�วิทย�ลัยตกง�น
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7บทความ

วิกฤตเรื่อง ‘คน’:จบใหม่ตกงาน

แต่ธุรกิจขาดแคลนบุคลากรหนัการปรับตัวครั้งใหญ่ของไทยไม่ใช่เพียงแค่ที่เรา

ติดต�มข�่วของสถ�บันก�รเงินดั้งเดิมกับธุรกิจ

ของคนรุ่นใหม่เท�่นั้น

แต่ยังกำ�ลังกระทบเศรษฐกิจภ�พรวมของไทยด้วย

เพร�ะเร�ไม่ได้สร้�ง “ทุนมนุษย์” ที่ตอบสนอง

คว�มต้องก�รของเศรษฐกิจยุคเปลี่ยนผ�่นได้เลย

บุคล�กรด�้นเทคโนโลยีของไทยทุกวันนี้มีร�ยง�น

ท�งก�รว�่ข�ดแคลนอย่�งหนัก 

มีคว�มต้องก�รปีละอย่�งน้อย 1 แสนคน แต่ที่

สถ�บันก�รศึกษ�ผลิตได้นั้นห่�งไกลจ�กคว�มต้องก�ร

ม�กม�ยนัก

ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(depa) พบว�่ ทั้งประเทศมีอยู่ประม�ณ 2 หมื่นคน 

และผลิตใหม่เฉลี่ยปีละ 1,000-2,000 คน 

แต่คว�มต้องก�รในตล�ดสูงถึง 1 แสนคน 

จึงทำ�ให้เกิดก�รแข่งขันและ “แย่งตัว” กันอย่�ง

รุนแรงอย่�งต่อเนื่อง 

องค์กรขน�ดใหญ่ต้องก�รคนเก่งที่มีคุณภ�พ จึง

เสนอผลตอบแทนและแรงจูงใจสูง 

ผลที่ต�มม�ก็คือบริษัทเทคฯ ที่เป็นสต�ร์ทอัปขน�ด

เล็กอยู่ไม่ได้ เพร�ะไม่ส�ม�รถจะแข่งกับองค์กรใหญ่ได้

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถ�บันก�รเงินหล�ยแห่งเริ่มมอง

ห�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีในต่�งประเทศ ถึงกับต้อง

ไปติดต่อท�บท�มนักศึกษ�ของไทยในสถ�บันก�รศึกษ�

ต่�งประเทศล่วงหน�้ เพื่อ “จองตัว” เอ�ไว้ตั้งแต่ก่อน

จะจบด้วยซ้ำ�

อีกท�งออกหนึ่งก็คือก�รจับมือสร้�งพันธมิตรม�ก

จนเกิดปร�กฏก�รณ์ที่เห็นคนทำ�ง�นธน�ค�รแบบ

ดั้งเดิมล�ออกกันม�กขึ้น มีอัตร�ที่สูงกว่�ส�ยง�นอื่นๆ

นักก�รธน�ค�รคนหนึ่งบอกว่�คนทำ�ง�นแบงก์

นั้นเดิมอ�จจะอยู่ในตำ�แหน่งเฉลี่ย 3-4 ปี

แต่ช่วงหลังนั้นลดลงม�เหลือ 2 ปี

เพร�ะมีข้อเสนอไปทำ�ง�นในแวดวงเทคโนโลยีที่น่�

สนใจกว่� สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ม�กกว่�

จึงไม่ต้องแปลกใจที่องค์กรเหล่�นี้จะเริ่มให้คนรุ่นเก่�

เลือกท�งออกของตน

ถ้�อยู่ต่อต้องปรับตัวให้ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลง 

หรือไม่ก็ “เกษียณก่อนเวล�” หรือ early retirement 

พร้อมข้อเสนอเงินชดเชยที่น่�สนใจ

เป้�ของกลุ่มพนักง�นที่เข้�ข่�ยจะขอเกษียณก่อนวัย

น่�จะอยู่ที่บุคล�กรที่มีอ�ยุง�น 20 ปีขึ้นไป หรือพนักง�น

ที่มีอ�ยุ 55-60 ปี 

บ�งองค์กรเสนอให้พนักง�นเดิมเข้�สู่กระบวนก�ร

ฝึกเรียนรู้ทักษะใหม่

เข้�ข่�ย Reskill, Up-Skill หรือสร้�ง New Skills

ในท�งปฏิบัติ องค์กรไหนทำ�ได้สำ�เร็จเพียงใดยังเป็น

คำ�ถ�มที่ต้องมีก�รประเมินกันอย่�งจริงจัง

เพร�ะแต่ละส�ยง�นของแต่ละอุตส�หกรรมก็มี

ประสบก�รณ์เรื่องนี้ที่แตกต่�งกันไป

เพร�ะเมื่อมีเรื่องของ “ปัญญ�ประดิษฐ์” หรือ 

Artificial Intelligence เข้�ม�ทดแทนง�นตำ�แหน่งเดิมที่ถูก

ทดแทนโดยเทคโนโลยีได้ ก็เท�่กับเป็นก�รเปลี่ยนวิธีคิด

และวิธีทำ�ของแต่ละองค์กรอย�่งมีนัยสำ�คัญ

หนีไม่พ้นว่�จะต้องโยงไปถึงก�รปฏิวัติก�รเรียนก�ร

สอนของสถ�บันก�รศึกษ�

ที่น่�กังวลเป็นพิเศษคือ ด้�นหนึ่งเด็กจบ

มห�วิทย�ลัยใหม่จะตกง�นกันเป็นแสนเป็นล้�น

ขณะที่ตล�ดง�นบอกว�่ข�ดแคลนบุคล�กรที่

ต้องก�รเป็นแสนเช่นกัน

นั่นแปลว่�ระบบก�รผลิต “ทุนมนุษย์” ของ

ประเทศไทยกำ�ลังตกอยู่ในสภ�พบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนไป

จ�กที่ควรจะเป็น

เพร�ะเร�ไม่ได้ผลิตคนที่ตรงกับคว�มต้องก�ร

ขณะที่เอกชนเองก็ต้องแย่งชิงคนที่มีคุณสมบัติที่

ต้องก�รจนบิดเบี้ยวไปจ�กภ�พที่ควรจะเป็นเช่นกัน

กาแฟดำ

าคลี่ปมการศึกษาในบริบทสังคมการเมืองไทย ก็

จะพบเหตุปัจจัยที่บ่ม อม ครอบงำ� หล�ยมิติ จน

ทำ�ให้ระบบก�รศึกษ�ฟอนเฟะ ล้�หลัง ปรับตัว

ไม่ทันคว�มเปลี่ยนแปลงก�้วหน้�ของโลกใบใหม่ ยิ่งถ้�

นำ�ไปเทียบเคียงกับกลุ่มก�รศึกษ�ที่มีคว�มก้�วหน้�ต�ม

ที่ OECD ศึกษ�ไว้ จะพบว�่ก�รศึกษ�ไทยนั้นต่�งกับกลุ่ม

ที่มีคว�มก้�วหน�้ลิบลับ ไม่ว่�จะเป็นของเซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ 

ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ 

ถ้�เจ�ะส่องดูถึงเหตุปัจจัยของคว�มล้�หลังที่แฝงฝัง

อยู่ในก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ� ก�รพัฒน�ทุนมนุษย์ ผ่�น

บริบทสังคมก�รเมืองไทยก็คงสัมผัสเห็นหล�กมิติทีเดียว!!!

เริ่มจ�กส่วนแรกว�่ด้วย “ค่�นิยมท�งสังคม” ที่มี

ต่อเรื่องก�รศึกษ� ค่�นิยมที่ผูกติดกับก�รศึกษ�เป็นค่�

นิยมที่คร่ำ�ครึ ยึดโยงยึดกับ “ปริญญ�บัตร” และ “ก�ร

จัดชั้นก�รศึกษ�ต�มปริญญ�บัตร” เป็นสำ�คัญ เป็นคว�ม

คิดค�่นิยมแบบรัฐร�ชก�ร ขุนน�ง อำ�ม�ตย์ในโลกเก่� ที่

พึ่งพ� เก�ะติดอยู่กับระบบอุปถัมภ์ ก�รศึกษ�จึงมีสภ�วะ

แบบมุ่งยกตนข่มท�่น ตะเกียกตะก�ยวิ่งห�ศูนย์กล�ง

อำ�น�จ ม�กกว่�จะเป็นมิติก�รให้คุณค่�เรื่องคว�มรู้ 

ทักษะ คว�มเก่ง ก�รปฏิบัติลงมือทำ� หรือก�รสร้�งสรรค์

แบบผู้ประกอบก�ร ตลอดจนก�รประดิษฐ์คิดสร้�งที่มุ่ง

คว�มก้�วหน�้ ก�้วพ้นจ�กกรอบคว�มคิดแบบเดิมๆ ฯลฯ 

ค�่นิยมท�งสังคมในร่มเง�ก�รศึกษ�เยี่ยงนี้ส่งผลให้ระบบ

ก�รศึกษ�ย่ำ�วนลึกอยู่ในคว�มคิดมุมมองที่คร่ำ�ครึของโลก

ใบเก�่ ไม่อ�จปรับตัวหลุดจ�กกับดักคว�มคิดค่�นิยมท�ง

สังคมที่มีกฎหม�ยครอบงำ�ไว้แน่นได้! ก�รจัดว�งตำ�แหน่ง

แห่งที่ของผู้คนในสังคมจึงสม�ท�นต�มบัตรใบของวุฒิก�ร

ศึกษ� ม�กกว่�ก�รประจักษ์คุณค่�ต่อศักยภ�พ คว�มเก่ง 

คว�มรู้ คว�มม�นะพย�ย�มของบุคคล นี่คือพื้นฐ�นเบ้�

หลอมคว�มคิดก�รมองถึงคุณค�่คนที่อัปยศยิ่ง!!!

ส่วนที่สอง บริบทของสังคมก�รเมืองข�ด “ก�ร

สร�้งภ�วะผู้นำ�” ระบบรัฐร�ชก�รเน้นก�รเป็นผู้ต�ม

และก�รจำ�นนต่อระบบระเบียบเป็นสำ�คัญ แต่ระบบ

ระเบียบ ก�รนำ�ไม่มีก�รปรับตัว หรือปรับตัวช้�จ�กคว�ม

เทอะทะ-เลอะเทอะของระบบที่อัดแบกไว้จนซับซ้อนหนัก

อึ้ง ภ�วะผู้นำ�จึงแปลกปลอมจ�กอำ�น�จและพิธีกรรมที่รัฐ

ร�ชก�รให้คว�มสำ�คัญ หรือไม่ก็แปรนัยก�รเป็นผู้นำ�จ�ก

พฤติกรรมก�รต�มและก�รประจบสอพลอ ก�รต�มใจ 

ก�รจัดสรรผลประโยชน์ที่ผู้บริห�รต้องก�ร! ภ�พรวมของ

บริบทสังคมก�รเมืองที่ข�ดก�รสร้�งภ�วะผู้นำ�หรือสร้�ง

ภ�วะผู้นำ�แบบส�ม�นย์! ส่งผลให้ก�รบริห�รก�รศึกษ�

ให้คว�มสำ�คัญเรื่องโครงสร้�งอำ�น�จ ก�รจัดสรรอำ�น�จ 

และระบบระเบียบก�รบังคับบัญช�สั่งก�ร จนถึงก�ร

แสวงประโยชน์ โพดผลในกลไกก�รศึกษ�ในลำ�ดับชั้นของ

กรอบโครงสร้�งอำ�น�จต่�งๆ ม�กกว�่จะเน้นก�รสร้�ง

คว�มรู้ คว�มก้�วหน้� ก�รปรับตัว ก�รพัฒน�ก�รเรียน

รู้และทักษะที่เชื่อมโยงกับก�รปรับตัวของโลกใบใหม่ ก�ร

พัฒน�วิช�ชีพหรือก�รให้คว�มสำ�คัญสนับสนุนก�รปรับ

ตัวพัฒน�ทักษะแบบต่อเนื่อง เป็นจริง! ระบบก�รศึกษ�

จึงผูกโยงกับโครงสร้�งอำ�น�จรัฐร�ชก�รอย่�งเหนียวแน่น 

ไม่มีพื้นที่สำ�หรับคว�มก้�วหน้� ก�รปรับสร�้งให้ทันคว�ม

เปลี่ยนแปลงกระแสโลกใบใหม่แต่อย่�งใด ที่มีอยู่บ้�งก็

เป็นแบบข�ดๆ เกินๆ เป็นโครงก�รสั้นๆ เป็นละครเศร�้

ฉ�กที่จบลงง่�ยๆ อย่�งข�ดคว�มรับผิดชอบ! 

ส่วนที่ส�ม มิติ “ก�รอุดหนุนและประเมินผลใน

ระบบก�รศึกษ�” เป็นอีกมิติที่มีรูปแบบ กรอบโครงง�น

ชัดในมิติของอำ�น�จ เป็นอำ�น�จแบบสั่งก�รจ�กบนลง

ล่�ง (Top-down) ที่เป็นแก่นแกนสำ�คัญของอำ�น�จสั่ง

ถ้

แต่องค์กรเอกชนข�ดแคลนบุคล�กร

จนเอกชนเองต้องสร้�งกิจกรรมก�รฝึกฝนคนให้

เหม�ะกับคว�มต้องก�รของตนเอง

คว�มสิ้นเปลืองในด้�นงบประม�ณและเวล�ของ

ระบบก�รศึกษ�ที่ไม่ตอบโจทย์ยุคสมัยนั้น ไม่เพียงแต่

จะเป็นเรื่องเปลืองเปล่�และผล�ญทรัพย�กรของช�ติ

เท่�นั้น

แต่ยังจะสร้�งปัญห�สังคมที่จะมีคว�มเหลื่อมล้ำ�, 

ขัดแย้งและซึมเศร้�ม�กขึ้นอีกด้วย.

tapichart@hotmail.com

ก�ร กำ�กับลงม�จ�กโครงสร้�งส่วนบน ละเลยมิติคว�ม

สร้�งสรรค์เป็นตัวของตัวเอง หรือโลกแวดล้อมที่แตก

ต่�งหล�กหล�ย และไม่ได้ใส่ใจให้คุณค่�คว�มเก่ง ทักษะ

คว�มรู้ที่โดดเด่น เชื่อมโยงกับก�รประดิษฐ์คิดสร้�งที่

ก้�วหน้�ทันโลก! โลกของคว�มก้�วหน้�โดดเด่น ทักษะ 

สร้�งสรรค์เป็นสิ่งแปลกปลอมน่�หวั่นไหวสำ�หรับอำ�น�จ 

ก�รสั่งก�ร เป็นคว�มแปลกแยก คว�มเป็นอื่นของก�ร

อุดหนุนและก�รประเมินผลในระบบก�รศึกษ� เพร�ะถูก

มองว่�ไม่สยบยอม ไม่เค�รพต่อกติก� ไม่มีในส�รบบก�ร

ประเมิน ไม่ภักดีต่อก�รอุปถัมภ์ ไม่ก้มให้ผู้มี

ตำ�แหน่ง/อำ�น�จของรัฐร�ชก�ร นี่คือคว�ม

ล้�หลังที่ต่ำ�ทร�ม ที่มีภ�คปฏิบัติเครือข่�ยรัฐ

ร�ชก�รคิดและใช้บั่นทอนผู้เกี่ยวข้องให้ตกอยู่

ใต้สภ�วะก�รกดข่ม และซ�กระบบระเบียบที่

ล้�หลังอย่�งสิ้นคิด นี่คืออีกมิติที่ส�ม�นย์ยิ่ง! 

ส่วนที่สี่ เป็นบริบทสังคมก�รเมืองที่ขับ

เคลื่อน “ภ�พรวมก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�

ไทย” ต้องชี้ชัดว่�เป็นคว�มเคลื่อนไหวที่วน

อยู่ในกลไกอำ�น�จรัฐร�ชก�รและก�รเมืองที่

คอร์รัปชันแสวงประโยชน์! กรอบโครงสร้�ง

หลักในบริบทสังคมก�รเมืองที่เป็นอยู่ เป็น 

กรอบโครงสร้�งก�รบริห�รที่ล�้หลัง เน้น

อำ�น�จ สร้�งคว�มประจักษ์ตนแบบผิดทิศผิด

ท�ง ข�ดคว�มรู้ สติปัญญ� ภ�พรวมในก�ร

ขับเคลื่อนก�รศึกษ�จึงทำ�ให้ก�รศึกษ�กล�ย

เป็นเศษซ�กคว�มถดถอยล้�หลัง เคลื่อนเป็น

เส้นขน�นกับคว�มก้�วหน้�ในโลกยุคใหม่ 

ปิดตัวอยู่ในมุมแคบของวิธีคิด ม�กด้วยว�ท

กรรมต�มมิติท�งสังคมศ�สตร์ มนุษยศ�สตร์

ที่เลื่อนลอย เลื่อนไหลไปต�มกลไกอำ�น�จ มี

คว�มย้อนแย้งในตัวเองสูง มีคว�มกำ�มะลอ

เป็นแก่นแกน แต่โดดเด่นในก�รกดข่มผ่�น

ระบบโครงสร้�งและอำ�น�จ มีกฎหม�ย 

ระบบระเบียบ และตำ�แหน่งแห่งที่ของบุคคล

รองรับ! นี่คือชะต�กรรมที่น�่เวทน�ของก�รศึกษ� ก�ร

พัฒน�ทุนมนุษย์ในยุคที่โลกก�้วหน้�เปลี่ยนแปลงก้�ว

กระโดดในศตวรรษที่ 21!

ไม่แปลกเลยที่คนที่พย�ย�มขับเคลื่อนก�รศึกษ�สู่

คว�มก้�วหน้�ใหม่ เอ�ตัวไปอยู่ในพื้นที่เคลื่อนไหวของ

โครงสร้�งก�รศึกษ�ในบริบทสังคมก�รเมืองไทยวันนี้จะ

หนักหน�ส�หัสม�กม�ย ต้องใช้แรงบันด�ลใจมห�ศ�ลสัก

เพียงใด! ก�รปรับตัวยกระดับคว�มรู้ ทักษะใหม่ให้ทันโลก

ใบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว ต่อเนื่อง ก่อเคลื่อนพลวัต

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่หยุดนิ่ง! ฯลฯ และถ้�ก�รสร้�งก�ร

ศึกษ� ก�รพัฒน�คนแบบหื่นอำ�น�จ หิวผลประโยชน์ ฝัง

ตัวกับระบบที่ล้�หลังแน่น ที่เป็นอยู่วันนี้ พรุ่งนี้จะมีสภ�พ

เช่นไร?!?.

ผ่าระบบการศึกษาในบริบท 

ก

ไม่แปลกเลยที่คนที่พยายามขับ              

เคลื่อนการศึกษาสู่ความก้าวหน้าใหม่ 

เอาตัวไปอยู่ในพื้นที่เคลื่อนไหวของ

โครงสร้างการศึกษาในบริบทสังคม

การเมืองไทยวันนี้จะหนักหนาสาหัส

มากมาย ต้องใช้แรงบันดาลใจมหาศาล

สักเพียงใด! การปรับตัวยกระดับความรู้ 

ทักษะใหม่ให้ทันโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

ไปรวดเร็ว ต่อเนื่อง ก่อเคลื่อนพลวัต

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่หยุดนิ่ง! ฯลฯ 

และถ้าการสร้างการศึกษา การพัฒนา

คนแบบหื่นอำานาจ หิวผลประโยชน์ ฝัง

ตัวกับระบบที่ล้าหลังแน่น ที่เป็นอยู่วันนี้ 

พรุ่งนี้จะมีสภาพเช่นไร?!?

‘สังคมการเมืองไทย’...อนาคตจะไปต่อกันยังไง(วะ!)?

“

”



บี้เร่งเครื่องเมกะโปรเจ็กต์

มืดแปดด้านหนี้ชนเพดาน?

‘คลัง’ดิ้นหาเงินจ่ายชาวนา

ดีอีเอสคิกออฟตลาดสดยุคใหม่รับสังคมดิจิทัล
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8 เศรษฐกิจ

‘ศักดิ์สยาม’ดันผุดแลนด์บริดจ์-ไทยแลนด์ริเวียร่า

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

กสิกรเปิดสาขาโฮจิมินห์

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทยแจ้งว่า ธนาคารได้เปิด

สาขาโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค 

AEC+3 เชื่อมต่อเครือข่ายการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 

เข้าด้วยกันผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยกลยุทธ์ธนาคารดิจิทัลแห่ง

ภูมิภาค ตั้งเป้าปี 2565 มียอดเงินฝาก 1,200 ล้านบาท สินเชื่อ 

15,000 ล้านบาท และใน 5 ปีสร้างฐานลูกค้า 8 ล้านราย พร้อม

ทีมงานใหม่ทั้งในไทยและเวียดนามรองรับการขยายธุรกิจกว่า 

500 อัตรา

SCN ปลื้ม Q3 โกยทะลัก

นายฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สแกน 

อินเตอร์ หรือ SCN เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาส 

3 ปี 2564 มีรายได้รวม 403.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.6 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 12.1% เนื่องจากราคาน้ำามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบ

กับรายได้จากธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์ อะไหล่และซ่อมบำารุงมีการ

ปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้รายได้ของบริษัทเติบโตได้แม้สถานการณ์ของ

โรคโควิด-19 ยังคงระบาดต่อเนื่อง

WICE ปลื้ม 9 เดือนกำาไรพุ่ง

บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE แจ้งว่า ในไตรมาส 3/64 

บริษัทมีรายได้รวม 2,284.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.32% ทำานิวไฮ

จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำาไรสุทธิ 162.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

188.75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนงวด 9 เดือนปี 64 บริษัท

มีรายได้รวม 5,278.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทำานิวไฮจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน และมีกำาไรสุทธิ 355.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมี

การขยายโครงข่ายการให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีความครอบคลุม

มากขึ้น

BEM มั่นใจไตรมาส 4 ธุรกิจฟื้นตัว

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM เปิดเผยว่า ผลประกอบการ                                                                                

ไตรมาส 3/2564 ของ BEM ได้รับผลกระทบหนักสุดจากสถาน 

การณ์ โควิด-19 ที่รุนแรง ส่งผลให้ไตรมาส 3/64 มีกำาไร 108 ล้าน

บาท ต่ำากว่าไตรมาส 3 ปีที่แล้ว 87% อย่างไรก็ตามภายหลังจาก

ที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ทำาให้ได้เห็นสัญญาณ

ฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส 4/2564

SC โชว์ 9 เดือนยอดขายทำานิวไฮ

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน

สนับสนุนองค์กร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC เปิด

เผยว่า ผลการดำาเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา แนวราบดัน

นิวไฮยอดขายทะลัก 16,082 ล้านบาท เติบโต 30% ส่งผลให้ราย

ได้รวม 13,464 ล้านบาท กำาไรสุทธิ 1,481 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

ปัจจัยหลักที่ผลักดัน ภาพรวมผลการดำาเนินงานของบริษัทมาจาก

พอร์ตแนวราบที่แข็งแกร่ง ความเชื่อมั่นในแบรนด์ SC และการ

ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสูงที่ทำาให้มีการตอบ

รับที่ดีในทุกระดับราคา

ปตท.คว้า 3 รางวัล SET Awards 2021

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผย

ว่า ปตท.ได้รับมอบ 3 รางวัล SET Awards ประจำาปี 2564 จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 

ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จด้านความยั่งยืน 

หรือ Sustainability Awards of Honor รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้าน

นวัตกรรม หรือ Best Innovative Company Awards และรางวัล

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding 

Investor Relations Awards ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ 

ปตท.ที่ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการดำาเนิน

งานอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคน

ไทย และยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ. 

   

ระนอง • “ศักด์ิสยาม” ลงพ้ืนท่ี จ.ระนอง ลุยคมนาคมเร่ง “แลนด์

บริดจ์” สร้างปี 68 เปิดใช้ปี 73 ช่วยลดต้นทุนขนส่ง ดันไทยแลนด์ริเวีย 

ร่า ลุยขยายรันเวย์-เทอร์มินัลใหม่สนามบินระนองรับ 2.8 ล้านคน/ปี

ดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว สำาหรับโครงการประกันรายได้

เกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งธงเสนอคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เห็นชอบเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี

การผลิต 2564/65 สำาหรับพืช 5 ชนิด วงเงินรวมกว่า 1.78 แสน

ล้านบาท ซึ่งเมื่อปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติ

ในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 3 ชนิด และ

โครงการคู่ขนาน สำาหรับฤดูกาลผลิต 2564/65 วงเงินรวม 1.46 

แสนล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว                 

1.31 แสนล้านบาท ในส่วนนี้เป็นวงเงินจ่ายค่าชดเชยส่วนต่าง

ระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาด 8.93 หมื่นล้านบาท ซึ่ง

มากกว่าปีการผลิต 2563/64 เนื่องจากราคาข้าวปีนี้ “ตกต่ำามาก” 

และโครงการคู่ขนานซึ่งจะใช้วงเงินอีกราว 4.23 หมื่นล้านบาท

2.โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 

1.86 พันล้านบาท 3.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก     

มันสำาปะหลัง วงเงิน 7.1 พันล้านบาท

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้พยายามออกมาชี้แจงถึงกรณีที่รัฐบาล

จะทยอยอนุมัติวงเงินเป็นงวดๆ สำาหรับจ่ายให้เกษตรกรในโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยไม่อนุมัติวงเงินทั้งก้อน 

ว่า “อยากให้เข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้ถังแตก ที่ยังไม่อนุมัติทั้งก้อน

เนื่องจากติดข้อกฎหมาย จึงจะทยอยอนุมัติเป็นรอบๆ จนครบ

วงเงิน”

และเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้เริ่มจ่ายเงินให้

เกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2564/65 แล้ว จำานวน 5.3 แสนครัวเรือน เป็นวงเงิน 1.12 หมื่น

ล้านบาท จาก 1.32 หมื่นล้านบาท

แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจต่อจากน้ีคือ หลังจากน้ีรัฐบาลจะหางบ

ประมาณในส่วนไหนมาดำาเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในโครงการ

ดังกล่าว เพราะค่าชดเชยส่วนต่างในโครงการ 8.93 หมื่นล้านบาท 

ธ.ก.ส.ได้ควักกระเป๋าตัวเองออกหน้าไปก่อนแล้ว 1.32 หมื่นล้านบาท 

ยังเหลือตกค้างอีกกว่า 7.6 หมื่นล้านบาทท่ีรัฐบาลจะต้องสะสาง!!

 

นั่นเพราะข้อจำากัดของเพดานการก่อหนี้ผ่านสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐ และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ

รัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ.2561 มาตรา 28 ซึ่งกำาหนดไว้ว่าภาระหนี้ในส่วนนี้รวมกันทั้ง

สิ้นต้องไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นวงเงิน 

9.3 แสนล้านบาท จากกรอบงบรายจ่ายปี 2565 ที่ 3.1 ล้านล้าน

บาท โดยปัจจุบันพบว่าภาระหนี้ในส่วนดังกล่าวใกล้เต็มเพดานแล้ว

ปัญหาใหญ่นี้กลายเป็นก้างชิ้นโตสำาหรับรัฐบาลที่ต้องเร่ง

แก้ไข เพราะก่อนหน้านี้มีหลายโครงการที่ล้วงเงินสถาบันการ

เงินเฉพาะกิจของรัฐ ไม่ใช่แค่ ธ.ก.ส.ออกมาใช้ดำาเนินการไปก่อน 

และหากรัฐบาลไม่โปะหนี้ใช้คืนบ้างก็อาจจะส่งผลกระทบกับ

สภาพคล่องของธนาคารได้ อีกทั้งยังจะมีปัญหาต่อการจ่ายเงินใน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรที่เหลืออีกด้วย

ล่าสุด “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รมว.การคลัง ออกมาระบุ

ว่า ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปหารือร่วมกับสำานักงบ

ประมาณ เพื่อหาแหล่งเงินมาใช้ในโครงการประกันรายได้สำาหรับ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ยังมีภาระต้องดำาเนิน

การอีกกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท

แว่วว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ส่ังการมายังกระทรวงการคลังให้เร่งหาทางออก โดยให้ไป

ดูว่ามีโครงการใดบ้างท่ีใช้งบประมาณ โครงการไหนจบไปแล้ว หรือ

ให้เร่งปิดโครงการ โครงการไหนซ้ำาซ้อน มีเงินเหลือเท่าไหร่ก็ให้ส่งคืน

มายังกระทรวงการคลัง โดยกำาชับว่าต้องเร่งดำาเนินการให้เร็วท่ีสุด!

ด้าน “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.การคลัง ออกมาให้ความ

เห็นว่า การช่วยเหลือเกษตรกรนั้นสิ่งสำาคัญควรไปคำานึงถึงการลด

ต้นทุนให้เกษตรกรมากกว่า เพราะการจ่ายเงินประกันราคาจะยิ่ง

ทำาให้เกษตรกรอ่อนแอลง ระบบการเกษตรไม่ได้รับการพัฒนา และ

การช่วยเหลือแบบนี้จะไม่มีวันจบ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำาคือ ต้องทำาให้

เกษตรกรมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านต้นทุนการผลิต ด้านเทคโนโลยี 

การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

เรื่องนี้จึงกลายเป็นอีกปมร้อนทางการเมืองไปในที่สุด โดย

ล่าสุด พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เจ้าของนโยบายโครงการประกัน

รายได้ ออกมายืนยันว่า นโยบายประกันรายได้ไม่ได้ทำาให้เกษตรกร

อ่อนแอ เพราะระบบการเกษตรได้รับการพัฒนาควบคู่กันมาตลอด 

น่าติดตามว่าทางออกของรัฐบาลในการแก้ไขปมเงินจ่าย

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะออกทางไหน เพราะหากไป

ย้อนดูงบประมาณในส่วนอื่นๆ ก็ดูเหมือนจะ “ตึงมือ” ไปหมดแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นงบกลาง หรือการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เพราะ 2 ปี

ที่ผ่านมาทำาได้ต่ำากว่าเป้าหมายมาโดยตลอดจากผลกระทบของโค

วิด-19 โดยปีงบประมาณ 2563 ต่ำากว่าเป้าหมายกว่า 4 แสนล้าน

บาท ปีงบประมาณ 2564 ต่ำากว่าเป้าหมาย 3 แสนล้านบาท เรียก

ว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายแล้วตอนนี้ 

ส่วนการกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ซ่ึงตาม พ.ร.บ.หน้ี

สาธารณะ กำาหนดว่า กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพื่อชดเชยการ

ขาดดุลงบประมาณได้ 20% ของงบประมาณรายจ่าย บวกกับ 80% 

ของงบชำาระคืนต้นเงินกู้ ซ่ึงรวมแล้วคือกว่า 7 แสนล้านบาท แต่ใน

ปีงบประมาณ 2565 ต้ังงบรายจ่ายไว้ท่ี 3.1 ล้านล้านบาท เป็นการ

ขาดดุลงบประมาณ 7 แสนล้านบาท เรียกว่ากดกู้ส่วนน้ีไปเกือบเต็ม

เพดานแล้ว ดังน้ันการกู้เงินกรณีน้ีจึงไม่ง่ายเหมือนท่ีผ่านมา 

นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากอีกหลายส่วนที่โยงมาถึงการ

ใช้งบประมาณของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหา ทั้งการเรียกร้องให้ลด

ภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซล อีกทั้งสถานการณ์ โควิด-19 ที่ยังคง

ดำาเนินต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการกู้เงินมาใช้ในส่วนนี้แล้วรวม

กว่า 1.5 ล้านล้านบาท ก็ยังไม่มีอะไรรับประกันว่าจะต้องกู้เพิ่มอีก

หรือไม่ ยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรออยู่อีก 

7.6 หมื่นล้านบาท เรียกว่า “ถังเงิน” ของรัฐบาลอาการน่าเป็นห่วง 

กระทรวงการคลังเองก็ต้องรับบทวิ่งหาเงินโปะกันหน้ามืด!.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง

พื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม

ความก้าวหน้าการพัฒนาโครง 

สร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

ขนส่งในพื้นที่จังหวัดระนอง 

ว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน

ส่วนของถนน กรมทางหลวง 

(ทล.) อยู่ระหว่างเร่งดำาเนินการ

พัฒนาโครงข่ายถนน จาก 2 

ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง ได้แก่ 

โครงการทางหลวงหมายเลข 4 

(เพชรเกษม) สายชุมพร-ระนอง 

ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน

มีนาคม 2565 และสายระนอง-

สุขสำาราญ ซึ่งจะดำาเนินการก่อ 

สร้างตามแผนปีงบประมาณ 

2566-2570

ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อ

เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าว                                     

ไทยและอันดามัน (Land bridge) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ                                        

ศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

ปี 2564-2565 คาดว่าจะเริ่ม

ดำาเนินการก่อสร้างในปี 2568 

และเปิดให้บริการได้ปี 2573 ซึ่ง

จะช่วยลดเวลาและระยะทางใน

การขนส่ง ประหยัดต้นทุนในการ                                                     

ขนส่ง หลีกเลี่ยงปัญหาการติด                                                

ขัดของช่องแคบมะละกา สามารถ 

จูงใจผู้ประกอบการขนส่งและ

นักลงทุนให้ ใช้ประโยชน์จาก

เส้นทางนี้มากขึ้น

นายศั กดิ์ ส ย ามกล่ า ว                                                                       

ว่าในส่วนของกรมทางหลวง 

ชนบท (ทช.) จะพัฒนาโครงการ

ถนนเลียบชายฝั่ งทะเลภาค

ใต้ (Thailand Riviera) ในพื้นที่                                                 

จังหวัดระนอง รวมระยะทาง                                             

77.121 กม. ซึ่งเป็นนโยบายของ                                                       

นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวง

ค ม น า ค ม พั ฒ น า เ ส้ น ท า ง

คมนาคมเพิ่มเติมจากถนนเพชร 

เกษม เพื่อความสะดวกต่อการ

เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพ

รวมของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะ

เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ 

ในวันที่ 16 พ.ย.นี้

ท้ังน้ีในส่วนของกรมท่า

อากาศยาน (ทย.) มีแผนพัฒนา

ท่าอากาศยานระนอง เพื่อเพ่ิม

ศักยภาพให้เป็น International 

Airport สามารถรองรับจำานวนผู้

โดยสารและการขนส่งสินค้าท่ีจะ

เพ่ิมข้ึน โดยการก่อสร้างอาคาร

ท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ รองรับได้ 

2.8 ล้านคน/ปี จากเดิม 8 แสน

คน/ปี ปัจจุบันได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 2565 สำาหรับศึกษา

ออกแบบรายละเอียดและผล 

กระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว

นายศักด์ิสยามกล่าวว่า 

ด้านการขนส่งทางน้ำา กรมเจ้าท่า                                                        

(จท.) ได้ศึกษาฯ ออกแบบการเดิน

เรือเข้าออกท่าเรืออเนกประสงค์

ระนองได้อย่างสะดวก โดยเสนอ

ขอรับการจัดสรรงบปี 2566 ส่วน                              

การท่าเ รือแห่งประเทศไทย 

(กทท.) มีแผนการพัฒนาศักย 

ภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยก

ระดับการขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 

เช่ือมโยงการค้าฝ่ังอ่าวไทยและ

อันดามัน และก้าวเป็นศูนย์กลาง

การขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศ 

BIMSTEC.

BANPUปลื้ม

Q3โกยทะลัก

SPRCกำาไรวูบ

พาณิชย์เชื่อเงินเฟ้อคุมอยู่ไม่น่ากังวล

เ

ไทยโพสต์ • นางสมฤดี ชัยมง 

คล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า ผลดำาเนินธุรกิจใน                          

ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นที่น่า

พอใจ บริษัทสามารถสร้างกระ                   

แส เงิ นสดที่ แข็ งแกร่ งด้ วย                                                 

รายได้จากการขายรวม 1,161 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 147%                                            

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน                                        

โดยมีกำาไรก่อนหักภาษี ดอก 

เบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัด

จ่าย (EBITDA) รวม 530 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 72% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

มีกำาไรสุทธิ 106 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้น 763% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ                       

การป รับ ตัว สูง ข้ึนของราคา

ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติจาก

การฟ้ืนตัวของสถานการณ์โควิด-

19 ในหลายประเทศ ทำาให้มีความ

ต้องการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือ

รองรับการผลิตและการบริโภคท่ี

ปรับตัวสูงข้ึน นอกจากน้ียังมุ่งม่ัน

เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา

ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของ

กลุ่มบ้านปูให้แข็งแกร่งและครบ

วงจรย่ิงข้ึน พร้อมส่งมอบอนาคต

พลังงานเพื่อความย่ังยืน

ด้านนายโรเบิร์ต โดบริค 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จำากัด (มหาชน) หรือ 

SPRC เผยผลประกอบการทาง

ด้านการเงินและผลการดำาเนิน

งานไตรมาสท่ี 3/2564 SPRC มี

ผลกำาไรสุทธิอยู่ท่ี 4 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 113 ล้าน

บาท ลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา 

25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 773 

ล้านบาท ซ่ึงมีปัจจัยหลักมาจาก

ค่าการกล่ันตลาดท่ีอ่อนตัวลงและ

กำาไรจากสต๊อกน้ำามันท่ีลดลงจาก

ไตรมาสท่ี 2/2564 อย่างไรก็ตาม

บริษัทมุ่งม่ันจะสร้างความพร้อม

ท่ีจะเพ่ิมอัตราการผลิตน้ำามัน 

175,000 บาร์เรลต่อวัน หาก

ความต้องการใช้น้ำามันเช้ือเพลิง

อากาศยานกลับคืนสู่ภาวะปกติ.

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” 

ยันเงินเฟ้อไม่น่ากังวล! แม้                                             

เดือน ต.ค.64 เพ่ิมข้ึน 2.38% 

เผย “จุรินทร์” สั่งการเร่ง

ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ให้ประชาชนอย่างเต็มที่

นายรณรงค์ พูลพิ                                      

พัฒน์ ผู้อำานวยการสำานัก                                   

งานนโยบายและยุทธ 

ศาสตร์การค้า เปิดเผยถึง

กรณีที่หลายภาคส่วน โดย

เฉพาะภาคประชาชนมี

ความกังวลต่อดัชนีราคา

ผู้บริโภค หรือเงินเฟ้อทั่ว                           

ไปเดือน ต.ค.2564 ที่ปรับ                                    

ตัวสูงขึ้น 2.38% ว่า เงิน                                  

เฟ้อที่ปรับสูงขึ้นนี้มีสาเหตุ

หลักมาจากราคาน้ำามัน

สาทร • ดีป้า เปิดตัวโครงการ 

ทรานฟอร์ม ตลาดสดยุควิถีใหม่                                 

ติดอาวุธดิจิทัลแก่ เอสเอ็มอี  

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เพิ่ม

ประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทาง 

การตลาด 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม หรือดีอีเอส เปิดเผย                                                        

ว่า กระทรวงได้ร่วมกับสำานัก 

งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

หรือดีป้า ยกระดับผู้ประกอบ

การเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ 

แผงลอย ให้สามารถปรับเปลี่ยน

ทุกการซื้อขายสู่ระบบออนไลน์ 

ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงิน 

สด พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเป็น

แรงขับเคลื่อนสำาคัญในการก้าว

ข้ามวิกฤตโควิด-19 โดยคาด

ว่าการดำาเนินงานในเฟสแรกจะ

ช่วยสร้างรายได้มากกว่า 300 

ล้านบาท

“กระทรวงได้นำาเทคโน 

โลยีจากสตาร์ทอัปคนไทยมา

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายใต้

โครงการทรานฟอร์ม ตลาดสด

ยุควิถีใหม่ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า

ในระดับรากหญ้าสามารถเข้า

ถึงเทคโนโลยี ช่วยยกระดับการ

ค้าขายให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่ง

มีทั้งระบบการรับชำาระเงิน การ

ขนส่งแบบเดลิเวอรี ฯลฯ โดย

เฉพาะการชำาระเงินที่ ไม่ต้องใช้

เงินสด ลดการสัมผัสและความ

เสี่ยงจากการติดโควิด-19 ได้

มาก” นายชัยวุฒิกล่าว

นายณัฐพล นิมมานพัช                     

รินทร์ ผู้อำานวยการใหญ่ดีป้า                  

กล่าวว่า โครงการได้เริ่มต้น

เมื่ อช่ วงมิถุนายนที่ ผ่ านมา 

ปัจจุบันลงพื้นที่ในตลาดต่างๆ 

ใน 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ 

นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี 

ลพบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ นนทบุรี และ

ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ

แล้ว 3 หมื่นราย 133 ตลาด 

ส่วนปี 2565 จะขยายเพิ่ม

เป็น 20 จังหวัด ครอบคลุมผู้

ประกอบการ 65,000 ราย รวม

ถึงตลาดสดเพิ่มอีก 70 แห่ง 

คาดจะช่วยเพิ่มรายได้ ให้พ่อ 

ค้าแม่ค้าเป็นเงิน 1,200 ล้าน

บาท.

เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นต่อเนื่องตาม

ราคาตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลได้                                          

เข้ามาดูแลราคา โดยเฉพาะ

น้ำามันดีเซล และคาดว่าใน                                          

ระยะต่อไปราคาน้ำามันจะส่ง                                           

ผลต่อเงินเฟ้อไม่มากนัก เนื่อง       

จากฐานราคาเริ่มใกล้เคียง   

กับปีก่อน และยังมีสินค้า

กลุ่มผักสดที่พื้นที่เพาะปลูก

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาด

น้อย ราคาจึงขยับขึ้น แต่ก็

เป็นช่วงสั้นๆ

ส่วนสินค้าอาหารอื่นๆ 

ที่ราคายังสูง เช่น ไข่ไก่ จาก

ความต้องการบริโภคที่เพิ่ม

ขึ้น แต่ราคามีแนวโน้มลด

ลงต่อเนื่อง เครื่องประกอบ

อาหาร เช่น น้ำามันพืชที่ทำา

จากปาล์มน้ำามัน ราคาสูงขึ้น

จากผลปาล์มดิบออกสู่ตลาด

น้อย ขณะที่ความต้องการ

ใช้ของตลาดทั้งในและต่าง

ประเทศเพ่ิมข้ึน ทำาให้มีการ                                         

ส่งออกมากขึ้น แต่ก็ไม่กระ 

ทบต่อการผลิตในประเทศ 

สินค้ายังมีเพียงพอ

นอกจากนี้ จากมาตร 

การลดค่าครองชีพที่นายจุ

รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ได้สั่งการให้หน่วยงานใน

กระทรวงพาณิชย์เร่งดำาเนิน

การช่วยเหลือประชาชน ทั้ง

การจัดส่งรถโมบายนำาผัก

สดราคาถูกออกจำาหน่าย

ให้กับประชาชนและร้าน

อาหารในพื้นที่กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล และใน

จังหวัดต่างๆ จะเป็นส่วน

ช่วยลดความร้อนแรง

ของราคาผักสด และ

ยังมีการลดราคาสินค้า

ที่จำาเป็นต่อการอุปโภค

บริ โ ภคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

ผ่านโครงการพาณิชย์ลด

ราคา เพื่อประชาชน จะ

เป็นส่ วนช่วยลดภาระ

ค่าครองชีพ ทำาให้สินค้า

ราคาลดลง และจะกดดัน

ให้ เงิน เฟ้อลดลงได้ ใน

ระยะต่อ ไปอย่ างมีนั ย

สำาคัญ.

น่าติดตามว่าทางออกของรัฐบาล

ในการแก้ไขปมเงินจ่ายประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวจะออกทางไหน เพราะหากไปย้อนดู

งบประมาณในส่วนอื่นๆ ก็ดูเหมือนจะ “ตึงมือ”                                                            

ไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงบกลาง หรือการ

จัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เพราะ 2 ปีที่ผ่าน

มาทำาได้ต่ำากว่าเป้าหมายมาโดยตลอดจาก

ผลกระทบของโควิด-19 โดยปีงบประมาณ 

2563 ต่ำากว่าเป้าหมายกว่า 4 แสนล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2564 ต่ำากว่าเป้าหมาย

 3 แสนล้านบาท  เรียกว่ารายได้ไม่พอ

รายจ่ายแล้วตอนนี้

‘‘

‘‘
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าด� มอัลคาไลน (Alkaline Water) 

มีใหเลือกตามรานสะดวกซื้อ

มากมายหลายยี่หอ แตคนสวน

ใหญจะเขาใจหรือเปลาวา น้ําด� มอัลคา

ไลนนั้นเกี่ยวของกับคา pH ซึ่งเปนคาที่

นํามาใชวัดความเปนกรดดางของสสาร

ตางๆ ดวยการกําหนดระดับ 0–14 โดย

สสารที่มีคา pH นอยกวา 7 จะมีฤทธิ์

เปนกรด ถามีมากกวา 7 จะมีฤทธิ์เปน

ดาง และถามีเทากับ 7 จะถือวามีฤทธิ์

เปนกลาง โดยน้ําด� มธรรมดาทั่วไปจะมี

คา pH อยูที่ 6.5–8.5 ในขณะที่น้ําด� ม 

อัลคาไลนนั้นจะอยูที่ประมาณ 8–9 ซึ่ง

จะอยูในชวงของความเปนดางนั่นเอง  

เน� องดวยความเปนดางที่สูง น้ํา

ด� มอัลคาไลนจึงมีคุณประโยชนที่หลาก

หลาย ไมวาจะเปนชะลอความแกชรา 

ลางสารพิษในลําไส เสริมสรางระบบ

ภูมิคุมกันรางกาย ระบบยอยอาหาร และ

ระบบเผาผลาญ เพิ่มความชุมชื้นใหกับ

รางกายมากกวาน้ําทั่วไป ลดกรดใน

กระแสเลือด ลดการสูญเสียมวลกระดูก 

ชวยในการลดน้ําหนัก หรือแมกระทั่งตอ

ตานโรคมะเร็ง  นอกจากนี้ น้ําด� มอัลคา

ไลนยังมีคา ORP (Oxidation Reduction 

Potential) เปนลบ ซึ่งเปนคาวัดที่บงบอก

ถึงความสามารถของน้ําในการตานอนุมูล

อิสระอันเกี่ยวเน� องกับปญหาสุขภาพ 

อยางโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรค

มะเร็ง

อยางไรก็ตาม ขอมูลจากเว็บไซต

พบแพทยระบุวา การศึกษาวิจัยใน

ปจจุบันยังไมเพียงพอตอการรับรอง

ประโยชนของน้ําด� มอัลคาไลนในดาน

ตางๆ เหลานี้ ผูบริโภคจึงควรด� มใน

ปริมาณที่เหมาะสม เพ� อความปลอดภัย

ตอรางกาย อีกทั้งน้ําด� มอัลคาไลนอาจไม

เหมาะกับผูที่มีปญหาสุขภาพอยางโรคไต 

เพราะอาจกอใหเกิดผลขางเคียงที่รุนแรง 

ผูมีปญหาสุขภาพที่สนใจจะด� มน้ําอัลคา

ไลน ควรปรึกษาแพทยถึงความปลอดภัย

และปริมาณที่เหมาะสมกอนการบริโภค. 

รูจักน้ําอัลคาไลน ..กอนด� ม

&M เปดตัวคอลเลกชัน Edition 

by John Boyega ซึ่งเปนคอล 

เลกชันเสื้อผาสําหรับผูชายที่มี

ความยั่งยืนมากขึ้น สวมใสโดยนัก

แสดงหนุมผูสรางแรงบันดาลใจและสราง

การเปลี่ยนแปลงให โลกใบนี้ คอลเลกชัน

ใหมนี้มาพรอมกับคียลุคสสําหรับฤดูใบไมรวง 

ผลิตจากวัสดุท่ีมาจากการรีไซเคิล ออรแกนิก 

และนวัตกรรมใหมๆ เชน Vegea
tm
 ซึ่งเปน

วัสดุทําจากพืชเพ� อใชแทนหนัง และทําจาก

ขยะเหลือทิ้งที่ไดจากอุตสาหกรรมไวนเปนบางสวน 

จอหน โบเยกา เปนนักแสดงเจาของรางวัลลูกโลกทองคํา เปนท่ีรูจักท้ังใน

ฐานะนักแสดงและในบทบาทการเปนผูสนับสนุนการเปล่ียนแปลงในโลกใบน้ี ใน

เดือนมิถุนายน 2020 เขาควาโทรโขงข้ึนมาพูดเร� อง Black Lives Matter ในการ

ชุมนุมประทวงท่ีลอนดอน เขามองวาการพูดส่ิงท่ีอยูในใจเปน

พลังในการสรางการเปล่ียนแปลงและทําใหเกิดความเขาใจ 

ในคร้ังน้ีเขามารวมกับ H&M เพ� อรังสรรคคอลเลกชัน Edition 

by John Boyega ซ่ึงเปนคอลเลกชันเส้ือผาท่ีเปยมไปดวย

ความมุงม่ันสําหรับผูชายซ่ึงกาวสูอีกระดับของความย่ังยืนและ

เฉลิมฉลองผูสรางการเปล่ียนแปลงท่ีทําส่ิงดีๆ เพ� อโลกของเรา 

ผลงานทุกช้ินในคอลเลกชัน Edition by John Boyega 

พิสูจนใหเห็นวา เส้ือผาในฤดูกาลน้ีสามารถผลิตใหย่ังยืน

มากกวาเดิมได เส้ือแจ็กเกต (จําหน�ายออนไลนเฉพาะในยุโรป) 

มาพรอมกับผายีนสแบบแพตชเวิรกท่ีทํามาจากผายีนสท่ีเก็บ

กลับมารังสรรคใหมใหดูทันสมัย เส้ือโคตลายตารางแสนสะดุด

ตามีสวนท่ีทํามาจากผาวูลพรีเมียมจากอิตาลีท่ีผานการรีไซเคิล 

เส้ือเช้ิตผาฝายออรแกนิกลายทางสุดคลาสสิกมาพรอมกับทรงท่ี

หลวม เส้ือแจ็กเกตพัฟเฟอร (จําหน�ายทางออนไลนเทาน้ัน)

เสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวใหความรูสึกสบาย เหมาะกับ

ฤดูกาลนี้ คารดิแกนไหมพรมสีเขียวและเสื้อคอเตาแบบมวนสีเหลืองมาพรอมกับ

รูปทรงหลวมใสสบาย เสื้อสเวตเชิ้ตสีชมพูมัดยอมและเสื้อยืดมาพรอมกับขอความ

ที่เปยมไปดวยความหวัง “A better 

present leads to a better future” 

หรือ “วันนี้ที่ดีขึ้นนําไปสูอนาคตที่ดีขึ้น” 

พรอมกราฟฟกรูปโลก เติมเต็มคอล

เลกชันดวยกระเปาโททตกแตงดวย

กราฟฟกตางๆ หมวกแกปลายดอกไม 

และรองเทาผาใบสีชมพูมัดยอม 

คอลเลกชัน Edition by John 

Boyega จะจําหน�ายผาน th.hm.com 

และราน H&M สาขาสยามพารา

กอน เอ็มควอเทียร เมกาบางนา และ

ไอคอนสยาม. 

นํ้

H

H&M ‘ผนึก’ จอหน โบเยกา 

เปดคอลเลกชันออรแกนิก

เพิ่มตลาดเติมทุนกับบิ๊กซี

สุพจน พลเสนา รักษาการรองประธานเจาหนาที่ฝายการพาณิชย พรอมดวยคณะผูบริหาร บริษัท 

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน หางคาปลีกในกลุมบีเจซี รวมเปดโครงการ “เพิ่มตลาดเติมทุนกับ

บิ๊กซี” เพ� อสนับสนุนการขยายชองทางการตลาดในการจําหน�ายผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการรายยอย 

(SME OTOP Startup) พรอมสงเสริมดานสภาพคลองทางการเงินใหแกผูประกอบการ โดยมี พิทักษ อุดมวิ

ชัยวัฒน รองปลัดกระทรวงพาณิชย และ โสรดา เลิศอาภาจิตร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมใน

งานดังกลาว ณ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร พระราม 2 เม� อเร็วๆ นี้

สมทบทุนชวยเหลือโควิด-19

มาซาอากิ ยานากิยา ประธานบริษัท ฟูจิฟลม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด มอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท ภายใต “มูลนิธิฟูจิฟลม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” 

แก ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ� อสมทบทุน โครงการปองกันและชวยเหลือสถานการณแพร

ระบาดของโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดี เม� อวันกอน

นวัตกรรมดานการจัดการขยะ 

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ NIA พรอม

ดวย ฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมเปดกิจกรรมคุย

โวลท Voltage Stage (โวลทเตจ สเตจ) เวทีนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานการจัดการขยะ ในโครงการสนามการ

เรียนรูนวัตกรรมพลังงานไฟฟา หรือ The Electric Playground เพ� อเฟนหาเด็กและเยาวชน 10 ทีมสุดทายที่

สรางสรรคผลงานนวัตกรรมพลังงานไฟฟาจากขยะ สูการรับเงินสนับสนุนการพัฒนาชิ้นงานจริง

ควารางวัล ICONIC BEAUTY CLINIC 

ดอกเตอรเมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) คลินิกความงามแถวหนาของไทย

นําโดย นพ.วัชพล ธนมิตรามณี และ พญ.พิชญานิน ส� อมโนธรรม เขารับรางวัล 

ICONIC BEAUTY CLINIC BY DERMATOLOGIST ในงาน PRAEW ICONIC 

BEAUTY 2021 ยืนยันถึงมาตรฐานของดอกเตอรเมฆคลินิกดานความงามโดยแพทย

ผิวหนังเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ (Dermatologist) ณ L’ensemble Studio 

เม� อไมนานมานี้

สัมมนาออนไลน Social Enterprise 

สมาคมธุรกิจเพ� อสังคม รวมกับเครือขายสังคมดีชวนธุรกิจเพ� อ

สังคมและบุคคลทั่วไปเขารวมงานสัมมนาออนไลน Social Enterprise 

Thailand Forum 2021 “Where Profit Meets Purpose – สังคมยั่งยืน 

ธุรกิจอยูยาว” เพ� อสํารวจแนวทางการแกไขปญหาสังคม และสรางเครือ

ขายกับองคกรตางๆ นําไปสูความยั่งยืนของ

ธุรกิจควบคูกับการแกไขปญหาสังคมและสิ่ง

แวดลอม งานสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจเพ� อสังคม

ครั้งแรกในประเทศไทย โดยความรวมมือ

ระหวางทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษา องคกรระหวางประเทศ และ

ธุรกิจเพ� อสังคมทั้งในและตางประเทศกวา 

60 องคกร เพ� อเผยแพรความรูความเขาใจ

ดานการประกอบกิจการเพ� อสังคม ตลอด

จนเปดพื้นที่ใหองคกรธุรกิจ และภาคประชาชนมีสวนรวมพัฒนาชุมชน

และประเทศสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบ

ดวย การบรรยายพิเศษ วงเสวนา เวิรกช็อป และคลินิกใหคําปรึกษาจาก

ผูเชี่ยวชาญดานการประกอบการ และการพัฒนาการสรางผลลัพธทาง

สังคมกวา 80 ราย งานจัดขึ้นระหวางวันที่ 19–21 พฤศจิกายน 2564 

สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.sethailand.org/

social-enterprise-thailand-forum-2021/ และลงทะเบียนเขารวมงานที่ 

https://bit.ly/Workshop-SETF2021 และ https://bit.ly/Clinic-SETF2021

PEA จัดโครงการประกวดภาพ

การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ PEA ขอเชิญชวนผูที่รักการถายภาพ รวม

โครงการประกวดภาพถาย ภายใตแนวคิด “Brightness for Life Quality สวางทั่ว

ทิศ สรางคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ในหัวขอ “Beauty of Brightness” โดยสามารถถาย

ภาพกิจกรรม หรือสินทรัพยของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคในรูปแบบใดก็ได ที่สามารถสะทอนถึง

ภารกิจ และการดําเนินงานของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ไมวาจะเปนการดําเนินการดานระบบ

จําหน�ายไฟฟา การใหบริการดานไฟฟา และ

กิจกรรมเพ� อสังคมและสิ่งแวดลอม ชิงรางวัล

และเงินสดมูลคารวมกวา 300,000 บาท โดย

แบงการประกวดออกเปน 5 หัวขอ ไดแก 

1.PEA สวางไสวทั่วไทย 2.PEA ใสใจบริการ 

3.สวางทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA 4.PEA 

พรอมเคียงขางคุณ 5.PEA สวางทั่วทิศ สราง

คุณภาพชีวิตทั่วไทย ผูสนใจสามารถสมัครและ

สงผลงานเขาประกวดไดผานทาง www.peaphotochallenge.com โดยสงผลงานได

ตั้งแตวันนี้–30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.  ผูที่สนใจสามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ peaphoto2021@gmail.com
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10 ท่องเที่ยว

‘สยามอะเมซิ่งพาร์ค’ เปิดแล้ว

หลังจากปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุด “สยามอะเม

ซิ่งพาร์ค (Siam Amazing Park)” ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง นับ

ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรฐาน SHA+ จากการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการเพิ่มเติม อาทิ มาตรการป้องกัน

การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) รวมทั้ง

มาตรการความปลอดภัยสำาหรับองค์กร (Covid Free Setting) 

พนักงานบริการได้รับวัคซีนครบโดส เข้มแข็งด้วยมาตรฐานการ

บริการ UP-DMHTA ทำาความสะอาดจุดสัมผัสบนเครื่องเล่นด้วย

น้ำายาฆ่าเชื้อทุกคร้ังหลังใช้บริการแต่ละรอบ จัดระยะห่างบน

งแต่เปิดประเทศร่างกายก็กระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใสเบิก

บานขึ้นมาทันที เพราะได้ออกไปเท่ียวต่างจังหวัดกันแล้ว แต่

จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะ... เราจะพาแพ็กกระเป๋าขับ

รถไปเที่ยวใกล้ๆ กันที่ ชุมชนปากน้ำาประแส ต.ปากน้ำาประแส อ.แกลง 

จ.ระยอง ที่ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และล่าสุดได้รับคัดเลือกให้

เป็นสุดยอดต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2564 1 ใน 10 ชุมชนยล

วิถีท่ีมีความโดดเด่นและเสน่ห์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชน 

วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิตชาวประมงท่ี

ชาวชุมชนได้ร่วมใจอนุรักษ์ไว้

ต้องบอกเลยว่า ชุมชนปากน้ำาประแสมีชื่อเสียงมานาน เพราะ

เป็นชุมชนบ้านเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นย่านการค้าขาย ชาวบ้านยัง

คงวิถีชีวิตทำาประมง และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประเพณีหลาก

หลายเช้ือชาติทั้งไทยและจีน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลาก

หลาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านโบราณริมน้ำาประแส บ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำา

ประแส ต้นตะเคียนที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ได้รับการประกาศเป็นรุกข

มรดกของแผ่นดิน วัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) ที่รัชกาล 

ที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำา หนึ่ง

เดียวในไทย ฯลฯ

ยังไม่พอ ภายในชุมชนยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

ป่าไม้ ถ้ำาลอด น้ำาตก ทะเล ชายหาด ป่าชายเลน น้ำาพุร้อน น้ำาแร่ หาด

ประแส จุดชมวิวแหลมสน จุดชมวิวสะพานประแสสิน ฯลฯ

คุณสมบัติโดดเด่นอย่างเหลือเกินของประแส ทำาให้กระทรวง

วัฒนธรรม โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้

ลงพื้นที่พาไปรู้จักกับชุมชนปากน้ำาประแสให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับกล่าวว่า 

ชุมชนปากน้ำาประแสมีศักยภาพในการเป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบด้าน

การท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนมี

ความพร้อมจากหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้นำาชุมชน ที่ช่วยกันขับเคลื่อน

อัตลักษณ์และเสน่ห์ของวิถีชีวิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

ตลอดจนมีทุนทางวัฒนธรรม ไม่ว่าอาหาร สินค้า เป็นจุดต่อยอดด้าน

การท่องเที่ยวจนเกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างเศรษฐกิจรายได้แก่ชุมชนมากมาย

“หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย คาด

ว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีก และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนัก

ท่องเที่ยว ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ย้ำากับชุมชนในเรื่องการปฏิบัติ

ตามมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เพราะ

หลายคนอาจจะไม่มั่นใจว่าการไปเที่ยวจะปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้นการ

มีมาตรการที่เข้มงวดจะช่วยให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่าเป็นความรู้สึกท่ี

ยุ่งยาก นอกจากน้ียังต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าราย

ได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2562 ก่อนที่โควิด-19 จะ

ระบาด” ปลัด วธ.กล่าว

ด้านความมั่นใจเรื่องโควิด สุภาพร รอดบริบูรณ์ ประธานชุมชน

ปากน้ำาประแส บอกว่า หลังปิดแหล่งท่องเที่ยวมานาน เมื่อเปิดให้นัก

ท่องเที่ยวเข้าชุมชนได้แล้วต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 

โดยเทศบาลมีการประชุมเตรียมความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะโฮม

สเตย์ ก็จะมีมาตรการของแต่ละแห่ง แต่พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบ

โดส มีการคัดกรองตรวจ ATK สม่ำาเสมอ ใส่หน้ากากอนามัย ส่วนนัก

ท่องเที่ยวเราไม่ได้มีข้อบังคับว่าต้องตรวจ ATK เพราะมันเป็นสิทธิ์ของ

นักท่องเที่ยว แต่เขาจะบอกเองว่าฉีดวัคซีนครบแล้ว ตรวจ ATK แล้ว 

เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็เปิดตามปกติ 

แต่ละที่ก็ตั้งจุดตรวจคัดกรอง นอกจากนี้ยังจำากัดจำานวนนักท่องเที่ยว 

อาทิ จะรับทัวร์ได้ครั้งละไม่เกิน 30 คน หรือแพ็กเกจต่างๆ อาจจะมี

การเปลี่ยนแปลง และตลาดถนนคนเดินอาจจะไม่มีอีกต่อไป แต่นักท่อง

เที่ยวจะได้มาเลือกซื้อของชาวบ้านได้ทุกวัน ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน

จริงๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางเพจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำาประแส 

อ.แกลง จ.ระยอง - Prasae Village”

เมื่อเดินทางมาถึงถิ่นปากน้ำาประแส หมุดหมายแรกก็คือ ศาล

เครื่องเล่นและทุกพื้นที่บริการ จำากัดจำานวนผู้ใช้บริการ 1 คนต่อ 4 

ตารางเมตร โปรโมชันออนไลน์ราคาพิเศษจำานวนจำากัด “Welcome 

Back #season3” เล่นสวนน้ำาและเครื่องเล่นได้ทุกชนิด บัตรราย

วัน Adult Adventure Pass ราคาเพียง 300 บาท (ปกติ 900 บาท) 

และบัตรรายปี Annual Adventure Pass เพียง 900 บาท (ปกติ  

2,000 บาท) ซ้ือได้แล้ววันนี้ที่ www.siamamazingpark.com/ 

promotion-online และที่ 7-Eleven ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติมที่ www.siamamazingpark.com หรือ line: @siamamazingpark

ซีฟู้ดบุฟเฟต์ที่ รร.อลอฟท์ สุขุมวิท 11 แค่ 750 บาท

อลอฟท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 11 พร้อมเปิดให้บริการวีคเอนด์

ซีฟู้ดบุฟเฟต์ดินเนอร์อีกครั้ง ที่ห้องอาหารเครฟ ชั้น 8 ตั้งแต่วันศุกร์

ที่ 12 พ.ย.นี้ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลจัดเต็มไม่อั้น เช่น หอยนางรม 

ปูม้า และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กุ้งแม่น้ำาตัวโต กุ้งลายเสือ กั้ง 

แซลมอน ปลาซาบะ ปลากะพง หอยทะเลต่างๆ ยังมีโซนพาสต้า

เส้นสด สปาเกตตีและพิซซ่าอบร้อนจากเตา โซนอาหารนานาชาติ 

ซูชิหลากชนิด ผักโขมอบชีส ขาแกะอบ โคลด์คัต ชีสแพลตเตอร์ 

ปิดท้ายด้วยขนมหวานทั้งไทยและเทศ พิเศษ โปรโมชันช่วงเปิดตัว

อีกครั้ง วีคเอนด์ซีฟู้ดบุฟเฟต์ดินเนอร์ ราคาสุทธิเพียง 750 บาท

ต่อท่าน (จากราคาปกติ 1,200 บาทต่อท่าน) ทุกวันศุกร์และวัน

เสาร์ เวลา 18.00-22.00 น. โทรจอง 0-2207-7000 แชตผ่าน

ไลน์ https://lin.ee/ZE9eT หรืออีเมล fb.aloftbkk@alofthotels.com

‘ปากน้ำาประแส’ ไม่ไปไม่ได้แล้ว

กรมหลวงชุมพร สถานที่เคารพของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ตั้ง

อยู่ริมน้ำาประแส ทำาให้บรรยากาศร่มรื่น ลมพัดเย็นสบาย และมีจุดคัด

กรองพ่นเชื้อก่อนเข้าไปกราบไหว้ด้วย

จะให้ครบรสก็ต้องนั่งสามล้อพ่วง 1 คันนั่งได้ 4 คน ไม่รอช้า เรา

ใช้บริการทันที ลุงคนขับก็สวมหน้ากากอนามัยเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ 

นั่งรถชมวิวบ้านเรือน ภูเขาไปเรื่อยๆ ก็มาถึงที่วัดตะเคียนงาม ต้นไม้

สูงใหญ่เด่นตระหง่านอยู่ด้านในวัดคือต้นตะเคียนคู่ เป็นรุกขมรดกของ 

แผ่นดินใต้ร่มพระบารมี มีอายุกว่า 400 ปี ชาวบ้านมักเรียกว่า  

ต้นตะเคียนเจ้าแม่และต้นตะเคียนเจ้าพ่อ ซึ่งต้นตะเคียนเจ้าพ่อจะมี

ลักษณะเป็นพุ่มกว้างกว่า สูงใหญ่ ถ้าเป็นคนก็คงจะหน้าเกรงขามมากๆ 

ก่อนกลับเราก็ไปกราบพระประธานในโบสถ์เสริมสิริมงคล

นั่งรถสามล้อไปต่อกันที่ทุ่งโปรงทอง พื้นที่ป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุด

ในจังหวัดระยอง พอถึงปุ๊บเราก็ลงทันที ถึงจะร้อนแต่อากาศก็ดีสุดๆ 

เหมือนกัน แถมยังมีสะพานไม้ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรให้เดินชมพันธุ์

ไม้ต่างๆ ของป่าชายเลน แต่ที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่ก็คือ ทุ่งโปรงทอง ที่จะ

เขียวขจีเต็มพื้นที่ เมื่อกระทบกับแสงแดดก็จะกลายเป็นสีเหลืองอร่าม

ทันที ยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอด บรรยากาศก็ไม่ได้

มีแค่กรุ๊ปเรานะ มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ด้วย และเหมือนมันกลายเป็น

เรื่องปกติที่เราจะเว้นระยะห่างจากคนที่ ไม่รู้จัก ไม่เดินไปใกล้กันมาก 

เพราะเป็นการเซฟตัวเองจากโควิด ถือว่าดีเลยนะ จะได้เที่ยวแบบไม่

ต้องกังวล

สามล้อพามายังจุดสุดท้ายของวัน ที่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส 

เป็นเรือที่ใหญ่มากๆ มีความยาวตลอดลำาอยู่ที่ 92.8 เมตร และความ

กว้างมากที่สุด 11.4 เมตร เมื่อไปยืนเทียบ เราที่สูง 165 ซม.ก็ดูตัวเล็ก

จิ๋วไปทันที สามารถขึ้นไปชมบนเรือได้นะ แต่บันไดจะชันหน่อย ต้อง 

ระวังๆ ด้วย สภาพบนเรือก็จะมีบางจุดที่มีสนิมบ้างเพราะโดนฝนโดน

แดด จึงเก่าไปตามกาลเวลา ส่วนโครงสร้างเรือที่เราสามารถเห็นได้ 

ประกอบไปด้วย ห้องหางเสือ สะพานเดินเรือ เครื่องหาที่เรือด้วย

ดาวเทียม เข็มทิศต่างๆ เครื่องยิงปืน เป็นต้น สำาหรับใครที่สนใจนั่ง

สามล้อก็ติดต่อมาได้ทางเพจ หรือวอล์กอินก็ได้

ยามเย็นแดดร่มลมตก ได้เวลาล่องเรือชมเหยี่ยวและทิวทัศน์

รอบๆ แม่น้ำาประแส มีทั้งแบบลำาเล็กและเรือประมง ใครชอบแบบไหน

ก็เลือกได้ตามสะดวก สิ่งที่ชอบมากเวลาที่ ได้ล่องเรือคือ เราได้สัมผัส

ธรรมชาติทั้งสองฟากฝั่ง ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี อีกฝั่งก็

เป็นธรรมชาติของวิถีบ้านเรือนริมน้ำาดั้งเดิมและโมเดิร์นสมัยใหม่ ด้าน

หน้าเต็มไปด้วยเรือประมงจอดเทียบท่าเรียงราย มีทั้งพร้อมใช้งาน 

และผุพังจมน้ำาไปครึ่งลำาก็มีให้เห็น เรือจะแล่นผ่านศาลเจ้า ศาลกรม

หลวงชุมพร จนกระทั่งถึงถิ่นที่เราจะได้เห็นเหยี่ยวเป็นฝูงบินออกมา

ต้อนรับ ก่อนจะหันหัวเรือกลับก็ไปเดินชมของที่ชาวบ้านประแสนำาออก

มาตั้งขายในราคาย่อมเยา ทั้งอาหารทะเลแห้ง ของปิ้งย่าง ขนมกะลา

ป้าใบ หรือเส้นใหญ่ผัดเปรี้ยวหวาน ในราคาเริ่มต้นที่ 10 บาทเท่านั้น 

บรรยากาศแบบนี้จะมีให้เห็นทุกวันแล้วแต่ว่าบ้านไหนจะสะดวกมาขาย

กันกี่โมง แต่ที่แน่ๆ มีตั้งแต่เช้ายันเย็น

ก่อนกลับกรุงเทพฯ คณะพาไปที่เกาะมันใน โดยขึ้นเรือที่ประแส 

ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์สัตว์

ทะเล บ่อเลี้ยงเต่า และบ่อเต่าธรรมชาติ จะได้เห็นพ่อเต่าแม่เต่าด้วย 

หรือจะเดินเล่นที่หาดหน้าบ้าน เราใช้เวลาสักพักก็เดินทางกลับขึ้นฝั่ง 

จริงๆ แล้วจุดท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนปากน้ำาประ

แสยังมีอีกมากมาย อาทิ วัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) จุด

ชมวิวสะพานประแสสิน งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำาหนึ่งเดียวใน

ไทย กิจกรรมประดิษฐ์หมอนเป็นรูปสัตว์ทะเล พวงกุญแจ และเรียนรู้

การทำาอาหารพื้นบ้าน อาทิ ชาใบขลู่ ขนมกะลา แจงลอน แหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ถ้ำาลอด น้ำาตก ทะเล ชายหาด ป่าชาย

เลน น้ำาพุร้อน น้ำาแร่ หาดประแส มาระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเล แต่วิถี

ชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่น่าหลงใหลเช่นกัน.

ตั้

โรงแรมคาเพลลาเชิญดื่มด่ำาคืนลอยกระทง

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัส

มนตร์เสน่ห์และความงดงามของเทศกาลลอยกระทง ชื่นชม

ความสวยงามของแม่น้ำาเจ้าพระยา ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ย.2564 

สนุกสนานกับการแสดงดนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรม และพลุ

ไฟสุดตระการตา ท่ามกลางธรรมชาติแสนสบาย และพิเศษด้วย

มื้ออาหารค่ำาที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคุณและครอบครัว ณ ห้องอาหาร

พระนคร ราคาท่านละ 6,000 บาทสำาหรับผู้ใหญ่ และราคาท่าน

ละ 2,000 บาทสำาหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และบริการอาหาร

ฝรั่งเศส-อิตาเลียนริเวียรา “คาท บลางฌ 9-คอร์ส ณ ห้องอาหาร

โค้ท บาย เมาโร โคลาเกรคโค” ราคาท่านละ 9,000 บาท เลือก

ซื้อแพ็กเกจเครื่องดื่มเพิ่มเติม (ราคาอาหารเป็นราคาสุทธิที่รวม

ค่าบริการและภาษี).

เกาะมันใน แหล่งอนุรักษ์เต่าทะเล ล่องแม่น้ำาประแสชมวิวธรรมชาติ ศาลกรมหลวงชุมพร

ครอบครัวสุขสันต์ริมหาดประแส นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  ปลัด วธ. สักการะต้นตะเคียนอายุหลายร้อยปี

สามล้อพ่วงพาเที่ยวได้เกือบทุกที่ เหลืองอร่าม ทุ่งโปรงทอง

เส้นใหญ่ผัดเปรี้ยวหวาน อร่อยแค่ 10 บาท

จุดคัดกรองก่อนเข้าชุมชนศาลเจ้าริมน้ำาประแส อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

ขนมถ้วย หน้าตาน่ากิน รสชาติดั้งเดิมของชุมชน
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11บันเทิงไทย

อฤกษ์งามยามดี โอภาศ สาย

ใหม ประธานบริหารบริษัท T&Y 

GLOBAL GROUP Co., Ltd. (ที

แอนด์วาย โกลบอล กรุ๊ป จำากัด) พร้อม

ด้วยทีมบริหาร นำาโดย จาง อี้ซื่อ, ปอนด์-

รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ, หญิง-อริยา บัวคง, 

ชาย-วโรดม ศิริสุข นำาทีมนักแสดงและ

ทีมงาน ร่วมพิธีเปิดตัวบริษัท ทีแอนด์วาย 

โกลบอล กรุ๊ป จำากัด ผู้ผลิตภาพยนตร์-ซีรีส์ 

ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อ

ความเป็นสิริมงคล 

โดยมีนักแสดงจากซีรีส์เจ้าหญิงหลง

ยุค นำาโดย คิมม่อน-วโรดม เข็มมณฑา, 

ฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น, ซูซี่ สุษิรา แน่น

หนา, เติร์ท-ธนาภพ อยู่วิจิตร, เจน-ณฐมณฑ์ 

งามกนก, ท็อด-สุทธิพงษ์ นาคแดง, นีโน่-

กฤษฎิ์สพล สุทธิหิรัญดำารง, ต้อม-นิรันดร์ 

โอภาสธัญกร, อาท รณชัย, อั้ม-ช่อว่าน คำา

พันธุ์, อุ้ม-ใบเฟิร์น คำาพันธุ์ และอ๊อด-รา

เมศ เรืองประทุม ผู้กำากับ

ร่วมด้วยนักแสดงจากภาพยนตร์

เรื่อง Phuket Dangerous นำาโดย 

มอส-พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง, แทม

มี่-อัญชลิกา ณ พัทลุง, แอ๊นท์-                             

วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์, ปอ

ปอ-ปภาวี เลขา, ไซม่อน

กุ๊ก-ศรุต ขันวิไล, น้ำาหวาน-

ปรานอม บุญยะเลี้ยง และ

ธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์ ผู้

กำากับ ร่วมพิธีบวงสรวงและ

เปิดตัวบริษัทอย่างพร้อมเพรียง 

บรรยากาศภายในงานเต็มไป

ด้วยความเรียบร้อย โดยปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

ตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข

โอภาศ สายใหม ประธาน

บริหาร บริษัท ทีแอนด์วาย โกลบอล 

กรุ๊ป จำากัด ได้เปิดเผยถึงที่มาของ

การเปิดบริษัทผลิตภาพยนตร์-ซีรีส์ 

ในประเทศไทยว่า “บรรยากาศการ

บวงสรวงวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีครับ 

น้องๆ นักแสดงทุกคนก็น่ารัก หลาย

คนผมก็มีโอกาสได้ทำาความรู้จักกัน

มาแล้ว แต่ก็มีบางคนที่เพิ่งได้เจอกัน

วันนี้ครั้งแรก จริงๆ ภรรยาผมเขา

อยู่วงการบันเทิงที่ประเทศจีนอยู่แล้ว 

มันเป็นสิ่งที่เขาทำาแล้วมีความสุข พอดี

ช่วงโควิดได้เจอกับพี่ปอนด์ (รุ่งรัตน์ 

ดวงขวัญ) ก็เลยลงตัวเรื่องการลงทุน 

ซึ่งบริษัทนี้พูดได้ว่าเป็นบริษัทไทย

ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ในอนาคตอาจดึง

พาร์ตเนอร์ต่าง

ชาติมาร่วม

ทำางานด้วย

กัน มีแพลน

ดึงกลุ่มเพื่อนๆ 

ของภรรยาที่

อยู่ในวงการ

บันเทิงที่จีน

มาร่วมงานกัน

เพื่อเชื่อมความ

สัมพันธ์ไทย-จีน แต่จะเป็นไปใน           

รูปแบบไหนคงต้องให้ผ่านช่วงนี้ ไป                                  

ก่อน แล้วเราค่อยมาดูแนวทางอีกที

ตอนนี้งานของทีแอนด์วาย หลักๆ 

ถื

มีเซอร์ 

ไพรส์ให้แฟนๆ 

ได้ตื่นเต้นในทุก

ครั้งที่ปล่อยเพลง

สำาหรับ YENTED 

(เย็น-เต็ด) วง

ดนตรีขวัญใจวัย

รุ่นจากค่ายนอท

แบด มิวสิค ใน

เครือบริษัท 

มิวสิคเอนเตอร์

เทนเมนท ์ไบร์ท 

แพนเทอร์ ที่

ล่าสุดพวกเขาขอ

เปิดโหมดเอาใจ

คนเศร้า กับเพลง

ใหม่ขยี้อารมณ์

คนรู้ตัวว่ารัก

กำาลังจะจบอย่าง                          

“อย่าใช้ให้ใคร

ทำาแบบนี้” ที่เป็น ที่เป็น

ตัวแทนความ

รู้สึกของคนโดนหักหลัง

เจา พงษ์ธรณ์ ตัวแทนวงกล่าว 

ว่า “ความพิเศษที่เด่นชัดของซิงเกิล

นี้คือ การได้เห็น YENTED ถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึกของคนที่โดนหักหลัง

ออกมาในแนวเพลง R&B ที่ชัดเจน                                         

มากยิ่งขึ้น และถือว่าเป็นความ

เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากดนตรีแบบ 

NEO POP ในซิงเกิลก่อนหน้าอย่าง หิน

หยดลงน้ำา แต่ในขณะเดียวกันพวกเขา

ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์

ของวงอยู่

และอีกหนึ่งความพิเศษคือ เรื่อง

ราวในมิวสิกวิดีโอเป็นการเล่าเรื่อง  

แบบภาพยนตร์ที่จะพาเราก้าวเข้าไป

พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวผ่านตัวละคร

ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่

คาดคิด และเป็นเหตุการณ์ที่หลายคน

เคยพบเจอ นั่นคือ การถูกนอกใจ จน

สุดท้ายเรื่องราวแสนเจ็บปวดต่างๆ ก็

นำาพาเขาไปทำาพิธีชำาระล้างความ

หม่นหมองในใจ เพื่อให้พร้อมสำาหรับ

การกลับไปเริ่มต้นใหม่ และกลับไปรัก

ตัวเองได้อีกครั้ง”.

‘เย็น-เต็ด’ปล่อย‘อย่าใช้ให้ใครทำาแบบนี้’

เพลงขยี้อารมณ์คนรู้ตัวว่ารักกำาลังจะจบ

คงจะเป็นการ

ทำาภาพยนตร์

หรือซีรีส์ที่เมือง

ไทยก่อน โดย

โปรเจ็กต์ที่เรา

กำาลังดำาเนิน                 

การอยู่มี

ภาพยนตร์

เรื่อง Phuket 

Dangerous และ

ซีรีส์เจ้าหญิง

หลงยุค ซึ่งจริงๆ 

ผมกับพี่ปอนด์

มีแพลนกันมา

นานแล้วแต่                    

ด้วยโควิดทำาให้

ต้องชะลอไว้ ซึ่ง

ตอนนี้เราพร้อม

เดินหน้าต่อ                           

แล้ว และใน

วันนี้ที่มาทำา

พิธีบวงสรวงที่

ศาลหลักเมืองก็

เพื่อเป็นสิริมงคล

กับบริษัท ต่อการทำางาน นักแสดงและ

ทีมงานครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนติดตาม

ผลงานของทีแอนด์วายในอนาคตด้วยนะ

ครับ”.

ชวงน้ีเปนชวงเปดประเทศใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวชมความ

งดงามของเมืองไทย ซ่ึงก็ไมไดมีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

เทาน้ัน แมกระท่ังนักทองเท่ียวชาวไทยเองก็เร่ิมจะออกมาทองเท่ียว

กันอยางคึกคักหลังจากท่ีตองโดนกักตัวอยูท่ีบานมาเปนเวลานานมาก

เพ� อไมใหโรคโควิด-19 ระบาดแพรหลายตอๆ ไป

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เปนจังหวัดหนึ่งที่นัก

ทองเที่ยวชอบไปเที่ยวชม เพราะเคยเปนเมืองหลวง

นานถึง 417 ป มีกษัตริยปกครอง 33 พระองค ทําให

มีโบราณสถานวัดวาอารามเกาๆ มากมาย ยิ่งถามีผูรู

อธิบายประวัติใหไดทราบวาสถานที่แตละแหงนั้นใน

อดีตมีความสําคัญอยางไร รับรองวาจะตองประทับ

ใจไปนานแสนนาน และที่สําคัญคืออยูใกลกรุงเทพฯ 

สามารถเที่ยวชมไป-กลับภายในวันเดียวได

รานขนมจีนบานประไพที่จะแนะนําในวันนี้อยู

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ เปนรานอาหารงายๆ 

เหมาะสําหรับที่จะไมใชเวลามากนัก เปดขายมานาน

กวา 20 ป ถือวาเปนรานอาหารคูบานคูเมืองของชาว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีเดียว ใครที่ผานไปผานมาก็

ตองแวะชิม เพราะรสชาติอรอยถูกปาก ราคาถูก เลือก

สั่งไดตามใจชอบ ตัวของผมเองนั้นเวลาที่มาอยุธยาครั้ง

ใดก็ตองแวะเขามาชิมมิไดขาด เพราะเปนรานโปรดใน

ดวงใจของผม เจาของรานคือ คุณประไพ สัมมารัตน 

เปนชาวกรุงศรีอยุธยาแทๆ เคยเปนครูสอนที่โรงเรียน

พาณิชยในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลวลาออก

มาใชสถานที่บานของตัวเองอยูติดกับวัดกะสังข เปด

รานขายขนมจีนน้ํายาตามที่ตัวเองไดรับมรดกตกทอด

สูตรโบราณจากบรรพบุรุษ ที่สําคัญคือครูประไพมีบุตร

สาวเรียนเกงมากจนไดรับทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนใหไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยปกกิ่งจนจบชั้น

ปริญญาเอก ปจจุบันเปนอาจารยสอนที่มหาวิทยาลัย

ทุกๆ เชาตั้งแตตี 4 ครูประไพและพนักงาน

ที่รานซึ่งสวนมากเปนญาติกัน โดยไมมีชาวตางชาติ

แมแตคนเดียว จะชวยกันบีบแปงใหเปนเสนขนมจีน

สดๆ ที่รานเพ� อเตรียมไวใหลูกคาที่จะอุดหนุน บางก็มานั่งกินที่

รานหรือซื้อกลับไปบานเพ� อเปนอาหารเชา-กลางวัน จะสังเกตุ

ไดวามีขนมจีนกับน้ํายาชนิดตางๆ ใสถุงใหญๆ เรียงรายมากมาย

หลายถุงเพ� อเตรียมใหลูกคาที่ไดสั่งไว

เดินเขามาภายในรานกอนที่จะมีไวรัสโควิด-19 ระบาด 

สามารถเดินเขามาดูท่ีหมอแตละหมอวามีอะไรบาง แตเพ� อปองกัน

อยางเขมงวด ครูประไพจึงขอรองใหน่ังอยูท่ีโตะแลวส่ังพนักงานได

ตามใจท่ีชอบ มีต้ังแต นํ้ายากะทิ ทําจากปลาย่ีสกท่ีมีรสชาติหวาน

มันอรอย นํ้ายาปา (ขาไก-ลูกช้ิน) นํ้ายา

ใต นํ้าพริก แกงไตปลา นํ้าเง้ียวหมู 

แกงเขียวหวานไก-เน้ือ-ลูกช้ินปลากราย 

ราคาถวยละ 20 บาท ขนมจีนซาวนํ้า 

ชุดละ 40 บาท ขนมจีน ราคากระจาด

ละ 20 บาท พิเศษสําหรับวันเสาร-

อาทิตย จะมีนํ้ายาปู ราคาถวยละ                            

50 บาท เพ่ิมอีกดวย

สวนผักตางๆ ก็เปนผักพื้นบาน

ที่มีใหเลือกมากมายตามใจชอบ ถา

เปนสมัยกอนที่ยังไมมีโรคโควิด-19 

ระบาด สามารถเลือกผักไดเอง แต

เพ� อปองกันทางรานจะใสถุงไวใหหยิบ

อยางเรียบรอยจะหยิบไปทานเทาไรก็ไมวา ขออยางเดียวอยาเหลือ 

เพราะจะตองคิดเงินคาเสียหายครับ

น้ํายาของรานขนมจีนบานประไพเปนสูตรเฉพาะของชาว

อยุธยาจะใสกระชายซึ่งวากันวาเปนไวอากาของไทยมากเปนพิเศษ 

ทําใหน้ํายาหอมหวานมันรสชาติอรอยมากครับ

สําหรับตัวของผมเองชอบขนมจีนแกงลูกชิ้นปลากราย ซึ่ง

เปนรสชาติอยุธยาแทๆ ที่คุนลิ้นมาตั้งแตเด็กๆ ตัวของลูกชิ้นจะ

เหนียวอรอยเคี้ยวเพลิน น้ําแกงเขมขน คอยๆ ตักขนมจีนครั้ง

ละกอนแลวตักน้ําแกงราดเยอะๆ ยิ่งตักกินก็ยิ่งเพลินจนตองตัก

ขนมจีนกอนใหม ตักน้ําแกงราดอีกซ้ําไปซ้ํามาก็จะไดรสชาติอรอย 

สนุกกับการกินมาก เปนอาหารจานใครจานมันแลวแตจะชอบ 

ของผมขนมส่ังจีน 1 กระจาด 20 บาท บวกกับแกงลูกช้ินปลากราย

อีก 1 ถวย 20 บาท ก็อิ่มแปรเลย เหลือบมองดูโตะขางๆ เห็นเธอ

ตักขนมจีนใสจานราดน้ํายาหมดถวยคลุกแลวใสผักนั่งเคี้ยวตุยๆ 

น�าอิจฉาความสุขของเธอจริงๆ

นอกจากขนมจีนแลว ยังมีอาหารตามส่ังอรอยๆ อีกหลาย

อยาง ท่ีเม� อลูกคาส่ังแลวแมครัวฝมือเย่ียมชาวอยุธยาแทๆ  ก็จะ

ลงมือทําตามคําส่ังกันเด๋ียว

น้ัน เมนูอาหารทุกอยางมี

ปายบอกราคาอยางชัดเจน 

เชน ขาวผัดปู น�ากินชะมัด

เลยครับ ราคาจานละ              

50 บาท เทาน้ัน

แตตองอยาลืมเก็บ

ทองไวกินของหวานสูตร

โบราณอยุธยาแทๆ  ท่ีอรอย

แถมยังมีราคาถูกอยางไม

น�าเช� อ เชน ขาวเหนียว

ถ่ัวดํา ฟกทองแกงบวด 

กลวยบวชชี ลูกตาลลอย

แกว บัวลอย ราคาถวยละ 

20 บาท ขาวเหนียวทุเรียน 

ราคาถวยละ 30 บาท และ

ขาวเหนียวมะมวง ราคา

จานละ 40 บาท

กินอิ่มอยางอรอย

แลว ออกจากรานถา

อยากจะไปไหวพระก็เริ่มตั้งแตวัดใกลๆ ราน คือ                       

วัดกะสังข ซึ่งสรางมาตั้งแตป พ.ศ.2325 นาน

เกือบ 240 ป กอนจะถึงรานก็มีวัดดังคือ                                                                 

วัดพระญาติการาม ที่เซียนพระจะรูจักกันเปน                                                                

อยางดี เพราะมีพระเกจิอาจารยช� อดังๆ หลาย

องค เชน หลวงพอกล่ัน หลวงพออ้ัน ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ของวัดน้ีก็คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ท่ี

ประดิษฐานในพระอุโบสถซ่ึงสรางข้ึนในสมัยกรุงศรี                                                       

อยุธยา หรือจะขับรถขามสะพานสมเด็จพระนเรศวร                                                            

มหาราช เขาตัวเมืองเที่ยวชมความสวยงาม

ของวัดไชยวัฒนาราม ที่โดงดังในละครเร� อง 

บุพเพสันนิวาส ก็จะมีความสุขอยางลนเหลือในการ

ทองเท่ียวและชิมอาหารอรอยคร้ังน้ีครับ

ขนมจีนบานประไพ 
อรอย ราคาถูก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช� อราน ขนมจีนบานประไพ

เจาของ คุณประไพ สัมมารัตน

สถานท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากถนนสายเอเชียเล้ียวซายเขาตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงแยกไฟ

แดงท่ีสอง เล้ียวขวาผานวัดพระญาติการามชิดซายสังเกตุท่ีเกาะกลางถนน สุดเกาะก็จะพบรานอยูทางดานซายมือ จอดรถ

บริเวณหนารานหรือเลยไปอีกนิด จอดภายในวัดกะสังขก็ได รานเปดต้ังแตเวลา 08.00-15.00 น. โทรศัพท 08-1208-0780 

รานหยุดทุกวันจันทร แตถาตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษก็ไมหยุด

‘โอภาศ สายใหม’ถือฤกษ์ดีเปิดค่าย

‘คิมม่อน-ฟ้าใส’นำาทีมนักแสดงร่วมงาน



12 ขาวประชาสัมพันธ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พิธีมงคลสมรส ระหวาง กิรณี ยาวิชัย บุตรี ประภา 

ยาวิชัย และ อภิวัฒน อภิลักษณ บุตร เปรมรัตน -ศิวัช อภิ

ลักษณ ที่หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแมนดาริน วันเสารที่ 

20 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) เปดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 หรือเทียบเทา เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในระบบ 

TCAS 65 รอบแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ครอบคลุม

หลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนวิทยาเขต

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ที่เปดรับกวา 10 คณะ 

วันสอบสัมภาษณผูผานการคัดเลือกภายในวันท่ี 28 มกราคม 

2565 (โดยสามารถดูกําหนดการจากประกาศรับสมัครของ

แตละหลักสูตร) และจะประกาศรายช� อผูมีสิทธิเขาศึกษาวัน

ที่ 14 กุมภาพันธ 2565 นองๆ ติดตามรายละเอียดหลักสูตร

ท่ีเปดรับสมัครในรอบ Portfolio ไดดวยการสแกนคิวอาร โคด 

(QR Code) เขาไปที่เว็บไซต https://new.reg.kmitl.ac.th/ad

missionหรือสอบถามขอมูลกับสํานักทะเบียนและประมวล

ผล สจล. เพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทร.0-2329-8203

สํา นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส  

(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) (Electronic Transactions 

Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม จัดใหญรับปที่ 11 กับงาน “ETDA สูปที่ 11 กาว

สําคัญ ยกระดับชีวิตคนไทยดวยดิจิทัล” เปดผลสําเร็จการ

ขับเคล� อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศในรอบป 

พรอมเผยทิศทางกาวตอไปในป 2565 และในอนาคตสูการ

ยกระดับชีวิตคนไทยใหดีกวาที่เคยเปนดวยดิจิทัล รองรับ

โลกยุคใหม โดยไดรับเกียรติจาก ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เปนประธานในพิธี พรอมกลาวมอบนโยบายในหัว “อนาคต

ธุรกรรมออนไลน…อนาคตประเทศไทย” รวมถึงชวงพิเศษ

การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากคณะกรรมการกํากับ 

สพธอ. หรือ บอรด ETDA ที่จะมารวมพูดคุยถึงประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค Post Pandemic ที่ไทยจะตอง

เผชิญ ตลอดจนปญหาในการเปลี่ยนผานการทํางานรวมถึง

การดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และความทาทายในการ

สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกรรมออนไลน์ของ

ภาครัฐ ครบทุกมิติ ทั้งภาคสังคม ธุรกิจ เอกชน รัฐ ในหัวขอ 

“ทิศทางการขับเคล� อนธุรกรรมออนไลนไทย ใหไปไกลกวาท่ีคิด” 

ในวันพุธท่ี 17 พฤศจิกายนเวลา 10.00-12.00 น. ท่ีเพจเฟซบุก 

ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand) 

ผูสนใจสามารถติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี ETDA Thailand (https://

www.facebook.com/ETDA.Thailand) หรือเว็บไซต www.etda.or.th

ตอนรับวันลอยกระทงป 64 โรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน 

(Talingchan Animal Hospital) จัดกิจกรรมพิเศษสําหรับ

ลูกคา 5 ทานแรกที่นําสัตวเลี้ยงมาใชบริการในวันที่ 19 

พฤศจิกายนนี้ ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป รับฟรี ! 

หมวกสัตวเลี้ยงสุดน�ารัก นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจสุดพิเศษ 

อาทิ ทําหมัน ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพสัตวเลี้ยงอีกดวย  

สามารถสอบถามขอมูลหรือการบริการตาง ๆ เพิ่มเติมไดที่ 

Facebook : โรงพยาบาลสัตวตล่ิงชัน https://www.facebook.

com/talingchanpetfanpage

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เครดิตฟองซิเอร เวิลด จํากัด ประกาศขอรวมแจม

ซีซันการลงทุนโคงสุดทายของป หวังแบงใจเหลานักออม

รุนเล็กรุนใหญ ที่กําลังมองหากองทุน RMF หรือ SSF หรือ

แหลงออมเงินใหผลตอบแทนคุมคาแบบไมตองลุน หันมา

เลือกฝากประจํากับเครดิตฟองซิเอร เวิลด รับดอกเบี้ย

สูงสุด 3.5% นอกจากนี้ยังใหบริการสินเช� อเพ� อคนตัวเล็ก 

พลิกฟนธุรกิจหลังประกาศเปดประเทศ โดยใหวงเงินกูสูงสุด 

30 ลานบาท อนุมัติเร็วภายใน 7 วัน…สนใจสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0-2678-3900

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (บสส.) หรือ SAM 

กลาววา SAM เปดจําหน�ายทรัพยสินทรัพยสินรอการ

ขาย (NPA) หลากหลายประเภทในทําเลดีทั่วไทย 

ท้ังบานเด่ียว ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย ท่ีดินแปลงสวย 

หรือทรัพยเพ� อการลงทุน ฯลฯ ผานชองทางออนไลนเต็ม

รูปแบบและครบวงจร  ไมวาจะอยูบานหรืออยูที่ไหนก็

ซื้อไดดวยบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เริ่มตั้งแตการคนหาทรัพยผานชองทางออนไลน การ

สงเอกสารเสนอซื้อ การวางมัดจําและชําระคาซื้อขาย

ผานใบแจงยอดชําระเงิน (bill payment) ที่เคานเตอร

ของธนาคารชั้นนําหลายแหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย 

(KTB) ธนาคารออมสิน (GSB) ธนาคารกสิกรไทย 

(KBANK) ธนาคารทีทีบี (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย 

(SCB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคาร

เพ� อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สําหรับ

ลูกคาที่ใชแอปพลิเคชันธนาคารตางๆ ก็สามารถสแกน

บาร โคด (Barcode) และชําระเงินผานระบบ Mobile 

Banking ภายในวันที่กําหนดและตามเง� อนไขของ บสส.  

SAM รุกจําหน�ายทรัพย NPA ออนไลนเต็มรูปแบบ ชูคอนเซ็ปต “ซื้องาย-ไมยุงยาก-จบไว- เปนเจาของทรัพยทุกทําเลทั่วไทยไดทันที” 

พรอมจายเงินสะดวกผาน Mobile Banking และเคานเตอรธนาคารชั้นนํา 

พรอมสงหลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาที่ของ SAM 

เพื่อดําเนินการตามกระบวนการขายในขั้นตอนต่อไป   

เพียงเทานี้ลูกคาสามารถนัดโอนกรรมสิทธิ์ และเปน

เจาของทรัพยที่สนใจไดทันที ไมตองเสียเวลารอการอนุมัติ

ราคาขายหรือเจรจาตอรองราคา ชวยลดข้ันตอนท่ีเสียเวลา

และลดขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้

ลูกคาสามารถซื้อทรัพย NPA ไดงาย ไมยุงยาก ทําให

กระบวนการซื้อขายจบเร็วขึ้นและ ยังชวยลดความเสี่ยง

ในการเดินทางหรือจากการสัมผัสในชวงสถานการณ

โควิด-19 ไดอีกดวย

ทั้งนี้ ลูกคาหรือผูที ่สนใจซื้อทรัพยสินทรัพยสิน

รอการขาย (NPA) สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Call Center 

0-2686-1888 หรือดูรายละเอียดทรัพยสินไดที่เว็บไซต 

www.sam.or.th  รวมทั้งชองทางออนไลนที่หลากหลาย

และสะดวกรวดเร็ว ท้ังแอปพลิเคชัน SAM NPA ในระบบ 

Android และ iOS หรือแอด ID Line @Samline ติดตาม 

Facebook Fanpage ทรัพยมือสองตอง SAM หรือ SAM 

NPA Channel บน YouTube และ @SAM_NPA บน 

Twitter เพ� อติดตามขอมูลขาวสารดีๆ จาก SAM 24 ช่ัวโมง  

DMT เดินสายมอบสมุด GreenWay     อัจฉรา เจริญพร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

และส� อสารองคกร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เปนตัวแทนบริษัทฯมอบสมุด Green Way ที่

ไดรีไซเคิลจากใบเสร็จคาผานทาง ใหกับเด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพ� อนําไปใชประโยชน

ทางการศึกษา โดยมี นายนาวิน แกละสมุทร (กลาง) ผูอํานวยการโรงเรียนบานฉูฉ่ีเปนผูรับมอบ 

ณ รร.บานฉูฉี่ จ.สมุทรสงคราม

บุฟเฟต เลิฟเวอรยกมือขึ้นทุกค่ําคืนวันศุกร 

หองอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ 

เซ็นทรัลเวิลด ขอชวนคุณ และเหลาบุฟเฟตเลิฟเวอร

มาลิ้มลองความอรอยสุดพิเศษ อิ่มสุดคุมไมอั้น จัดหนัก 

จัดเต็มกับบุฟเฟตอาหารนานาชาติ พรอมเมนูไฮไลท

ประจําวันเนื้อหมูหลากหลายเมนู โดย เชฟแอนเดรีย  

มอนเทลลา หัวหนาพอครัวใหญ ไดยกวัตถุดิบชั้นเลิศ

อยางเนื้อหมูจากทั่วทุกมุมโลก นํามารังสรรคเปนสุด

ยอดเมนูซิกเนเจอรทั้งอิตาเลียน-ไทย หลากหลายเมนู

ใหคุณไดอิ่มไมอั้น อาทิ สลัดไสกรอกเยอรมัน, สลัด

หมูยอ, แกงเขียวหวานคุโรบุตะ, ขาหมูอบ, หมูยาง

เมืองตรัง, กะเพราหมูคุโรบุตะ, คอหมูยาง, ซี่โครงหมู

บารบีคิว, ขาหมูทอด, หมูสอดไสชีสและแพนเชตตา,  

แจกพิกัดความอรอยใหคุณไดจัดเต็มไมอั้นกับบุฟเฟตเนื้อหมูนานาชนิด และอาหารนานาชาติ 

รวมไปถึงบุฟเฟตอาหารนานาชาติอีกมากมาย มุมซีฟูดออนไอซ 

กั้งกระดาน กุงแมน้ํา หอยแมลงภู หอยนางรม กุง ซูชิและซา

ชิมินานาชนิด รวมถึงอาหารอิตาเลียน และอาหารไทย แฮม

นานาชนิด สลัดตางๆ ซุปใหคุณเลือกลิ้มลอง พรอมต� นตาต� น

ใจไปกับชีส รวมถึงของหวานนานาชนิด 

บุฟเฟตนานาชาติมื้อเย็น ทุกวันศุกร ตั้งแตเวลา 

18.00 น. - 22.30 น. (ปดไลนอาหาร 22.00น) ในราคาเพียง 

1,590++ ตอทาน (ไมรวมเคร� องด� ม) ซื้อแพ็กเกจเคร� องด� มเพิ่ม

เติมในราคา 149++ (น้ําด� ม น้ําอัดลม และชา กาแฟ) สําหรับ

เด็กอายุต่ํากวา 4 ขวบทานฟรี และอายุ 5-11 ขวบครึ่งราคา 

เวนติซีเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.30 น. – 22.30 น. 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสํารองที่นั่งไดที่ โทร.

0-2100-6255 

คอตโต (COTTO) โดยบริษัท เอสซีจี เซรามิกส 

จํากัด (มหาชน) เปดตัวกระเบื้องฟอกอากาศ (AIR ION) 

นวัตกรรมกระเบ้ือง ท่ีผสมจากแรธาตุธรรมชาติ Tourmaline 

บนผิวหนากระเบื้อง ปลอยประจุไอออนลบในระดับ 

3,000 ions/cm3 เพ� อเขาดักจับฝุน โดยฝุนลดลงไปถึง

89% ภายในระยะเวลา 30 นาที เวอรชั่นใหมลาสุด 

ตอนรับการกลับมาของฤดูหนาวที่มาพรอมกับปริมาณ

ของฝุนจิ๋ว หรือ PM 2.5 

ท่ีสงผลตอสุขภาพอยาง

รุนแรง ดวยดีไซนที่หลาก

หลายตอบครบทุกพื้นที่

ของบานไมวาจะเปนกระ

เบื้องบุผนังลายพรีโมซีรีย  

ที่นําเอาเสน�หของหินใน

โทนสีเทามาไลโทนสี เพ� อ

เพิ่มมิติในการจัดวางบน

พื้นผนัง หรือ กระเบื้อง

คอตโตเปดเทรนดนวัตกรรมบานปลอดฝุน ปลดล็อค PM2.5

ดวยกระเบื้องฟอกอากาศ (AIR ION)  สรางมวลอากาศที่สดช� นตลอด 24 ชั่วโมง

บุผนังลายริตาซีรีย เปนการนําลวดลายที่สวยงามของ 

Cream Karaman Marble หินออนธรรมชาติที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัวจากประเทศตุรกี มาตัดเรียงเปนชิ้นเล็ก ๆ คลาย

โมเสก ทําใหงายตอการนําไปประยุกต ใชเพียงแค40% 

ของพื้นที่ภายในหองเดิม ซึ่งเทียบเทากับ ผนัง 2 ดาน หรือ 

พื้น+ผนัง 1 ดาน เพ� อประสิทธิภาพในการลดฝุน พรอม

เพิ่มมวลอากาศสดช� นภายในบานไดตลอด 24 ชั่วโมง 

สําหรับใครท่ีสนใจกระเบ้ืองฟอกอากาศเพื่อเพื่อเพิ่มมวลอากาศให้สดชื่นตลอด 

24 ช.ม. สามารถพบกับโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักบาน เพียงชอปครบ10,000 บาท รับ

สวนลด 500 บาท โดยกิจกรรมนี้สามารถเลือกใชบริการผาน COTTO LIFE..COM และ

รานคาที่รวมรายการทั่วประเทศ โดยสามารถกดรับโคดสวนลด และคูปองสวนลดไดที่  

https://www.cotto.com/fulfill-your-dream/concept ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน หรือ

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ https://www.cotto.com/ หรือ https://www.facebook.

com/cottoofficial/  และLine Official Account : @COTTOlife >> http://bit.ly/2D5BeJd   

หรือ ณ จุดขาย กับรานคาที่รวมรายการ



13ยานยน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เกรท วอลล มอเตอร พาส� อมวลชนรวมกิจกรรม 

“ORA Good Cat Future Ready Driving Experience” 

เพ� อทดสอบสมรรถนะและสัมผัสประสบการณการ

ขับข่ีมิติใหมกับ ORA Good Cat  รถยนตไฟฟา 100% 

อัจฉริยะที่ทุกคนรอคอย ตอกย้ําความมุงมั่นในการ

เปนผูนําดานยานยนตไฟฟา (xEV Leader) พรอม

นําประเทศไทยกาวสูยุคการขับขี่แหงอนาคตที่

เปยมไปดวยเทคโนโลยีอันล้ําสมัยและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยเนรมิตพื้นที่ที่ อิมแพ็ค เลคไซด 

เมืองทองธานี ใหเปนสถานีทดสอบเทคโนโลยีการ

ขับขี่สุดเราใจ กอนนําคณะส� อมวลชนขับขี่รถยนต

บนถนนจริงบนเสนทางกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา และ

ปดทายดวยกิจกรรม ORA Good Cat Challenge ที่

อัดแน�นไปดวยความสนุกสนานและความทาทายใน

ทุกมิติ  

เสนทางทดสอบรถยนตไฟฟา ORA Good Cat 

บนเสนทางถนนจริง เพ� อทดสอบความแมนยําของ

ระบบพวงมาลัย การตอบสนองของคันเรงและ

การขับเคล� อนจากระบบไฟฟา รวมไปถึงทดลอง

ใชงานอุปกรณอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี

การขับขี่อันล้ําสมัยอ� นๆ  ตลอดระยะทางไป - กลับ 

กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา รวมกวา 147 กิโลเมตร และ

ปดทายดวยการทํากิจกรรม ORA Good Cat Challenge 

เพ� อนํารถยนตไฟฟา ORA Good Cat ขับขี่ผานดาน

ตางๆ ที่สรางความทาทายใหกับส� อมวลชน

ORA Good Cat เปนรถยนตไฟฟาเต็มรูปแบบ 

จากแบรนด ORA ซ่ึงเปนแบรนดท่ีสอง ท่ี เกรท วอลล 

มอเตอร นําเขามาทําตลาดในประเทศไทย ดวยเปาหมาย

ท่ีจะใหเปน ‘Game Changer’ ในการเขามาผลิกโฉม

วงการยานยนตของเมืองไทยใหคึกคักและมีความน�า

สนใจยิ่งขึ้น โดย ORA Good Cat ไดรับการออกแบบ

และสรางสรรคดวยเทคโนโลยีอันล้ําสมัยโดยทีมงาน

ผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ไมวาจะ

เปน เยอรมนี ออสเตรีย สหรัฐเอมริกา ญี่ปุน และ

เกาหลีใต โดดเดนยืนหน่ึงในดานความเปนแฟช่ันนิสตา 

พรอมดึงดูดทุกสายตาดวยรูปลักษณ โคงมนสไตล 

Retro Futuristic พรอมดวยแพลตฟอรม GWM 

E LEMON แพลตฟอรมโมดูลาอัจฉริยะที่มีความ

ยืดหยุน น้ําหนักเบา เปยมไปดวยสมรรถนะและ

ความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งผสานกันไดอยางลงตัวกับ

เทคโนโลยีการขับชี่ที่จัดเต็มทั้งสมรรถนะและฟงกชั่

นการใชงาน  พรอมตอบโจทยทุกไลฟสไตลท่ีหลากหลาย

ไดเปนอยางดี  สําหรับรถยนตไฟฟา ORA Good Cat 

ที่นํามาใหทดสอบมีดวยกันทั้งหมด 2 รุน ไดแก 1. 

ORA Good Cat 400 PRO มาพรอมกับ แบตเตอรี่

ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ความจุ 47.788 

เกรท วอ  มอเ อร า  อมว นทด อ ขับ    ร ยน า 100

kWh และระยะทางวิ่งสูงสุด 400 กิโลเมตร 2. ORA 

Good Cat 500 ULTRA มาพรอมกับ แบตเตอรี่

ชนิดลิเธียม Ternary (NMC) ความจุ 63.139 kWh 

ระยะทางวิ่งสูงสุด 500 กิโลเมตร ดวยจุดยืนในการ

สรางสรรครถยนต ไฟฟาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ที่มาพรอมกับความสามารถในการสงมอบการขับขี่

ที่สนุกสนานในทุกๆ เสนทาง ORA Good Cat เต็ม

เปยมไปดวยนวัตกรรมการขับขี่แบบอัตโนมัติใน

ระดับ L2+ ทําใหสามารถโลดแลนไดอยางราบร� น

ดวยการขับเคล� อนดวยมอเตอรไฟฟาแบบ Permanent 

Magnet Synchronous Motor  ที่มาพรอมสมรรถนะ

อันโดดเดน ใหกําลังสูงสุด 143 แรงมา? แรงบิด

สูงสุด 210 นิวตัน-เมตร? และทําความเร็วสูงสุด ได

ถึง 152 กม./ชั่วโมง สามารถขับขี่ไดอยางนุมนวลทั้ง

บนเสนทางในเมือง หรือบนถนนขรุขระหรือเสนทาง 

Off Road 

สําหรับการทดลองขับ ORA Good Cat ตอง

บอกวา สัมผัสแรกเห็นคันจริงหลากสีสัน มีความน�ารัก 

สะดุดตา พอกาวขึ้นรถภายในหองโดยสารตกแตง

สวยงาม และกวางขวางกวาที่คิด ORA Good Cat 

ไมมีปุมสตารท เพียงแคเราเหยียบเบรกเคร� องจะ

ติดทันที หากจะดับเคร� อง แคกดปุมเคร� องก็จะดับ

ลง ความเงียบของรถไฟฟาทําใหเราคิดในใจวา พละ

กําลังของ ORA Good Cat จะสูรถน้ํามันไดไหม 

เพราะรถน้ํามันเวลาสตารทเคร� อง เราจะไดยินเสียง

ของเคร� องยนตทําใหรูสึกถึงพละกําลัง เริ่มออกเดิน

ทางทดสอบโดยใชเสนทาง กทม.-ฉะเชิงเทรา ผาน

การจราจรติดขัดและฝนตกหนักจากเมืองทอง เรงๆ

หยุดๆ ตามการจราจร ขับแลวไมรูสึกแตกตางจาก

รถน้ํามัน อัตราเรงทําไดดี สวนความคลองตัวใน

เมืองก็ทําไดดีเพราะตัวรถไมไดใหญเทอะทะ ทําให

คลองตัวเม� อจะเปลี่ยนเลน พอถนนเริ่มโลงก็ไดลอง

สมรรถนะกันเต็มที่ อัตราเรงทําไดดีทีเดียว การจะ

ทําความเร็วสูงสุดที่ 152 กม./ชั่วโมง ทําไดงาย 

ไมตองเคน (โดยการขับขี่ความเร็วนี้ เปนเพียงการ

ทดสอบเพ� อใหสัมผัสถึงสมรรถนะวา ORA Good Cat 

สามารถทําได  และไดลดความเร็วของรถ ขับข่ีไมเกิน

ความเร็วตามกฏหมายกําหนด) การทดสอบครั้งนี้ 

ฝนตกคอนขางหนัก ทําใหเรามองเห็นวาสิ่งที่ขาด

หายไปใน ORA Good Cat คือ ใบปดน้ําฝนดานหลัง 

ซ่ึงพอฝนตกหนักเราจะมองไมเห็นรถดานหลังเลย 

ในสวนของอัตราเรงทําไดดี จะเรงแซงก็มั่นใจ สวน

น้ําหนักของพวงมาลัยเบาไปหน�อย เม� อขับดวย

ความเร็วสูง ระบบชวงลางหนึบเขาโคงมั่นใจ และ

ความสูงของรถทําใหลุยบนถนนท่ีขรุขระไดในระดับหน่ึง 

สวนการใชฟงกช่ันภายในรถมีใหมาอยางครบครัน 

เพียงแตวาการใชงานระบบตางๆ ยังซับซอนและ

ตองกดเมนูผานหนาจอกลาง ซ่ึงบางทีผูขับข่ีไมสะดวก

ในการปรับ ถาพูดถึงความประหยัดก็ตองบอกวาใช 

เพราะรถคันน้ีไมไดใชนํ้ามัน โดยไดทดลองขับไป-กลับ 

รวมระยะทางประมาณ 150 กม. พลังงานยังเหลือ

เกินครึ่ง สําหรับรุนที่สดสอบคือ ORA Good Cat 

400 PRO ทางเกรท วอลล มอเตอร เคลมระยะวิ่ง

สูงสุดจะไดราว 400 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบรถ ORA Good Cat 

ในสนามทดสอบรถระบบปด โดยแบงออกเปน 2 สวน 

ไดแก  ฐานการเรียนรูการใชงานรถและทดสอบ

การใชฟงกชั่นและระบบตางๆ ของ ORA Good Cat 

รุน 400 PRO และ 500 ULTRA ไดแก หองโดยสาร

อัจฉริยะ Intelligent Cockpit อาทิ หนาจอ Interactive 

Double Screen หนาจอพาดยาวบริเวณคอนโซล

ของตัวรถมีขนาด 17.25 นิ้ว แบงเปนหนาจอแสดง

ผลการขับขี่แบบดิจิตอล (Full TFT) ขนาด 7 นิ้ว และ

หนาจอระบบมัลติมิเดียพรอมระบบสัมผัส ขนาด 

10.25 นิ้ว เกียรระบบ Electronic Shifter เพ� อลด

ขนาดพื้นที่คอนโซลกลางใหมีความทันสมัย  เบาะนั่ง

ไฟฟาแบบปรับได 6 ทิศทาง พรอมการจดจําตําแหน�ง

ที่นั่ง ระบบเช� อมตอสมารทโฟน ใหการเช� อมตอกับ

แอปพลิเคชัน ฟงเพลง วิดีโอ เปนเร� องงาย ระบบ

ชารจไรสาย ระบบการแจงเตือนและเขาถึงขอมูล

แบตเตอรี่รถไฟฟา และการคนหา POI ระบบแจง

เตือนและเขาถึงขอมูลดานความปลอดภัย  ระบบ

การสั่งการและควบคุมไดจากระยะไกล ที่จะชวยให

ผูขับขี่สามารถควบคุมการทํางานบางฟงกชั่นของ

รถยนต ได แมผูขับขี่จะอยูในระยะที่ ไกลจากตัวรถ 

โหมดการขับขี่ 5 รูปแบบ ไดแก 1) โหมดมาตรฐาน 

2) โหมด Sport 3) โหมด ECO 4) โหมด ECO+ 

และ 5) โหมด อัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน ทดลองขับและทดสอบระบบ 

ACC ของ ORA Good Cat ที่มาพรอมกลองติด

รถยนต ADAS ท่ีประสานกับชิปควบคุมการขับเคล� อน

อัตโนมัติ EYEQ4 ของโมบายอาย ชวยควบคุมในชวง

ความเร็วเต็มพิกัดที่กําหนดไว รวมถึงการหยุดและ

รีสตารทกลับไปยังความเร็วที่ตั ้งไวกอนหนา โดย

รถยนตจะลดความเร็วลงและหยุดตามคันหนา และ

เม� อรถยนตคันหนาเคล� อนตัวหลังจากเบรกภายใน 3 

วินาที รถยนตจะเคล� อนตัวตามคันขางหนาอัตโนมัติ 

พรอมเวนระยะหางที่เหมาะสม 

สวนฐานการทดสอบระบบชวยจอดอัตโนมัติ

สําหรับการขับขี่แบบอัตโนมัติในระดับ L2+ และ

เสถียรภาพการขับขี่ อันไดแก ระบบชวยจอดรถ

อัตโนมัติ 3 รูปแบบ สําหรับ ORA Good Cat รุน 

400 PRO และ 500 ULTRA โดยจะเปนการใช

เซนเซอร์และกล้องในการตรวจสอบเพื่อตรวจจับ

วัตถุและเคร� องหมายบริเวณชองจอดหรือจุดจอดรถ

และชวยทํางานเต็มรูปแบบเพ� อเขาจอด ทั้งแนวตั้ง 

แนวนอน หรือแนวเฉียง โดยเม� อระบุชองวางที่จะ

นํารถเขาจอดแลว รถจะทําการจอดดวยตัวเองดวย

การควบคุมพวงมาลัย เบรก และคันเรง การทดสอบ

การขับแบบสลาลม สําหรับ ORA Good Cat รุน 

400 PRO โดยจะเปนการทดสอบการทรงตัวของตัวรถ 

การควบคุมพวงมาลัยและความแมนยําของพวง

มาลัย ราคารุน 400 TECH  989,000 บาท รุน 400 

PRO ราคา 1,059,000 บาท และรุน 500 ULTRA 

1,199,000 บาท

บาจาจ แบรนดรถมอเตอรไซคสัญชาติอินเดีย 

จัดเปนแบรนดที่ใหญเปนอันดับ3 ของโลก โดย

ปจจุบันมีการจําหน�ายไปกวา 79 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง

ในป 2020 ท่ีผานมา มียอดจําหน�ายสูงถึง 35 ลานคัน 

โดยมีโรงงานผลิตหลัก 3 โรงงานในอินเดีย ที่มีกําลัง

การผลิตกวา 5 ลานคันตอป และมีทีม R&D กวา 

1,200 คน อีกทั้งแบรนด บาจาจ(Bajaj)ยังเปนผูถือ

หุนอยูในแบรนดรถมอเตอรไซคจากยุโรปอยาง KTM 

ถึง 48% ซึ่งมีสวนรวมในการพัฒนาและออกแบบรถ

มอเตอรไซคขนาดเล็กที่จําหน�ายในยุโรป รวมถึงการ

รวมพัฒนารถมอเตอรไซคขนาด 250cc. – 650cc. 

กับแบรนด Triumph ในฐานะผูผลิต

สําหรับตลาดประเทศไทย บาจาจ ไดเปดตัว

รุกตลาดรถมอเตอรไซคระดับ Entry Class มาอยาง

ตอเน� องและลาสุดกับการเปดตัว Bajaj Dominar 

  2 0 ปอร ทัวรเรอร   ออ ันจัดเ ม นนรา าท 1.0  นบาท

250 ที่มาพรอมกับออฟชั่น และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นที่สุดในคลาส 

ไมวาจะเปน ไฟหนา Trendsetting Full LED พรอมไฟเลี้ยวแบบ LED 

ไฟทาย LED ดีไซนสปอรต ไฟเลี้ยวหนา – หลัง LED เรือนไมล Split 

Reverse แบบ LCD แสดงผลรูปแบบดิจิตอลเต็มระบบ ตําแหน�งไฟ 

Shift Light แจงเตือนเปลี่ยนเกียร ในรอบเคร� องยนตที่เหมาะสม 

ถังน้ํามันความจุขนาด 13 ลิตร เดินทางไกลไดสบาย สายรัดสัมภาระ

ใตเบาะผูซอน 4 ตําแหน�ง สําหรับการเดินทางทัวรริ ่งโดยเฉพาะ 

โชคอัพหนาหัวกลับ Upside Down ขนาด 37 มม. โชคอัพหลังแบบ 

Monoshock พรอมซับแทงค Nitrox แบบ Piggyback ดิสกเบรกหนา

ขนาด 300 มม. ปมเบรก Bybre แบบ Radial Mount พรอมระบบ

เบรก ABS ดิสกเบรกหลังขนาด 230 มม. ปมเบรก Bybre พรอมระบบ

เบรก ABS ยาง Tubeless (ไมมียางใน) ขนาดดานหนา 100/80-17 

ขนาดดานหลัง 130/70-17 ปลายทอไอเสียคูดีไซนสปอรต ใหเสียง

ที่ทรงพลังไฮไลทสําคัญอยูที่ขุมพลังใหม ขนาด 249cc. DOHC 4 วาลว 

ระบายความรอนดวยน้ํามาพรอมเทคโนโลยี DTSi Twin Spark แบบ 2 

หัวเทียนใหการจุดระเบิดที่แมนยําและเผาไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีด สงกําลังดวยเกียร 6 สปด พรอมระบบ 

Assist & Slipper Clutch เขาเกียรนุมนวล และปองกันทายปดขณะเชนเกียร 

ทั้งนี้ Bajaj Dominar 250 พรอมวางจําหน�ายในประเทศไทยอยาง

เปนทางการแลวตั้งแต วันนี้ ในราคา 105,000 บาท พรอมการรับประกัน

ตัวรถนาน 3 ป หรือ 30,000 กม. และรับประกันระบบหัวฉีด 5 ป หรือ 

50,000 กม. แถมฟรี!! Free Service 3 ป หรือ 30,000 กม.



ประเทศทุกคนและทุกสัญชาติ พวกแรงงาน

ตางดาวก็น�าจะสบายใจขึ้น และคนที่เดิน

ทางเขามาตามชายแดน ทางอธิบดีกรม

ควบคุมโรคไดมารายงานวามีการฉีดวัคซีน

ใหหมด เพราะเราไดรับวัคซีนที่บริจาคมา

จํานวนมาก รวมถึงที่บริหารจัดการเอง  

“วันน้ีจีนบริจาควัคซีนซิโนแวคมา

ให 1.5 ลานโดส โดยเวลา 14.00 น. ทูต

จีนจะนํามามอบใหนายกรัฐมนตรี สวนวัค

ซีนโมเดอรนาที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะให

กับประเทศไทย จะมีการนําขึ้นเคร� องมา

สัปดาหหนา และทางอธิบดีกรมควบคุม

โรคไดลงสนามในเอกสารบันทึกขอตกลง

กับทางการสหรัฐแลว มีแตขาวที่เปนบวก

เขามา ยังมีรัฐบาลอีกหลายประเทศท่ีแสดง

ความจํานงจะมอบวัคซีนใหกับประเทศไทย 

และไทยเองถาถึงจุดที่วัคซีนเพียงพอ เรา

ตองคํานึงถึงประเทศเพ� อนบาน ประเทศท่ี

มีความลําบาก หรือหลายประเทศที่เขาโค

แวกซแลวยังไมไดรับวัคซีน ยังมีความลาชา

อยู เราอาจจะไปชวยประเทศเหลานี้ ซึ่ง

เปนเร� องในอนาคต แตตอนนี้เราตองดูแล

คนของเราใหเรียบรอยกอน นี่คือสิ่งที่สําคัญ

ที่สุด” นายอนุทินกลาว   

จ.สมุทรสาคร พบผูติดเชื้อรายใหม 50 

ราย อยูในจังหวัด 39 ราย และนอกจังหวัด 

11 ราย ไมมีผูเสียชีวิต อยูระหวางการรักษา

ตัวในโรงพยาบาล 408 ราย รักษาหาย 

99 ราย และอยูระหวางการสังเกตอาการ

อีก 247 ราย สวนที่โรงเรียนเทศบาลบาน

มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ทีมแพทย

และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ไดใหบริการฉีดวัคซีนใหกับเด็กนักเรียนอายุ

ระหวาง 12-18 ป จาก 40 สถานศึกษา

จํานวนนักเรียนกวา 800 คน เพ� อเปนการ

สรางภูมิคุมกันหมูใหกับเด็กนักเรียนและ

เพ� อนๆ คนรอบขาง เพ� อใหเด็กนักเรียน

สามารถกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแบบ 

ON-SITE ไดตามปรกติในชวงใกลวันท่ีกําลัง

จะเปดภาคเรียนเทอม 2 นี้แลว.

ผับ-บาร

การประชุมวา วันนี้มีหลายเร� องที่จะตอง

พิจารณา และมีหลายเร� องที่ดําเนินการผาน

มาแลวประสบความสําเร็จจากการผลัก

ดันของทุกภาคสวน แตอยางไรก็ตามตน

ไดประกาศในท่ีประชุมเอเปกเม� อวันท่ี 11 

พ.ย.แลววา ตราบใดที่โรคโควิด-19 ยังอยู 

เราจะตองอยูกับมันใหได ภายใตมาตรการ

ครอบจักรวาลและมาตรการ DMHTT และ

การดําเนินกิจการตางๆ จะตองมีการอนุมัติ 

คัดกรอง เฝาระวัง เพราะเราจะยอนกลับ

ไปอยูที่เดิมไมไดอีกแลว    ทุกคนจะตอง

ระมัดระวังเปนที่สุด

“การฉีดวัคซีนก็มีจํานวนมากขึ้น

เร� อยๆ ตองขอบคุณหน�วยงานที่เกี่ยวของ

ที่ทําไดตามเปาหมาย ซึ่งผมไดแจงในที่

ประชุมเอเปกแลววาสามารถฉีดวัคซีนไป

แลว 83 ลานโดส และคาดการณวาในสิ้น

เดือนนี้จะสามารถฉีดวัคซีนได 100 ลาน

โดส และมีวัคซีนสําหรับปหนาแลวดวย” 

พล.อ.ประยุทธกลาว

จากนั้นหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

พล.อ.ประยุทธปฏิเสธใหสัมภาษณถึงผลการ

ประชุม โดยกลาววา ใหรอโฆษก ศบค. เปน

ผูแถลง 

เม� อผูส� อขาวถามถึงการฉีดวัคซีนยัง

เปนไปตามเปา 100 ลานโดสภายในสิ้นป

หรือไม พล.อ.ประยุทธกลาวเพียงสั้นๆ วา 

“จา”  

นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุด

ใหญวา ที่ประชุมไดเห็นชอบปรับระดับพื้นที่

สถานการณทั่วราชอาณาจักร สวนใหญ

คงเดิม มีเพียง จ.จันทบุรี ท่ีปรับจากพ้ืนท่ี

ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม) เปน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ทําใหขณะนี้มี

พื้นที่สีแดงเขมเหลือ 6 จังหวัด ไดแก ตาก 

นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี ยะลา 

และสงขลา พื้นที่สีแดง 39 จังหวัด พื้นที่

ควบคุม (สีสม) 23 จังหวัด พื้นที่เฝาระวังสูง 

(สีเหลือง) 5 จังหวัด และพื้นที่นํารองทอง

เที่ยว (สีฟา) 4 จังหวัด สําหรับมาตรการ

ควบคุมโรคในทุกระดับพื้นที่สถานการณยัง

คงเดิม โดยในพื้นที่สีแดงเขมยังคงมาตรการ

ตามขอกําหนดฉบับที่ 37 ที่หามออกนอก

เคหสถานต้ังแตเวลา 23.00-03.00 น.ของ

วันรุงขึ้น ออกไปอีก 15 วัน ถึงวันที่ 30 พ.ย. 

นพ.ทวีศิลปกลาววา ในที่ประชุมไดมี

การหารือกันถึงกรณีสถานบันเทิง ผับ บาร 

คาราโอเกะ ท่ีกอนหนานี้มีแนวคิดจะให

เปดกิจการไดในเดือน ธ.ค. แตกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) พิจารณาในหลายคณะ

กรรมการแล้วเห็นว่าขอให้เลื่อนออกไป

กอน เพราะมีความหวงใยเร� องระบบระบาย

อากาศ ความแออัด และการควบคุมที่ตอง

เขมขนมาก จึงใหใชเวลาระหวางวันที่ 16 

พ.ย.64-15 ม.ค.65 ใหผูประกอบการเตรียม                           

ความพรอม และใหกระทรวงมหาดไทย 

(มท.) รวมกับ สธ.จัดทํามาตรการปองกัน

ควบคุมโรค และการปรับปรุงระบบระบาย

อากาศ ขณะที่ผูประกอบการใหดําเนินการ

ปรับปรุงระบบระบายอากาศของตัวเองให

ไดมาตรฐาน รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรของ

ตัวเองไดรับวัคซีนทุกคน 

“จากนั้นให มท.และ สธ. รวมท้ัง

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด หรือคณะ

กรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร จัดต้ัง

ทีมประเมิน หากทําไดตามมาตรฐานก็จะให

เปดดําเนินการตั้งแตวันที่ 16 ม.ค.65 เฉพาะ

พื้นที่สีเหลืองและพื้นที่สีฟาเทานั้น” นพ.ทวี

ศิลปกลาว 

โฆษก ศบค.กลาววา ในที่ประชุมยังได

หารือถึงกีฬาชนไก ชนวัว แขงมา ที่มีความ

เปนหวงกลายเปนคลัสเตอรใหมไดนั้น นา

ยกฯ รับทราบความเดือดรอนของประชาชน

ที่อยูในหวงโซกิจการเหลานั้น จึงมอบหมาย

ให มท.และ สธ.พิจารณามาตรการควบคุม

โรคสําหรับการเปดกิจการเหลานี้ แตขอให

ดูขอกฎหมายที่เกี่ยวโยงกันดวย เพราะเร� อง

เหลานี้เช� อมโยงกับกิจกรรมที่คอนขางเปนสี

เทา อยางเชน การพนัน หากมีมาตรการที่

รัดกุม ครอบคลุมรอบดาน ใหเสนอกลับมา

พิจารณา โดยนายกฯ ระบุวาอยากใหประชุม

เร� องดังกลาวกอนปใหม หากมีผลสัมฤทธิ์ให

เรงรีบทํา เพ� อประกาศผอนคลายกิจการและ

กิจกรรมเหลานี้ 

นอกจากน้ี ที่ประชุมรับทราบผล

การเปดประเทศวา ขณะนี้มีผูลงทะเบียน 

147,503 คน ไดรับอนุมัติเขาประเทศ

ประมาณ 92,000 คน หรือ 63 เปอรเซ็นต 

สวนผูที่เดินทางเขามาแบบเทสตแอนด

โก จํานวน 34,794 คน และจากแซนด                           

บ็อกซ จากการกักตัวทางเลือก 7 วัน หรือ 

10 วัน เดินทางเขามา ทั้งหมดเปนการ

ทดสอบระบบเปดประเทศของไทย ซึ่งผล

เปนที่น�าช� นใจ

 นพ.ทวีศิลปกลาววา สวนแผนใน

เดือน ธ.ค. ที่ประชุมไดพูดคุยถึงการปรับวิธี

ตรวจเชื้อแบบ RT-PCR เปน ATK เพ� อลด

ข้ันตอนการเสียเวลา ซึ่งที่ประชุมรับทราบ 

โดยทางคณะกรรมการและนักวิชาการ 

กําลังประชุมและขอเวลาตรวจสอบขอมูลวา

สิ่งท่ีทํามาจนถึงเวลาน้ีมีอะไรเกิดขึ้น  และ

เห็นวามาตรฐานการตรวจแบบ RT-PCR 

เช� อถือไดมาก ดังนั้นหากตองปรับมาเปน 

ATK จะตองมีการศึกษากันกอน และยังมี

เวลาพิจารณากอนถึงวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ขณะ

ที่ในชวงเดือน ม.ค.65 อาจจะเพ่ิมประเทศ

ที่เดินทางเขามามากขึ้น และอาจจะตรวจ

ดวย ATK ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเปนแผนที่พูด

คุย และสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะดู

สถานการณในปจจุบัน เพ� อตัดสินอนาคต 

โฆษก ศบค.กลาววา ที่ประชุมยังเห็น

ชอบแนวทางการนําแรงงานตางดาวเขา

มาทํางานกับนายจางท่ีเปนไปตามการทํา

เอ็มโอยูตามที่ รมว.แรงงานเสนอ โดยตอง

ผาน 8 ขั้นตอนกอน นําเขาแรงงานจาก

ประเทศเพ� อนบาน โดยกระทรวงแรงงาน

และกระทรวงการตางประเทศตองหารือกัน 

เม� อแรงงานเขามาแลว สธ.จะตองเขามา

ตรวจโรคตองหาม 6 โรค และตรวจโควิด-

19 และตรวจสอบการรับวัคซีน ถาทําครบ

ไมตองกักตัว ถาไมครบตองกักตัวเพ� อดูแล

“นายกฯ ระบุกวาจะมาถึงตรงนี้ทุก

คนทํางานกันอยางเหน็ดเหน� อย กวาจะได

ตรงนี้ออกมา หลายคนทํางานเยอะ รูวา

เหน� อยกวาจะออกมาตรการเหลานี้ออกมา 

จึงขอขอบคุณทุกคน เรายังตองอยูกับโรคนี้ 

ขอใหสูตอ สูไปดวยกัน เพ� อที่จะไดเอาชนะ

มันและอยูกับเขาได เปนอยางดี ใหเปด

กิจการกิจกรรมไดเหมือนปกติ”โฆษก ศบค.

กลาว  

สวนนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวเพิ่มเติม

วา ในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ นายกฯ ยัง

สั่งการใหจัดตั้ง ศบค.ดานการทองเที่ยว 

เพ� อทํางานกลั่นกรองภาพรวมการเดินทาง

เขาประเทศ ทั้งแนวทางมาตรการ รวม

ทั้งเรงแกไขปญหาความลาชาของระบบ 

Thailand Pass QR Code เพ� อรองรับความ

ตองการของผูที่จะเดินทางเขาประเทศไทย 

ทั้งเพ� อการทองเที่ยว ทํางาน หรือคนไทยที่

อยูตางแดนจะเดินทางกลับบาน พรอมเดิน

หนาโครงการ Factory Sandbox โดยมีการ

ขยายจาก 4 จังหวัด เปน 11 จังหวัด ปรับ

ลดหลักเกณฑขนาดสถานประกอบการจาก 

500 คนเปน 100 คน เพ� อใหครอบคลุมให

มากที่สุด.
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14 ตางประเทศ-ตอขาวหนาหนึ่ง

4

เนเธอรแลนดจอล็อกดาวน 3 สัปดาห

อัมสเตอรดัม • สํานักขาวรอยเตอรรายงานวา รัฐบาล

เนเธอรแลนดจะประกาศล็อกดาวนบางสวนในเย็นวันศุกร

ตามเวลาทองถ่ิน เพ� อควบคุมการระบาดของเช้ือโควิด-19 เปน

เวลา 3 สัปดาห สถานีโทรทัศนชอง NOS ของดัตชรายงาน

วา เนเธอรแลนดเปนชาติแรกในยุโรปตะวันตกนับต้ังแตฤดู

รอนปน้ี ท่ีจะใชมาตรการล็อกดาวนเชนน้ี เร่ิมต้ังแตวันเสาร

น้ี หลังผูติดเช้ือโควิด-19 รายวันในเนเธอรแลนดทําสถิติสูงสุด

เม� อวันพฤหัสบดี โดยมีผูติดเช้ือในรอบ 24 ช่ัวโมงราว 16,300 

ราย มาตรการดังกลาว เชน ปดบารและรานอาหารเร็วข้ึน

และการแขงขันกีฬาจัดโดยไมมีผูชม, ขอใหประชาชนทํางาน

อยูบานใหมากท่ีสุด แตยังใหเปดโรงเรียน, โรงภาพยนตรและ

โรงละคร คณะรัฐมนตรีของมารก รึตเตอ นายกฯ รักษา

การของเนเธอรแลนดประชุมในวันศุกร และจะแถลงเร� อง

น้ีทางโทรทัศนในเวลา 18.00 น. ตามเวลามาตรฐานสากล  

เนเธอรแลนดท่ีมีประชากร 17.5 ลานคน มีผูติดเช้ือไวรัส

โคโรนาเพ่ิมข้ึนมากหลังจากยกเลิกมาตรการเวนระยะหาง

ทางสังคมเม� อปลายเดือนกันยายน การระบาดระลอกใหม

สรางความกดดันตอโรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ ท่ีตองหัน

มารักษาผูปวยโควิด-19 อีกคร้ัง เนเธอรแลนดพบผูติดเช้ือพุง

สูงข้ึนแมประชากรผูใหญชาวดัตชฉีดวัคซีนครบโดสแลวราว 

85% ขณะท่ีวัคซีนเข็มกระตุนฉีดใหประชาชนกลุมเล็กๆ เชน

ผูท่ีมีระบบภูมิคุนกันออนแอ และจะฉีดใหประชาชนอายุต้ังแต 

80 ปในเดือนธันวาคม

‘สุนิสา ลี’ เผยโดนฉีดสเปรยพริกไทย

ลอสแอนเจลิส • เอเอฟพีรายงานวา สุนิสา ลี วัย 18 ป

นักยิมนาสติกทีมชาติสหรัฐเช้ือสายมง เจาของเหรียญทอง

ยิมนาสติกประเภทรวมอุปกรณในกีฬาโอลิมปกโตเกียว 2020 

ในปน้ี ใหสัมภาษณปอปซูการ ท่ีเผยแพรบทสัมภาษณน้ีของ

เธอเม� อวันพุธวา เธอโดนฉีดสเปรยพริกไทยใสระหวางยืน

รอรถยนตอยูกับเพ� อนในนครลอสแอนเจลิสเม� อเร็วๆ น้ี โดย

ระบุวาเปนการทํารายเธอจากการตอตานชาวเอเชีย ลีเลาวา

ระหวางท่ีเธอกับเพ� อนๆ ยืนรอรถยนตท่ีเรียกทางอูเบอรอยูริม

ถนนในลอสแอนเจลิส มีรถยนตคันหน่ึงแลนมา คนท่ีอยูบนรถ

ตะโกนดาวาเธอ และเธอถูกสเปรยพริกไทยฉีดโดนแขนขณะ

ท่ีรถคันน้ันขับหนีไป เธอบอกวาโกรธมากแตเธอทําอะไรไมได

และควบคุมอะไรได เพราะพวกเขาขับรถหนีไปแลว และเธอ

จะไมทําอะไรพวกเขาเพราะเธอเปนคนมีช� อเสียง เปนเร� อง

ยากมากเพราะเธอไมตองการทําส่ิงท่ีจะสรางปญหาใหตัวเอง ลี

ชนะเหรียญทองยิมนาสติกประเภทรวมอุปกรณในโอลิมปกปน้ี 

หลังเจาของเหรียญทองประเภทน้ีในโอลิมปก 2016 คือ ซิโมน 

ไบลส ทีมชาติสหรัฐเชนกัน ถอนตัวจากการแขงขันในโตเกียว

โอลิมปก 2020 ลีไดเหรียญเงินประเภททีมและเหรียญทองแดง

ในประเภทบารตางระดับ ปจจุบันลีเขารวมรายการ “Dancing 

With the Stars” ทางชองเอบีซี จากขอมูลของเอฟบีไอ สหรัฐ

เกิดความรุนแรงตอตานชาวเอเชียเพ่ิมข้ึนต้ังแตป 2563 นัก

เคล� อนไหวระบุวามาจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ท่ี

บอกวาโควิด-19 เปน “ไวรัสจีน”.

พมาจําคกุ11ปนักขาวอเมรกินั

ปนสบังคับทํางานที่ออฟฟศตองฉีดวัคซีน

ไทยติดเชื้อ

6,651 ราย คนหาเชิงรุก  323 ราย เรือน

จํา 320 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 11 

ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 2,004,274 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 7,900 ราย ทําใหมียอด

หายปวยสะสม 1,888,536 ราย อยูระหวาง

รักษา 95,804 ราย อาการหนัก 1,824 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 423 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

51 ราย เปนชาย 24 ราย หญิง 27 ราย 

เปนผูเสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป 42 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 7 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยู

ใน กทม. 5 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม 

19,934 ราย 

สวนยอดผูไดรับวัคซีนของประเทศ 

ไทยเม� อวันที่ 11 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่ม

เติม  788,090 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 83,320,621 โดส 

โดยเปนเข็มแรก 44.8 ลานราย, เข็มสอง 

35.8 ลานราย และเข็มสาม 2.7 ลานราย 

ทั้งนี้ จํานวนตางชาติที่ ไดรับวัคซีนจํานวน 

2,196,774 โดส ขณะที่เด็กอายุ 12-17 ป ได

รับวัคซีนจํานวน 4.3 ลานโดส ขณะที่จังหวัด

ที่ ไดรับวัคซีนความครอบคลุมประชากร

ท่ีต่ํากวารอยละ 40 เหลือเพียง 3 คือ 

นครพนม บึงกาฬ และหนองบัวลําภู สวน

จังหวัดที่ ไดรับวัคซีนครอบคลุมประชากร

ตั้งแตรอยละ 70 มี 9 จังหวัด ประกอบดวย 

ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา เชียงใหม 

กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต และ

ฉะเชิงเทรา

“ขณะนี้จากรายงานผูที่เขามารับ

วัคซีนจากทั่วประเทศ มีความต่ําและเฉ� อย

ลง ขณะที่วัคซีนมีมาก แตคนเขาฉีดนอย มี

การตั้งคําถามวาเกิดข้ึนจากอะไร จึงขอให

ทุกสวนมาชวยกัน ดังนั้นภายในเดือน พ.ย. 

จะตองฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งใหไดอยางนอย

รอยละ 70 และในเดือน  ธ.ค. อยางนอย

รอยละ 80 และเข็มที่สองในเดือน ธ.ค. อยาง

นอยรอยละ 70” นพ.ทวีศิลปกลาว  

โฆษก ศบค.กลาวถึงสถานการณ

โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

วา ศบค.สวนหนารายงานแนวโนมการติด

เช้ือดีขึ้น เปนผลจากการที่ทุกภาคสวนใน

พื้นที่รวมมือกันทํางานอยางดี โดยนายกฯ

ขอบคุณประชาชนทุกศาสนาที่รวมมือกัน 

และพบวาการฉีดวัคซีนในชวงเดือน ต.ค.มี

มากขึ้น จนถึงเดือน พ.ย.ที่การฉีดเข็มหนึ่ง

เปนสีเขียวมากขึ้น ดังนั้นการฉีดในเข็ม 2 

ขอใหประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนใหเต็ม

ที่ เพราะวัคซีนเปนทางรอดและทางเลือก

ไมใหปวยหรือเสียชีวิต และยังลดการใช

ทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุข  

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ 

เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุม

โรค กลาววา สถานการณ โควิด-19 ใน

ประเทศไทย มีผูปวยรายใหมต่ํากวาวัน

ละ 1 หม� นรายตอเน� องมา 2-3 สัปดาห 

สวนการฉีดวัคซีนแลวประมาณ 84 ลาน

โดส มีผูที่ไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 เข็ม 

จํานวน 45 ลานคน หรือรอยละ 62 ของ

ประชากร ซึ่งมีทั้งคนไทยและสัญชาติอ� นๆ 

ที่อยูในประเทศไทย และคาดวายังเหลือผูที่

ยังไมไดฉีดวัคซีนอีกประมาณ 10 ลานคน 

ดังนั้น สธ.ตั้งเปาหมายฉีดวัคซีนใหรวดเร็ว

ขึ้น โดยภายในเดือน พ.ย.นี้ จะฉีดวัคซีนให

ได 100 ลานโดส หรือประมาณ 50 ลาน

คน คิดเปนรอยละ 70 ของประชากรในทุก

จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ทองเที่ยวจากเดิมที่

กําหนดไวภายในป 2564 หรือเร็วกวาแผน

เดิม 1 เดือน เพ� อเพิ่มความปลอดภัยใหกับ

สังคม เน� องจากเดือน ธ.ค.จะมีเทศกาลเฉลิม

ฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม และมีผูคน

เดินทางจํานวนมาก รวมถึงชาวตางชาติที่

จะเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นหลายเทา

“เพื่อให้มีความปลอดภัย ลดการ

ปวยหนักและเสียชีวิต ทุกภาคสวนทั้งฝาย

ปกครอง ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน เจาของ

สถานประกอบการ บริษัทเอกชนและภาค

ประชาสังคม ตองรวมมือกันกระตุนเตือน 

ชักชวนและนําผูยังไมไดฉีดวัคซีนใหมาฉีด

วัคซีนในสถานพยาบาลหรือจุดที่กําหนดโดย

เร็ว โดยสูตรการฉีดวัคซีนในเดือน พ.ย.นี้ 

สามารถเร่ิมเข็มแรกเปนวัคซีนแอสตราเซน

เนกา และนัดฉีดเข็ม 2 เปนไฟเซอร หาง

กัน 4 สัปดาห เพ� อสรางภูมิคุมกันไดเร็วและ

ปลอดภัย สวนในเด็กอายุ 12-17 ป ยังฉีด

วัคซีนไฟเซอร 2 เข็มตามเดิม” รองอธิบดี

กรมควบคุมโรคระบุ

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข มั่นใจ

วาสิ้นเดือน พ.ย.นี้จะสามารถฉีดวัคซีน

ได 100 ลานโดสตามเปาสําเร็จ แตตอน

นี้อยาไปนั่งคิดเปาหรือคิดอะไร วัคซีนเรา

เพียงพอที่จะทําความปลอดภัยใหกับคนใน

มะนิลา • ชาวฟลิปปนสท่ีมา

ทํางานในสํานักงานจะตองฉีด

วัคซีนปองกันโควิด-19 สวนผู

ท่ีไมไดฉีดวัคซีนตองตรวจโควิด

บอยๆ เร่ิม 1 ธันวาคม โฆษก

ประธานาธิบดีฟลิปปนสแถลง

เร� องน้ีเม� อวันศุกร

สํ า นักข า ว รอย เตอร

รายงานวา มากกวา 1 ใน 4 เล็ก

นอยของประชากรชาวฟลิปปนส 

110 ลานคน ฉีดวัคซีนโควิด-19 

ครบโดสแลว รัฐบาลเผยวามี

วัคซีนในสตอกเพียงพอ ขอให

ประชาชนมาฉีดวัคซีน

แฮร รี  โร เก โฆษก

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตรเต 

ของฟลิปปนสแถลงเม� อวันศุกรท่ี 

12 พฤศจิกายนวา กฎใหมสําหรับ

พนักงานท่ีทํางานในสํานักงานทุก

คนตองฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 

โดยจะเร่ิมบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 

ธันวาคมน้ี สําหรับพนักงานท่ีไม

ฉีดวัคซีนแมวาในพ้ืนท่ีของพวก

เขามีศูนยฉีดวัคซีนใหบริการ ผูท่ี

ไมฉีดวัคซีนจะตองตรวจโควิด-19 

บอยๆ โดยตองเสียคาใชจายเอง 

โรเกกลาวดวยวา บริษัทท่ี

ใหบริการขนสงสาธารณะจะตอง

ใหพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 

ครบโดส เปนเง� อนไขท่ีจะดําเนิน

กิจการของตนตอไปได 

หน�วยงานของรัฐบาลและ

บริษัทเอกชนอาจปฏิเสธไมใหเขา

สํานักงานหรือไมใหบริการกับผูท่ี

ไมฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไมครบ

โดส ยกเวนในกรณีฉุกเฉิน

ความลาชาในการฉีด

วัคซีนของฟลิปปนสเปนอุปสรรค

ในความพยายามของรัฐบาลท่ีจะ

เปดเศรษฐกิจของประเทศเต็มรูป

แบบ เจาหนาท่ีเผยวาประชาชน

ในจังหวัดท่ีหางไกลยังมีความ

ลังเลท่ีจะมาเขารับการฉีดวัคซีน 

การลิโต กัลเบซ ผูรับ

ผิดชอบจัดหาวัคซีนโควิด-19 

ของรัฐบาลฟลิปปนสกลาวใน

ท่ีประชุมเร่ืองวัคซีนว่า ความ

ทาทายท่ีย่ิงใหญคือทําอยางไรเรา

จะสามารถฉีดวัคซีนท่ีแขนของ

ชาวฟลิปปนส ไดมากท่ีสุดเทาท่ี

จะเปนไปได

รัฐบาลฟลิปปนสมีโครง 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 คร้ังใหญ 

3 วัน เร่ิมในวันท่ี 29 พฤศจิกายน

น้ี ต้ังเปาวาจะฉีดวัคซีนให

ประชาชน 15 ลานคน

ฟลิปปนสมีรายงานผูติด

เช้ือโควิด-19 สะสมมากกวา 2.8 

ลานคน และผูท่ีเสียชีวิตจากติด

เช้ือโควิดเกือบ 45,000 ราย.

รายงานของสํานักขาวเอ

เอฟพีเม� อวันศุกรท่ี 12 พฤศจิกายน 

2564 อางคําแถลงของสํานัก

ขาวฟรอนเทียรเมียนมาและ

ทนายความของนักขาวอเมริกัน

วัย 37 ปผูน้ี วาศาลเมียนมามีคํา

พิพากษาจําคุกเฟนสเตอรรวม 11 

ป จากความผิดฐานปลุกระดมให

ตอตานทหาร, ฝาฝนกฎหมายคน

เขาเมือง และกฎหมายการมีสวน

รวมในการกระทําผิดกฎหมาย 

เฟนส์เตอร์ทํางานให้ส่ือ

เมียนมาแหงน้ีมาประมาณ 1 ป 

เขาโดนทางการเมียนมาจับกุมท่ี

สนามบินระหวางประเทศยางกุง

เม� อเดือนพฤษภาคม ขณะเตรียม

เดินทางออกนอกประเทศ และ

โดนคุมขังในเรือนจําอินเสงมานับ

แตน้ัน

ตาน ซอ ออง ทนายความ

ของเขา ยืนยันกับเอเอฟพีวา 

เฟนสเตอรถูกตัดสินจําคุก 11 ป 

แตลูกความของเขารายน้ียังไม

ตัดสินใจวาจะอุทธรณหรือไม

ด า น สํ า นั ก ข า ว อ อ น

ไลนฟรอนเทียรเมียนมาออก

แถลงการณวา พวกเรารูสึกผิด

หวังอยางย่ิงกับการตัดสินในวันน้ี 

ท่ีพิพากษาวา แดนนี เฟนสเตอร 

บรรณาธิการจัดการของเรา มี

ความผิด 3 ขอหา และพิพากษา

จําคุกรวม 11 ป

โธมัส คีน บรรณาธิการ

บริหารของฟรอนเทียรเมียนมา 

กลาววา ไมมีมูลใดเลยท่ีจะตัดสิน

วาแดนนี เฟนสเตอร มีความผิด

ตามขอกลาวหาเหลาน้ี ทุกคนท่ี

ฟรอนเทียรรูสึกผิดหวังและคับ

ของใจกับการตัดสินดังกลาว พวก

เราแคอยากเห็นเขาไดรับการ

ปลอยตัวโดยเร็วท่ีสุด เพ� อใหเขา

ไดกลับมาอยูกับครอบครัว

ใ น สั ป ด า ห ท่ี ผ า น ม า 

ทางการเมียนมาเพ่ิงต้ังขอกลาว

หาเขาเพ่ิมอีก 2 ขอหา ฐานปลุก

ปนใหขัดขืนอํานาจปกครองและ

ทําผิดกฎหมายกอการราย ซ่ึงหาก

ศาลตัดสินวามีความผิด เขาอาจ

ถูกจําคุกตลอดชีวิต

ตาน ซอ ออง กลาววา คํา

พิพากษาเม� อวันศุกรอางอิงหลัก

ฐานจากกระทรวงสารสนเทศของ

รัฐบาลทหาร ท่ีแสดงใหเห็นวาใน

ชวงเวลาท่ีโดนจับกุมน้ัน เฟนส

เตอรทํางานใหสํานักขาวทองถ่ิน 

เมียนมานาว ซ่ึงถูกเพิกถอนใบ

อนุญาตภายหลังการรัฐประหาร

ไมนาน 

ทนายความ ผู น้ีกล าว

วา ทีมทนายถูกหามซักคาน

ปลัดกระทรวง และศาลก็ไมรับ

พิจารณาหลักฐานการเสียภาษี

ท่ีบงช้ีวาเฟนสเตอรออกจาก                    

เมียนมานาวแลว และกําลังทํา

งานใหฟรอนเทียร

ริชารด ฮอรซีย ท่ีปรึกษา

อาวุโสขององคกรอินเตอรเนชัน

แนลไครซิสกรุปดานเมียนมา 

กลาวถึงคําพิพากษาคร้ังน้ีวา 

อุกอาจ และเปนการสงสารวาไม

เพียงตอนักขาวตางชาติ แตยังรวม

ถึงนักขาวเมียนมา วาการรายงาน

สถานการณตามขอเท็จจริงอาจ

ทําใหพวกเขาติดคุกนานหลายปได 

เขากลาวดวยวา ขณะน้ี

นักการทูตสหรัฐกําลังพยายาม

ชวยใหเขาไดรับอิสรภาพ ผาน

ชองทางทางการทูต และหวังวา

จะทําได โดยเร็ว แตเห็นไดชัดวา

คําตัดสินน้ีเปนความลมเหลวคร้ัง

ใหญตอความพยายามของสหรัฐ 

คําพิพากษาโทษคร้ังน้ี

มีออกมาไม ก่ีวันหลังจากบิล                           

ริชารดสัน อดีตเอกอัครราชทูต

สหรัฐประจําสหประชาชาติท่ี

เปนนักเจรจาไกลเกล่ียชวยเหลือ

ตัวประกันในหลายประเทศ มา

เยือนเมียนมาและไดเขาพบพล

เอกอาวุโสมิน ออง หลาย ที่กรุง

เนปยีดอ ริชารดสันเปดเผยวา 

กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ

รองขอตอเขาวา อยาไดหยิบยก

คดีของเฟนสเตอรข้ึนหารือกับ                       

เมียนมาระหวางมาเยือน.

ยางกุง • ศาลเมียนมาตัดสินลงโทษจําคุก 11 ป “แดนนี เฟนสเตอร” 

บรรณาธิการสํานักขาวทองถ่ินเมียนมาชาวอเมริกันเม� อวันศุกร จาก

ความผิดฐานมีสวนรวมในการทําผิดกฎหมาย, ปลุกระดมใหตอตาน

ทหาร และฝาฝนกฎหมายคนเขาเมือง 

เผาโลก • นักเคล� อนไหวสวมศีรษะผูนําโลก เชน บอริส จอหนสัน, โจ ไบเดน, จัสติน ทรูโด, นเรนทรา โมดี หนากองเพลิงจําลองที่กําลัง

เผาโลกอยู ในวันสุดทายของการประชุมค็อป 26 ซัมมิต ที่เมืองกลาสโกว เม� อวันที่ 12 พฤศจิกายน. 
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‘สุชัย’ ส่งรุ่น 12 ปีลุยเทนนิสเอเชียที่คาซัคฯ

เมืองทอง • นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอน 

เทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ล่าสุด สหพันธ์เทนนิสแห่ง

เอเชีย (เอทีเอฟ) ได้แจ้งว่าจะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่ง

เอเชียในปีนี้แน่นอน เพื่อให้การพัฒนานักเทนนิสของเอเชียเดิน

หน้าต่อไป โดยเอทีเอฟใช้แนวทางเดียวกับสหพันธ์เทนนิสนานา 

ชาติ (ไอทีเอฟ) โดยพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2017-

2019) เพื่อหาตัวแทนจากโซนต่างๆ ไปแข่งขัน ในส่วนเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ โควตา 6 ทีม แบ่งเป็นทีมหญิง 3 และ

ทีมชาย 3 ทีม ปรากฏว่า ทีมเยาวชนหญิงไทยมีผลงานเป็นอันดับ 

1 ตามมาด้วยมาเลเซียและอินโดนีเซีย ส่วนทีมเยาวชนชายไทยมี

ผลงานที่อันดับ 2 โดยมีอินโดนีเซียเป็นอันดับ 1, มาเลเซียอันดับ 3 

ซึ่งทีมนักหวดเยาวชนไทยรุ่นพี่ทำาผลงานไว้ดี จึงทำาให้รุ่นน้องทั้งทีม

ชายและทีมหญิงชุดปัจจุบันได้สิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะ

เลิศแห่งเอเชีย รายการไอทีเอฟ เอเชีย อันเดอร์ ทเวลฟ์ ทีม คอม

เพทติชั่น ปี 2021 ที่กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน วันที่ 22-

27 พ.ย.2564 โดยนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 

ปี ที่จะไปแข่งขันครั้งนี้ ทีมชาย “ก้อง” กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน, “ปัง

ยะ” ปังยะ ผลพิรุฬห์ และ “แพทริค” แพทริค แคนดอลล์ ไฮเอิล 

บรอน (ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน), ทีมหญิง “พิณเพลง” ณัฐรดา สกุล

วงศ์ธนา, “จินนี่” จิณห์นิภา ตราชูวณิช และ “ออมสิน” พิชญา

ภัค ศรีมุกข์ 

‘ทรู’ ถ่ายสดฟอร์มูล่า วัน-โมโตจีพี วันท่ี 13-14 พ.ย.น้ี

กรุงเทพฯ • การแข่งขันรถสูตรหน่ึงชิงแชมป์โลก ฤดูกาล 2021 

ผ่านไปแล้ว 18 สนาม โดยที่ แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพน นักขับชาว

ดัตช์จากทีมเรดบูลล์ เรซซิ่ง ฮอนด้าคว้าแชมป์ไปมากที่สุด 9 

สนาม ซึ่งรวมทั้งใน 2 เรซหลังสุด ขณะที่ ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์

เก่าชาวอังกฤษจากทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี เข้าวินไป 5 สนาม 

คะแนนประเภทนักขับ แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพน รั้งอันดับ 1 มี 

312.5 คะแนน นำาหน้าแฮมิลตัน ที่มี 293.5 คะแนน อยู่ 19 แต้ม 

เหลืออีก 4 สนามสุดท้ายของฤดูกาล สนามท่ี 19 เซา เปาโล กรังด์ปรีซ์ 

บราซิล สัปดาห์นี้ถ่ายทอดสดที่ทรูไอดี ทางช่องทรูสเปอร์ต HD 

(666) วันที่ 13 พ.ย.2564 รอบควอลิฟาย เริ่ม 02.00-03.00 น. 

และรอบชิงวันที่ 15 พ.ย. เริ่ม 00.00-02.00 น. ด้านการแข่งขัน

รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี 2021” แข่งขัน

กันไปแล้ว 17 สนาม โดยที่ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิด         

เฟรนช์แมนจากทีมมอนสเตอร์ ยามาฮ่า คว้าแชมป์ 5 สนาม ทำา

คะแนนรวมทิ้งขาดเป็นนักแข่งจากฝรั่งเศสคนแรกที่คว้าแชมป์โลก

ไปครองแล้ว สัปดาห์นี้สนามที่ 18 ที่เป็นเรซสุดท้ายรายการ “บา

เลนเซีย กรังด์ปรีซ์” ที่ประเทศสเปน รับชมการถ่ายทอดสดที่ทรูไอ

ดี ทางช่อง SPOTV (689) วันที่ 13 พ.ย.2564 รอบควอลิฟายเริ่ม 

18.30-22.00 น. และวันที่ 14 พ.ย. รอบชิงเริ่ม 16.55-21.30 น.

‘เศรษฐี’หวดอีกลบห้า

นำาศึก‘ออลไทยแลนด์’

บราซิลคว้าตั๋วลุยกาตาร์

เปิดบ้านเฉือนโคลอมเบีย

เจ็ตสกีโปรทัวร์ลุยต่อ

สนามที่2เมืองพัทยา  

เกมดุเดือดต่อเนื่อง

‘โค้ชอู๊ด’เชื่อศักยภาพทีมบุกชนะได้

เสาร์-อาทิตย์นี้ พีพีทีวียิงสดมวยไทย 2 ศึกดัง 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี 36 ชวนแฟนมวยลุ้นคู่เดือด 2 รายการ

สัปดาห์นี้ เริ่มด้วย เสาร์ที่ 13 พ.ย. เวลา 16.00-18.00 น. “ศึกท่อ

น้ำาไทย ทีเคโอ เกียรติเพชร” คู่รอง สิงห์อุดร อัจฉริยะประดิษฐ์” 

เปิดโอกาสให้ วัชรพล สิงห์มาวิน แก้มืออีกครั้ง ส่วนคู่เอกเป็นมวย

เวตใหญ่ ยอดอีที ปตท.ทองทวี ดวล เกียรตินาคิน นายกเอท่าศาลา 

คู่นี้เป็นการดวลของมวยเข่า ฝั่งยอดอีทีสูงยาวเข่าแหลม แม้อาวุธ

น้อย แต่เข่าในเป็นเรื่อง แรงดีตียันเช้า ส่วนเกียรตินาคินเป็น                     

มวยหลากวิชา เปลี่ยนมาแล้วหลายชื่อ ผ่านค่ายใหญ่ค่ายดัง สิ่ง

ที่ได้ตามมาคืออาวุธ ช่วงหลังฝีมือที่จัดจ้านหลากหลาย เป็นมวย

เข่าหนัก เชื่อเหลือเกินว่าจะเดินเข้าใส่กันเมามันแน่นอน และวัน

อาทิตย์ที่ 14 พ.ย. เวลา 11.45-13.45 น. “มวยดีวิถีไทย” คู่รอง 

“ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ปะทะ ฉลามดำา นายกวิทย์ทุ่งสง ด้านก้องชัย

เป็นมวยเชิงไม่สน เดินหน้าเตะซ้ายต่อยซ้ายแรง ส่วนฉลามดำาเป็น

มวยเข่าเปิดเกมสาดแข้งซ้ายแข้งขวา น่าจะมีนับ มีน็อกให้แฟนได้เฮ 

ส่วนคู่เอก ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ ชน แรมโบ้เล็ก ต.โยธา ดูกันท่ี

ดวงสมพงษ์ มวยขวาสูงยาว เดินเตะต่อยนำา คว้าคอเสียบเข่ารุนแรง 

ปลายยกก็ยังแข็งแกร่ง ส่วนคู่ชก แรมโบ้เล็กเป็นมวยซ้ายฝีมือครบ

เครื่อง วงนอกได้ วงในดี หลักเหล่ียมดี หมัดศอกก็คม เชื่อได้ว่าคู่น้ี

ต้องมีแตกให้เห็น นอกจากชมทางพีพีทีวี เอชดี 36 แล้วยังชมสดทาง

ออนไลน์ได้ท่ี www.pptvhd36.com และเฟซบุ๊ก PPTV HD 36 

‘เวฆา’ แชมป์เรือใบ ‘ออพติมิสต์ เอเชียน-โอเชียเนีย’

ชลบุรี • การแข่งขันเรือใบ “ออพติมิสต์ เอเชียน แอนด์ โอเชียเนีย 

แชมเปียนชิพ 2021” ที่หน้าสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ บริเวณชายทะเลเขาพระตำาหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี เมื่อ

วันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ประเภทบุคคล เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย 

จากทั้งหมด 10 เที่ยว โดยในวันสุดท้ายเหลือแข่งขัน 2 เที่ยว ซึ่ง

มีเรือใบเข้าแข่งขัน 65 ลำา จาก 8 ประเทศ สำาหรับผลวันสุดท้าย 

นักแล่นใบไทยท่ีลงแข่งขันทำาผลงานได้ดีท่ีสุด ได้แก่ ม.ล.เวฆา ภาณุ

พันธ์ นักเล่นใบดาวรุ่งของไทยท่ีอายุเพียง 14 ปี สามารถทำาผลงานได้

อย่างยอดเย่ียม ในการแข่งขันเท่ียวสุดท้าย ท่ีเป็นเท่ียวท่ี 10 เข้าเส้น

ชัยเป็นท่ี 1 เมื่อดูคะแนนรวมท้ังหมด เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขันเท่ียวท่ี 

10 ของนักกีฬาท้ัง 65 คน ทำาให้ ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์ คว้าแชมป์ไป

ครองได้สำาเร็จ และทำาให้ไทยสามารถครองถ้วยรางวัลอมตะนิรันดร

กาล (Perpetual Trophy) ได้ด้วยเป็นสมัยท่ี 3 ติดต่อกัน สำาหรับการ

แข่งขันก่อนหน้าน้ี ประเทศไทยเคยได้ครองถ้วยรางวัลอมตะนิรันดร

กาล (Perpetual Trophy) โดยนักแล่นใบรุ่นพ่ี พันวา บุนนาค ในปี 

2018 และ 2019 ส่วนปี 2020 ไม่มีการจัดการแข่งขัน

แชมป์ 4 สมัย • ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช (ทีมสำานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม) ปั่นเข้าเส้นชัย ด้วยเวลา 25.43.16 นาที 

คว้าแชมป์ประเทศไทย รายการไทม์ไทรอัล รุ่นทั่วไปหญิง 4 

สมัยติดต่อกัน ในการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” ปี 2564 สนามที่ 

3 ที่สนามกอล์ฟ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว อ.โป่งน้ำาร้อน 

จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 

เซาเปาโล • ลูคัส ปาเกตา ซัด

ประตูโทนให้ทีม “แซมบ้า” บราซิล 

เปิดบ้านเฉือนชนะโคลอมเบีย 1-0                                                 

เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา 

ตีต๋ัวเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุด 

ท้ายที่กาตาร์ 2022 แน่นอนแล้ว

จากชัยชนะส่งผลให้บราซิล 

แชมป์โลก 5 สมัย เป็นอีกทีมต่อ

จาก “เจ้าภาพ” กาตาร์, เยอรมนี 

และเดนมาร์ก ที่ผ่านเข้าสู่รอบ

สุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก

ที่กาตาร์ในปีหน้า โดยทีม “แซม

บ้า” บราซิล ทำาผลงานได้ยอด

เยี่ยม เข้ารอบทั้งที่ยังเหลือแมตช์

ในรอบควอลิฟายอีกถึง 6 แมตช์

นับเป็นผลงานท่ีเกือบจะสม 

บูรณ์แบบของนักเตะบราซิล ใน

การเล่นรอบควอลิฟายด้วยชัย ชนะ 

11 แมตช์ จากท่ีผ่านมา 12 แมตช์ 

แต่แย่ท่ีสุดคือผลเสมอแบบไม่มีสกอร์

กับโคลอมเบียเมื่อเดือนท่ีผ่านมา

“น่ีเป็นผลสำาเร็จจากท่ีพวก

เราสร้างทีมกันมาระยะหน่ึงแล้ว” 

ลูคัส ปาเกตา กล่าวหลังจบแมตช์ 

“ตอนน้ีผมคงต้องฝึกซ้อมอย่าง

หนักเพื่อท่ีจะลุ้นตำาแหน่งในทีมชุด

ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อไป”

ทางด้านนักเตะชิลี ที่เมื่อ

เดือนท่ีผ่านมาความหวังท่ีจะผ่าน

เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายท่ีกาตาร์แทบ

จะหมดหวังไปแล้ว หลังจากบุกไป

แพ้เปรู 2-0 ทว่าจากชัยชนะ 3 

แมตช์ติดต่อกัน ทำาให้พวกเขา

กลับมามีลุ้นอีกครั้ง

การทำาเข้าประตูตัวเองใน

นาทีที่ 56 ของแอนโธนี ซิลวา ผู้

รักษาประตูของ ปารากวัย ทำาให้

ชิลีบุกมาเฉือนชนะ 1-0 ซึ่งเมื่อ

เดือนที่ผ่านมาพวกเขาก็เปิดบ้าน

ชนะปารากวัย 2-0  

ปารากวัยท่ีเม่ือเดือนท่ีผ่าน

มาเพ่ิงเปล่ียนโค้ชจาก เอคัวร์โด                                                   

เบริซโซ เป็น กิลเลอร์โม เชลอลอต

โต แต่ตอนนี้พวกเขาต้องแพ้เป็น

แมตช์ที่ 3 ติดต่อกัน และเป็น

แมตช์ที่ 4 ติดต่อกันที่ต้องออก

จากสนามโดยไม่ได้ประตูคู่แข่ง

ขณะท่ีเปรูเพ่ิมโอกาสท่ีจะ                                               

ลุ้นเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุด                                                   

ท้ายจากประตูของ จานลูกา ลา

ปาดูลา, คริสเตียน กูเอวา และ

เซอร์จิโอ พินา พาทีมชนะโบลิ 

เวีย 3-0 พร้อมขยับตามหลังชิลี 

ซึ่งอยู่อันดับ 4 ของตารางเพียง 

2 คะแนนเท่านั้น

สำาหรับเอกวาดอร์ ซึ่งอยู่

อันดับ 3 ของตารางได้ประตูโทน                                    

ของกองหลังอย่าง ปิเอโร ฮินคาปี                                            

ในนาทีที่ 41 เฉือนชนะทีมท้าย

ตารางอย่างเวเนซุเอลา 1-0 ทำา 

ให้เอกวาดอร์ยังคงรักษาอันดับ 3 

ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น. 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 11 พฤศ 

จิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 

251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา มี

การจัดการประชุมร่วมกันของ

เมืองพัทยา สมาคมกีฬาเจ็ตสกี

แห่งประเทศไทยฯ และผู้จัดการ

แข่งขันเกี่ยวกับการจัดการแข่ง                                              

ขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 สนาม

ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศ 

จิกายน 2564 ณ ชายหาดจอม

เทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ 

รองนายกเมืองพัทยา เป็นประ 

ธานในที่ประชุม, นายวิรัตน์ ทอง 

ใบเพชร อุปนายกสมาคมกีฬา

เจ็ตสกีแห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่                      

เก่ียวข้องร่วมประชุมหารือการเตรียม                                 

ความพร้อม โดยเน้นเรื่องมาตร 

การด้านสาธารณสุขที่นักกีฬา

และเจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องได้รับ                                        

วัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราช 

การกำาหนด 

ด้านความเดือดของเกม

การแข่งขัน 4 รุ่นโปรสูงสุด รุ่นเจ็ต

สกีท่ีแรงและเร็วท่ีสุดในโลก เรือ

น่ังอาชีพจีพี (Pro Am Runabout 

GP) เลิศพงศ์ ขุนเจ๋ง นักเจ็ต

สกีเจ้าถิ่น ทีม SUPERJET&JS 

RACING TEAM CHONBURI จะ

คว้าแชมป์ได้อีกสนามหรือไม่? รุ่น

สุดยอดของเรือยืน รุ่นเรือยืนอาชีพ 

โมดิฟายด์ (Pro Am Ski Modified) 

โอเมิด สารี นักแข่งกัมพูชา ทีม 

CAMBODIA / FLAMINGO JET 

SKI TEAM CHONBURI จะยัง

โชว์ฟอร์มดุดันต่อไปหรือไม่? รุ่น

เรือน่ังอาชีพ 1,100 ซีซี ปรับแต่ง

เครื่องยนต์ได้ (Pro Runabout 

1,100 cc. Open) เพ่ิมพล ธีร

พัฒน์พาณิชย์ จากจังหวัดนครปฐม 

ทีม PUSAN SEADOO JET SKI 

RACING TEAM ต้องลุ้นแชมป์

แบบหืดข้ึนคออีกหรือไม่? และรุ่น                                               

เรือน่ังอาชีพ สปอร์ต จีพี (Sport 

GP) สุภัค เสร็จธุระ ทีม FREEDOM 

RACING JET SKI TEAM TIEN 

TALAY BANGKOK แชมป์ประ 

เทศไทย 8 สมัย จะยังคงโชว์ฟอร์ม

ไร้เทียมทานในรุ่นนี้หรือไม่

สำาหรับการแข่งขันเจ็ตสกี

โปรทัวร์ สนามที่ 2 ที่ชายหาด

จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี                                                                                

วันที่ 20-21 พ.ย.นี้ สามารถติด                                                  

ตามข่าวสาร ศึกเจ็ตสกีโปรทัวร์ 

2021 ได้ที่ www.jetskip rotour.

com และรับชมการถ่ายทอดสด

ทางช่องทรูวิชั่นส์ทั้ง 2 วัน ตั้งแต่

เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป. 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 12.30 น. บริษัท ไทย

ลีก จำากัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า 

มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด จัด

งานแถลงข่าวก่อนเกม รีโว ไทย

ลีก ฤดูกาล 2021/2022 นัดที่ 13 

คู่ระหว่าง ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

พบ การท่าเรือ เอฟซี วันอาทิตย์

ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ลีโอ 

เชียงราย สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสด

ทาง AIS PLAY ส่วนความพร้อม

ทั้ง 2 ทีมนั้น

นายปรัชญ์ มาลารัตน์ ผู้จัด 

การทีมของ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

กล่าวว่า “เราขาดเฟลิเปจากการ

ติดโทษแบนแน่นอน แต่เราจะได้                                                     

ธนะศักด์ิพ้นโทษแบนกลับมา และ

เราต้องเช็กความฟิตของพิธิวัตต์

อีกทีหนึ่งครับ เพราะเกมที่แล้ว

เขาไม่ได้เล่น เนื่องจากยังไม่สม 

บูรณ์เต็มร้อย เราคงมีการปรับทับ

อีกพอสมควรเพื่อรับมือท่าเรือครับ”

“ผมคิดว่านักเตะแกนหลัก

ของเรายังเป็นนักเตะไทย ซ่ึงผม

มองว่าหลายคนทำาผลงานได้ดี หลาย                                                                       

คนมีโอกาสติดทีมชาติ ส่วนนักเตะ

ต่างชาติอย่างบิลล์ ด้วยอายุและ

การเล่น 90 นาทีมาทุกเกม ก็ทำาให้

เขาเจอช่วงท่ียากลำาบากบ้าง แต่

หากวันไหนเขาเล่นเข้าฟอร์ม ก็มัก

จะนำามาซ่ึงชัยชนะให้เราได้ หรือ

อย่างบรินเนอร์ เขาก็ได้ความม่ันใจ

เพ่ิมหลังทำาประตูชัยให้ทีมได้ และ

ลูกต้ังเตะเราก็หวังผลจากเขาได้ครับ”

หัวหมาก • “โค้ชอู๊ด” กุนซือจำาเป็นของ “สิงห์เจ้าท่า” เผยนักเตะใน

ทีมเรามีศักยภาพทุกคน ต้องดึงออกมาใช้ เกมบุกเชียงรายฯ อาทิตย์นี้

ต้องรัดกุม ปิดการโต้กลับเร็วของคู่แข่งที่เป็นจุดแข็ง มั่นใจมีแต้มกลับ

มาแน่ ส่วน ปรัชญ์ มาลารัตน์ ผจก.ทีมลี โอ เชียงรายฯ กล่าวว่า “เรา

ขาดเฟลิเป แต่เราจะได้ธนะศักดิ์พ้นโทษแบนกลับมา มั่นใจยังมีลุ้น

แชมป์นี่แค่เลกแรก

“กับเรื่องการลุ้นแชมป์ ผม

ว่าต้องมองกันยาวๆ ครับ เราไม่

ได้ตามจ่าฝูงห่างมากนัก และบอล

เลกแรกก็ยังไม่จบ เรายังมีเวลา

ในเลก 2 อีกครับ เชียงรายมักจะ

เป็นทีมแบบนี้ เลกแรกเราจะลุ่มๆ 

ดอนๆ บ้าง แต่ในเลก 2 หากเรา

ต้ังสติ และปรับทีมได้ หรือพอจะมี

งบในการเสริมนักเตะได้ เราก็อาจ

พลิกสถานการณ์ลุ้นแชมป์จนถึง

นัดสุดท้ายได้ แบบท่ีเราเคยทำาได้

มาแล้ว”

ส่วนทาง “โค้ชอู๊ด” สระ

ราวุฒิ ตรีพันธ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ของ การท่าเรือ เอฟซี ที่กลับมา

ทำาหน้าที่เป็นเกมที่ 2 หลังจากเกม

แรกเมื่อกลางสัปดาห์ เปิดบ้าน

ชนะราชบุรี มิตรผล เอฟซี 1-0 ได้ 

กล่าวว่า “เป็นสิ่งที่ดีสำาหรับน้องๆ 

แล้วก็แฟนบอลครับ ที่เราประเดิม

เก็บ 3 คะแนนได้ หลังเราพลาด

มาก่อนหน้านี้ 2 นัดครับ”

“เราต้องเช็กโก ซุล กิ ท่ีบาด

เจ็บและต้องฟ้ืนฟูนักเตะทุกคนให้

ดีท่ีสุด และใครมีสภาพความฟิตดี

ท่ีสุด เราก็จะพาเขาไปท่ีเชียงราย 

ผมมองว่านักเตะในทีมเรามีศักยภาพ

ทุกคน แค่เราจะดึงออกมา และ

ยกระดับยังไงให้เขาเล่นดีขึ้น และ

ก้าวสู่การติดทีมชาติได้”

“เกมเยือน เราคงต้องรัดกุม

มากข้ึน ก็ต้องทำาการบ้านกับนัก

ฟุตบอลด้วย รวมถึงทีมสตาฟฟ์ ใน

เรื่องของวิธีการเล่น ความเข้าใจ

เกม แล้วก็เรื่องการเสียประตู การ

เข้าทำาคู่ต่อสู้ตามแบบฉบับของทีม

ที่เคยทำาได้”

“ตอนนี้เรามีเวลาพักแค่ 2 

วัน เราต้องคอยเช็กอาการบาด

เจ็บของแต่ละคน รวมถึงความ

เหนื่อยล้า และเราต้องปิดจุดแข็ง

ของพวกเขา คือเกมสวนกลับเร็ว 

ตอนเล่นเกมรุกเราก็ต้องไม่เสียบอล                                                  

ง่าย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เราต้องวาง 

แผนไว้ครับ โค้ชทุกคนย่อมหวัง 3 

คะแนน เราจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด

ครับ ผมจะเอาคะแนนกลับมา

ฝากแฟนบอลของเราให้ได้ครับ”

สำาหรับโปรแกรมมีดังน้ี วัน                                             

เสาร์ท่ี 13 พ.ย.2564 เวลา 

18.00 น. โปลิศ เทโร เอฟซี พบ 

สุพรรณบุรี เอฟซี ถ่ายทอดสดทาง 

ททบ. 5 และ AIS PLAY/ 18.00 น.                                           

หนองบัว พิชญ เอฟซี พบ พีที 

ประจวบ เอฟซี (GMM 25 และ 

AIS PLAY) /19.00 น. บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด พบ สมุทรปราการ ซิตี 

(PPTV HD 36 และ AIS PLAY) 

/ 19.00 น. ชลบุรี เอฟซี พบ 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (AIS PLAY) วัน

อาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2564 เวลา 

18.00 น. ราชบุรี มิตรผล เอฟ

ซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี                                              

(ททบ.5 และ AIS PLAY)/ 18.00 น. 

เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ 

ยูไนเต็ด(GMM 25 และ AIS 

PLAY)/ 18.30 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด 

พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (AIS 

PLAY).

ได้ลุ้น • เศรษฐี ประคองเวช แชมป์ออลไทยแลนด์ 2 รายการ วัย 27 ปี จากชลบุรี โชว์ฟอร์มหวดเข้า

มา 5 อันเดอร์พาร์ 66 รวม 2 วัน 7 อันเดอร์พาร์ 135 แซงขึ้นนำา 2 สโตรก ในกอล์ฟอาชีพรายการสิงห์ 

คลาสสิก 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 

เมื่อ 12 พ.ย.64

นครนายก • เศรษฐี ประคอง

เวช แชมป์ 2 รายการจากชลบุรี

ร้อนแรงสุดในรอบ 2 หวดเข้า

มา 5 อันเดอร์พาร์ 66 รวม 2 วัน 

7 อันเดอร์พาร์ 135 นำาหน้า รัฐธีร์                           

ศิริธนากุลศักด์ิ 2 สโตรก ในการ

แข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์                                                 

กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ คลาส

สิก ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้าน

บาท ณ สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 7,450 

หลา พาร์ 71 จ.นครนายก เมื่อ

วันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา

รอบ 2 ของการแข่งขัน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่าน

มา เศรษฐี ประคองเวช นัก

กอล์ฟวัย 27 ปี จากชลบุรี ซึ่ง

เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่าน

มาเพิ่งคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์รายการที่ 2 ในอาชีพ

ไปครอง ในการแข่งขันที่บลูแคน

ยอน คันทรีคลับ แคนยอนคอร์ส 

จ.ภูเก็ต ต่อจากชัยชนะครั้งแรก

เมื่อปี 2019 ที่ชาเทรียม กอล์ฟ 

รีสอร์ท สอยดาว จ.จันทบุรี ยัง

คงรักษาโมเมนตัมของตนเองได้

เป็นอย่างดี

นักกอล์ฟหนุ่มจากชลบุรี

สตาร์ทรอบ 2 ทางด้านหลุม 10 

เปิดฉากด้วยการเก็บ 2 เบอร์

ดี้ ในการเล่น 3 หลุมแรก ก่อน

ไปพลาดออกโบกี้เดียวของวันที่

หลุม 16 พาร์ 4 ระยะ 450 หลา 

ตุนเข้ามาก่อน 1 อันเดอร์พาร์ 

35 ในช่วง 9 หลุมแรก และมา

ร้อนแรงในช่วง 9 หลุมหลัง ด้วย

การเก็บเข้ามาอีก 4 เบอร์ดี้ ซึ่ง

รวมถึง 2 เบอร์ดี้ ในการเล่น 3 

หลุมสุดท้าย ก่อนจบรอบ 2 เข้า

มา 5 อันเดอร์พาร์ 66 เป็นสกอร์

ดีที่สุดของวัน รวม 2 รอบขึ้น

นำาการแข่งขันด้วยสกอร์รวม 7 

อันเดอร์พาร์ 135

ส่วน รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ 

อดีตแชมป์บุญชู เรืองกิจ เมื่อปี 

2015 วัย 32 ปี จากปราจีนบุรี ท่ี

กำาลังลุ้นแชมป์แรกนับจากศึกไทย

แลนด์พีจีเอทัวร์ เมื่อปี 2017 เข้า

วันท่ีสองเก็บเพ่ิมมาอีก 5 เบอร์ด้ี 

ซ่ึงรวมถึงการเก็บ 3 เบอร์ด้ีติดต่อ

กันในช่วงกลางรอบเร่ิมต้ังแต่หลุม 

9 แต่การพลาดออกโบก้ีแรกและ

โบก้ีเดียวของวันท่ีหลุม 8 ทำาให้นัก

กอล์ฟจากปราจีนบุรีจบรอบ 2 เข้า

มาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 รวม 2 

วันอยู่อันดับ 2 ตามหลังผู้นำาเพียง 

2 สโตรก ที่สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 

137

ทางด้าน นิติธร ทิพย์พงษ์ 

โปรวัย 25 ปี จากปทุมธานี ที่

ออกสตาร์ทรอบ 2 ด้วยการนำา

การแข่งขัน 1 สโตรก เข้ารอบ 

2 แม้จะเก็บเข้ามา 3 เบอร์ดี้ แต่

เสียคืนไป 3 โบกี้เช่นกัน จบรอบ 

2 อีเวนต์พาร์ 71 รวม 2 วันหล่น

มาอยู่อันดับ 3 ร่วม ด้วยสกอร์ 4 

อันเดอร์พาร์ 138 เท่ากับ สดมภ์ 

แก้วกาญจนา (69), วาณิช เพ็ชร                                               

ฤทธิ์ (67) และปวิธ ตั้งกมล

ประเสริฐ (69).

มาคมกีฬาหมากล้อม

แห่งประเทศไทย ร่วม

กับสถาบันหมากล้อม

และศิลปะจินโป๋ พร้อมด้วย

พันธมิตรกว่า 12 องค์กร และ 

บมจ.ซีพี ออลล์ จัดการแข่งขัน

กีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ 

โกะ ลีก 2021” (Thailand Go League 2021) การแข่งขันในรูปแบบ 

“ลีก” ที่มีความเข้มข้นและสำาคัญที่สุดของวงการหมากล้อม รวมสุด

ยอดฝีมือนักหมากล้อมทั่วประเทศกว่า 200 คน จาก 12 สถาบันสอน

หมากล้อม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทย, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.

ซีพี ออลล์ กล่าวว่า เพื่อความเข้มข้นให้กับการแข่งขันและเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักหมากล้อมไทย การแข่งขันกีฬาหมาก

ล้อม ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2021 ในปีนี้ ได้เพิ่มกติกาใหม่ โดยนักกีฬา

ที่เข้าแข่งขันต้องเป็นตัวแทนและจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบัน

สอนหมากล้อม ไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ประจำาสถาบัน, ครูสอนหมากล้อม 

หรือลูกศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมตัวกัน

เป็นทีมเพื่อร่วมการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬามี

ความผูกพันกันในทีม และมีส่วนร่วมกับทีม 

โดยในปีนี้ ได้รับความสนใจจากสถาบันสอน

หมากล้อม 12 สถาบันจากทั่วประเทศ ส่ง

นักกีฬาเข้าแข่งขันสถาบันละ 1 ทีม ทีมละ 

5 คน โดยแบ่งเป็น 2 ลีก ได้แก่ “มาสเตอร์

ลีก” และ “แชมเปียนลีก” ลีกละ 8 ทีม รวม

มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 

205 คน และปีนี้เพิ่มรางวัลพิเศษมากขึ้น 

รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยเริ่มแข่งมา

ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มิ.ย. - 7 พ.ย.2564 รวม

แข่งขันทั้งหมด 18 รอบ ผ่านระบบออนไลน์ 

โดยในวันปิดการแข่งขันมี นายก่อศักดิ์ ไชย

รัศมีศักดิ์ อดีตนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ       

และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี 

ออลล์ ร่วมให้กำาลังใจนักกีฬา

สำาหรับผลการแข่งขัน “มาสเตอร์ 

ลีก” ชนะเลิศได้แก่ ทีมสมาร์ท โกะ ออน 

ไลน์ (Smart Go Online) จากกรุงเทพฯ รับ

ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 250,000 

บาท/ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโกะ เฮาส์ 

เอ็ม (Go House M) รับถ้วยรางวัลและเงิน

มูลค่า 150,000 บาท /รองชนะเลิศอันดับ 2 

ทีมโกะ แฟมมิลี่ (Go Family) รับถ้วยรางวัล

และเงินมูลค่า 100,000 บาท

ประเภท “แชมเปียนลีก” ชนะเลิศ

ได้แก่ ทีมแฮปปี้ จีเนียส (Happy Genius) 

จากกรุงเทพฯ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

มูลค่า 40,000 บาท/ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมมาสเตอร์ ซี (Go 

Master C) รับถ้วยรางวัลและเงินมูลค่า 30,000 บาท และรองชนะ

เลิศอันดับ 2 ทีมไอคิว อัพ ซี (IQ UP C) รับถ้วยรางวัลและเงินมูลค่า 

25,000 บาท

“สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะส่งเสริม

และสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รู้จักและเล่นกีฬาหมากล้อมให้กว้าง

ขวางมากขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้ที่มีเชาวน์ปัญญาความ

คิดสร้างสรรค์ ทักษะการเผชิญปัญหาและความคิดเชิงระบบ โดยจัด

ให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำา” นายวิเชียรกล่าวทิ้งท้าย

                       นายเหรียญ

             Coins13@hotmail.com                     

หมากล้อมลีก • นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ อดีตนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคม

กีฬาหมากล้อมฯ, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วม

แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2021” (Thailand Go 

League 2021)  ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ได้สุดยอดแชมป์ ‘ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2021’

ส
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ขาว
อุ๊งอิ๊ง

ด้านอวกาศจากการที่ครอบครัวทำางานในองค์ด้าน

การสื่อสารโทรคมนาคม ขณะที่อีกคนสนใจเพราะ

ได้อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้านอวกาศ

เอาไว้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยขาดแคลนพื้นที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอวกาศที่มีคุณภาพอย่าง

เพียงพอ จึงอยากผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุก

ระดับชั้นเรียน 

“อยากเห็นเด็ก เยาวชนและคนไทยเติบโต

ไปสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ ต่อ

โลกใบนี้ อยากเห็นประเทศไทยมีหน่วยงานและ

องค์กรด้านอวกาศของตัวเอง เพื่อให้เด็กไทยได้ใช้

ความสามารถของตัวเองพัฒนาประเทศ  เติบโต

ไปเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)” น.ส.แพทอง

ธารกล่าว

ทั้งนี้ ไทยมีหน่วยงานด้านอวกาศมาต้ังแต่ปี 

2543 คือสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) เป็นหน่วย

งานรัฐท่ีบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

สทอภ.ถือเป็นองค์กรหลักของประเทศใน

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

โดยการผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัด

ทำาคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำารวจทรัพยากรและ

ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้บริการ

ข้อมูล และให้คำาปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้

บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใน

ระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาขีดความ

สามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม และหารายได้ โดย

ไม่แสวงหากำาไรจากการบริการ (ทั้งด้านวิชาการ

และข้อมูล) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและ

ระบบดาวเทียมสำารวจทรัพยากร เป็นต้น

วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำานวยการ

น้ำาแห่งชาติ (กอนช.) และหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ ลงพื้นท่ีตรวจราชการ จ.นครสวรรค์ ติดตาม

สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำา

เจ้าพระยาตอนบน และพบปะประชาชน โดย

มี ส.ส.และแกนนำาพรรคให้การต้อนรับหลายคน 

อาทิ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน

กรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ, นาย

วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรค, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค, ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า เลขาธิการพรรค, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 

เหรัญญิกพรรค,  นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

ในฐานะรองเลขาธิการพรรค, นายสิระ เจนจาคะ 

ส.ส.กทม., น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี โดยมี 

4 ส.ส.นครสวรรค์พลังประชารัฐมาต้อนรับ รวมถึง

นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 5 

เพื่อไทย มาต้อนรับด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการจัดงานเลี้ยง

สังสรรค์ พรรคร่วมรัฐบาล ที่สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธ

ปาร์ค ในวันที่ 26 พ.ย.ว่า พล.อ.ประวิตรได้ โทรศัพท์

มาบอกกับตนด้วยตัวเองแล้ว เมื่อ พล.อ.ประวิตร

โทร.มาเรียกเอง เราก็ต้องไป แต่คงไม่มีประเด็น

อะไรที่จะต้องไปเคลียร์กับพรรคร่วมรัฐบาล พรรค

ภูมิใจไทยเรามีแนวทางการทำางานของเรา เราอยู่

ของเรา ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมาย ทำางานตาม

หน้าที่ ส.ส.ที่อยู่ในสภาก็ทำาหน้าที่ ส.ส.ในส่วนของ

รัฐบาล รัฐมนตรีก็ทำาหน้าที่ฝ่ายบริหาร เดินเข้า

สภาก็เป็น ส.ส. เมื่อขึ้นบัลลังก์ก็ตอบข้อสงสัยชี้แจง

ให้กับ ส.ส.ฟัง พรรคภูมิใจไทยเรามืออาชีพกำาหนด

บทบาทที่ชัดเจน 

ขณะที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายก

รัฐมนตรี ประธานท่ีปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ให้

ความเห็นว่า การมาพบกันของพรรคร่วมรัฐบาลจะ

มีผลดีกับเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะเรื่องเสียง

ในรัฐสภามีความสำาคัญเป็นอันมาก การเมืองสมัย

ก่อนจะเจอกันบ่อยมาก เพราะเรามีพรรคร่วมหลาย

พรรค และเราก็จะมีประเพณีหมุนเวียนกันเป็นเจ้า

ภาพ เจอกันบ่อย ฉะนั้นเสถียรภาพในการเมืองรุ่น

ก่อนๆ จะมีความใกล้ชิดกันพอสมควร จะไม่ค่อย

มีปัญหา.

แบงก์ชาติ

โดยอัตราส่วนเงินสำารองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 

(เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 155% และอัตราส่วนสินทรัพย์

สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออก

ในภาวะวิกฤต (แอลซีอาร์) อยู่ที่ 186.8% ส่วนภาพ

รวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ขยายตัวที่ 5.6% เมื่อเทียบ

กับระยะเดียวกันปีก่อน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนที่

ขยายตัว 3.7% 

“ยอดเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5.46 

แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเอ็นพีแอลต่อสินเชื่อ

รวมที่ 3.14% ซึ่ง ธปท.จะจับตาดูแนวโน้มการขยาย

ตัวของเอ็นพีแอล ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะค่อยๆ 

ทยอยปรับขึ้น แต่ไม่ได้ปรับตัวสูง ยังอยู่ในวิสัยที่

สถาบันการเงินและลูกหนี้บริหารจัดการได้ โดย 

ธปท.ไม่ได้คาดการณ์ว่ามีโอกาสจะถึง 4% หรือไม่” 

น.ส.สุวรรณีกล่าว และว่า ในระยะต่อไปการช่วย

เหลือลูกหนี้จะไม่ใช้ลักษณะมาตรการพักชำาระหนี้ 

แต่จะปรับโครงสร้างหนี้ให้ตรงจุด และให้ความช่วย

เหลือลูกหนี้ในแต่ละรายต่างกัน ซึ่งจากสถานการณ์

เศรษฐกิจขณะนี้มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว มาตรการ

พักหนี้ในวงกว้างจะใช้เฉพาะหน้ากะทันหัน ซึ่งการ

ฟื้นตัวแบบ K-Shape ก็จะมีหลายธุรกิจที่กลับมาฟื้น

ตัวได้ ส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมก็จะฟื้นตัว

แบบค่อยเป็นค่อยไป และมีสัญญาณเชิงบวก การ

ใช้มาตรการจึงต้องทำาเป็นเฉพาะจุดมากกว่า

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทย

สร้างไทย ระบุว่า นโยบายประกันราคาข้าวไม่

สามารถแก้ปัญหาข้าวเปลือกตกต่ำาได้ เป็นความ

ทุกข์ซ้ำาซากของชาวนาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ยืนยันมาตลอดว่า จะดูแลพี่น้องเกษตรกร

ทั่วประเทศ โดยขณะนี้เร่งให้กระทรวงการคลัง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

พาณิชย์ ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มราคาพืชผล

ทางการเกษตร เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

อย่างเหมาะสม และไม่บิดเบือนกลไกตลาด รวม

ถึงเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวอย่าง

เป็นระบบด้วย 

“ราคาข้าวที่ลดต่ำาลงเกิดจากปัจจัยหลาย

ประการ โครงการประกันรายได้เป็นเพียงมาตรการ

หน่ึงท่ีนายกฯ ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

ความจริงใจ เพราะที่ผ่านมาชาวนาต้องทนทุกข์

ซ้ำาซากจากนโยบายขายฝันของบางรัฐบาล ชาวนา

น้ำาตาตก แต่อดีตนายกฯ บางคนกลับหนีความ

รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำาไว้ แล้วปล่อยให้อดีต

รัฐมนตรีถูกจำาคุก ที่สำาคัญนโยบายที่ว่า ย่ิงทำายิ่ง

เจ๊ง ยิ่งทำายิ่งจน ยิ่งทำายิ่งเป็นหนี้นั้น ก็เห็นชาวนา

เจ๊ง จน และเป็นหนี้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณหญิง

สุดารัตน์แล้วไม่ใช่หรือ ถึงเวลานี้ผ่านรัฐบาลของ

พรรคคุณหญิงสุดารัตน์มาแล้วกี่พรรค กี่รัฐบาล ถ้า

นโยบายของรัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์ดีจริง ป่านนี้

คงไม่ได้เห็นภาพชาวนาต้องทนทุกข์จนถึงทุกวันนี้” 

นายธนกรกล่าว

น.ส.เกณิกา ตาปสนันทน์ รองโฆษกพรรค

ไทยสร้างไทย กล่าวตอบโต้นายธนกรว่า หลับหู

หลับตาอวยนายกฯ อวยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จน

ละเลยมองข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์ของพี่น้อง

ชาวนาในปัจจุบัน ต้องทนทุกข์มากน้อยเพียงใด 

ราคาข้าวที่ตกต่ำาที่สุดในรอบ 10 ปี ขอแนะนำาให้

นายธนกรเอาเวลาที่ใช้ตอบโต้คุณหญิงสุดารัตน์ ไป

บอกกล่าวคนในรัฐบาล เร่งดูแลความเป็นอยู่ของ

ชาวนาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชน

มากกว่า 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค

เพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ตอบกระทู้ในสภา

ผู้แทนราษฎรว่าไทยสามารถส่งออกข้าวได้คิดเป็น

มูลค่าไม่ต่ำากว่า 100,000 ล้านบาท ว่าถ้าเป็นไปตาม

ที่นายจุรินทร์พูด ถือเป็นเรื่องที่ดี และควรรีบนำา

เงินที่ขายข้าวได้ไปมอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำามาจ่ายให้

เกษตรกร จะได้ไม่ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดิน 

เพราะแม้แต่กระทรวงการคลังยังยอมรับว่ามี

ปัญหาในการหางบประมาณมาสนับสนุนโครงการ

ประกันรายได้

ทั้งนี้ บรรยากาศที่ ธ.ก.ส.สาขาพิษณุโลก พบ

ว่ามีเกษตรกรนำาสมุดบัญชีธนาคารมาเบิกเงิน และ

ปรับสมุดบัญชี  หลังจากได้รับการโอนเงินชดเชย

ส่วนต่างราคาข้าว หรือเงินประกันราคาข้าว ตาม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ

ผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1 และ 2) ซ่ึง 

จ.พิษณุโลกได้รับเงินกว่า 810 ล้านบาท กระจาย

ไปยังสำานักงาน  ธ.ก.ส.ทั้ง 9 อำาเภอ 15 สาขาแล้ว

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.

นางจินตนา แก้วแจ้ง อายุ 53 ปี ชาวนา 

ต.ปากโทก อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลกเผยว่า วันนี้เดิน

ทางมาเบิกเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวนาปีที่ปลูก

ไว้ 26 ไร่ ได้รับเงินชดเชยกว่า 21,000 บาท ซึ่ง

ก็ดีใจท่ีรัฐบาลนำาเงินส่วนต่างมาช่วยเหลือและ

บรรเทาค่าใช้จ่าย ซึ่งจะนำาเงินก้อนนี้ลงทุนทำานา

รอบใหม่ต่อไป 

นายกฤษณ์ ขวัญอ่อน ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. 

เผยว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้ 1,609 ราย รัฐได้

โอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 

รอบแรกจำานวน 36 ล้านบาท และธนาคารได้ โอน

เงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรโดยตรง ไม่พบมีปัญหา

เรื่องความแออัดในการแห่มาถอนเงินออกไปแต่

อย่างใด.

แอมเนสตี้ฯ

มาขยายเหตุผลว่าศาลได้ผ่านกระบวนการความคิด

ประมวลมาต่างๆ จึงนำามาแสดงเหมือนชักแม่น้ำา

ทั้ง 5 มาให้ประชาชนได้ทราบ เพราะศาลยึดหลัก

มาโดยตลอดว่า ศาลจะไม่ชี้แจงหลังการพิจารณา 

ดังนั้นเหตุผลที่เป็นองค์ประกอบจึงไม่มีผลผูกพัน

นายจรัญกล่าวว่า ก่อนหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ

จะอ่านคำาวินิจฉัย มีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

ประเด็นการเสนอแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งไม่เห็นด้วย

ที่จะยกเลิกและแก้ไข และบังเอิญว่าสอดคล้องและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญ และ

ยอมรับว่าถูกขู่เช่นกัน แต่ขอบอกเลยว่าไม่มีใครเขา

กลัวคำาขู่หรอก คนทำางานมาถึงขนาดนี้พร้อมที่จะ

ตายได้ทุกวัน เพราะตอนนี้อยู่ก็ถือเป็นกำาไร แต่คำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือของจริงไม่ใช่คำาขู่ 

“ผมขอวิเคราะห์คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรม 

นูญในครั้งนี้ว่า ต้องการปรามเพราะไม่ต้องการให้

ลุกลามไปมากกว่านี้ เพราะถ้าคุณไม่พอใจรัฐบาล 

คุณก็โค่นล้มรัฐบาลไป ไม่ควรต้องมาเกี่ยวข้องกับ

ประมุขของชาติ ดังน้ันขออย่าตกใจ และขอให้

มั่นใจว่าคนในวงการตุลาการจะไม่บ้าจี้ให้เกิดความ

รุนแรงทางใดทางหนึ่ง และมั่นใจว่าเมื่อคำาตัดสิน

ออกมาแบบนี้ เหตุการณ์จะสงบขึ้น” นายจรัญกล่าว

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงข้อกังวลในเรื่องดังกล่าวจะทำาให้

เกิดสถานการณ์บานปลาย ว่าใครจะกังวลก็กังวลไป 

แต่ส่วนตัวไม่กังวล คุณจะกังวลก็กังวลไป และเรื่อง

นี้ก็ตอบไปแล้วจะถามอะไรซ้ำาๆ ส่วนที่ฝ่ายค้านเขา

เป็นกังวล เขาก็ต้องกังวลอยู่แล้วแหละ แต่เชื่อว่า

ไม่มีอะไรบานปลาย

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21  

ก.ย.2563 ได้แจ้งความไว้ที่ สน.ชนะสงคราม ให้

ดำาเนินคดีกับนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์, นายพีระวิทย์ 

เรืองลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม 

และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรค

ก้าวไกล ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 113 และ 116 กรณีไปร่วมชุมนุมในสถาน

ที่ห้ามชุมนุม ภายหลังมีภาพทั้ง 3 คนไปชูสามนิ้วกับ

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ซึ่งพฤติกรรม

ของ ส.ส.ทั้ง 3 เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุม 

พร้อมทั้งยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบจริยธรรม

กับบุคคลทั้ง 3 ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ทั้งในส่วนของคดีความและที่ ป.ป.ช. เพราะถ้าไม่มี

พวกชี้นำาสนับสนุนคงไม่เกิดการชุมนุม ซึ่งเป็นห่วง

เยาวชนว่าจะตกเป็นเหยื่อ เพราะมีคนยุยง และคน

ที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้กลับไม่เคยโดนอะไรเลย

รุมซัด “ธนาธร-ปิยบุตร”

นายสิระกล่าวว่า ได้ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจ

สอบพฤติกรรมนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน

คณะก้าวหน้า และนายปิยบุตร แสงกนกกุล 

เลขาธิการคณะก้าวหน้า ด้วยว่าสนับสนุนกลุ่ม

ผู้ชุมนุมอย่างไรบ้าง เพื่อแจ้งความตามความผิด

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ต่อไป ส่วน

พรรคก้าวไกลคิดว่าน่าจะโดนยุบพรรคด้วย เพราะ

ค่อนข้างชัดเจนว่าสนับสนุนผู้ชุมนุมและการแก้ไข

มาตรา 112  อีก 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายปิยบุตร 

แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ โพสต์ความ

เห็นถึงคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่า นายปิยบุตร

ออกอาการกินปูนร้อนท้อง ดิ้นทุรนทุรายเหมือน

สุนัขถูกน้ำาร้อนลวก เพราะการตัดสินวินิจฉัยของ

ศาลทำาให้นายปิยบุตรผิดหวัง เพราะคนไทยส่วน

ใหญ่ทุกคนรู้ว่า แผนการชั่วร้ายที่ส่งแกนนำาคณะ

ราษฎรเหล่าน้ีออกมาเคลื่อนไหวคิดปฏิรูปหรือล้ม

ล้างการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมุข

“นายปิยบุตรและพวกส่งลิ่วล้อ ลูกสมุนเหล่า

นี้ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนถูกดำาเนินคดี เดิน

เข้าเดินออก ติดคุกติดตารางเป็นว่าเล่น แต่ตัว

นายปิยบุตรกับนายธนาธรเองกับทำาตัวเป็นมนุษย์

ล่องหนเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดปล่อยให้เด็กเหล่านี้

ออกมารับกรรมแทน นี่คือความชั่วช้าสารเลวเห็น

แก่ตัวที่สุดของตัวของนายปิยบุตรและพวก เป็นอี

แอบคอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง มีคนไทยคนไหนบ้างที่

ไม่รู้พฤติกรรมของนายปิยบุตรและนายธนาธรบ้าง 

แต่คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ผูกพันทุก

องค์กร นั่นคือผูกพันกับคนคิดวางแผนชั่วช้าอย่าง

นายปิยบุตรและนายธนาธรด้วย ให้เตรียมตัวรับ

ชะตากรรมที่ทำากับแผ่นดินไทยและสถาบันไว้  เคย

เตือนหลายครั้งแล้ว จุดจบของคนที่คิดไม่ดีต่อแผ่น

ดินไทย คิดร้ายต่อสถาบัน นั่นคือจะไม่มีที่ซุกหัว

หัวนอน ไร้แผ่นดินอยู่”

นายเสกสกลยังกล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิ 

ใสยเก้ือ แกนนำาเครือข่ายขับไล่ประยุทธ์ (อ.ห.ต.) 

โพสต์เฟซบุ๊กในเรื่องนี้ว่า นายณัฐวุฒิเคลื่อนไหว

ร่วมกับกลุ่มม็อบราษฎร และเครือข่ายใช่หรือไม่ ถึง

ได้กล้าการันตีว่ากลุ่มคนเหล่านี้ ไม่มีเจตนาล้มล้าง

สถาบัน หรือที่ผ่านมานายณัฐวุฒิหูหนวก ตาบอด 

ถึงไม่ได้ยิน ไม่เห็นสิ่งที่นายอานนท์ นำาภา, น.ส.ปนัส

ยา สิทธิจิรวัฒนกุล และนายภาณุพงศ์ จาดนอก 

รวมถึงเครือข่ายได้เคลื่อนไหวจาบจ้วงล้วงละเมิด

สถาบันมาโดยตลอด ถ้าบุคคลเหล่านี้ ไม่มีเจตนาล้ม

ล้างสถาบัน ทำาไมถึงจะต้องมีการก้าวล่วงสถาบัน

พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง และมีเจตนาที่จะ

ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 

“นายณัฐวุฒิเขียนแบบน้ี เหมือนกำาลัง

ท้าทายอำานาจศาลหรือไม่ เพราะศาลตัดสินด้วย

ข้อมูลหลักฐาน ไม่ใช่การน่ังตัดสินด้วยความรู้สึก

แบบที่นายณัฐวุฒิเขียน ดังนั้นถ้านายณัฐวุฒิกล้า

รับประกันว่าคนพวกนั้นไม่คิดล้มล้างสถาบัน ก็

ขอให้นายณัฐวุฒิประกาศให้ชัดๆ รับรองสถานะ 

และการกระทำาของกลุ่มคนเหล่านั้นไปเลย คนไทย

จะได้รู้กันชัดๆ ว่านายณัฐวุฒิคิดอย่างไรกับการ

เคลื่อนไหว จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน”

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ

และผู้อำานวยการ คณะกรรมการประสานงานเครือ

ข่ายองค์กรภายนอก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

กล่าวว่า หลังมีคำาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ทำาให้ฝ่ายเเนวร่วมล้มล้างสถาบัน ล้มล้างการ

ปกครองอดรนทนไม่ไหว กระสับกระส่ายทยอยกัน

เปิดหน้าเผยธาตุแท้ เปลือยพฤติกรรมถาวรออกมา

สู่สาธารณชน จึงอยากย้ำาฝ่ายความมั่นคง ซึ่งคง

มีมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ เฝ้าผลกระทบที่จะ

ตามมาต่อเนื่อง จากผู้ที่มีเจตจำานงล้มล้างในคราบ

นักการเมือง นักวิชาการ NGO เเนวคิดซ้ายล้าสมัย

ที่มีปมฝังในอดีต ร่วมกันเคลื่อนไหวไปสู่ความรุน

เเรงจนถึงการก่อการร้าย ซึ่งสังคมไทยและสากลได้

เห็นพฤติกรรมเเนวเคลื่อนไหวเช่นนี้มาตลอด 

เมื่อช่วงเย็น ที่ศาลอาญา มวลชนกลุ่มปฏิรูป

สถาบัน เเละกลุ่มราษฎรเอ้ย จำานวนกว่า 30 คน 

ได้เดินทางมาชุมนุมหน้าศาลอาญา และมีการ

อภิปรายหัวข้อ “ปฏิรูปไม่ได้แปลว่าล้มล้าง” ผ่าน

เครื่องเสียงขนาดย่อม โดยมีกำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

คฝ., ตำารวจ บก.น.2 และตำารวจ สน.พหลโยธิน รวม 

2 กองร้อย คอยดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งในเเละ

หน้าศาลอาญา รวมถึงเจ้าพนักงานตำารวจศาลมี

การนำาโซ่กุญเเจมาคล้องประตูทางเข้าศาลอาญา

เพื่อรักษาความปลอดภัย โดยเนื้อหาการปราศรัย

ยังคงยืนยันข้อเรียกร้อง 10 ข้อ และย้ำาว่าไม่ใช่

การล้มล้างการปกครอง รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์คำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 พ.ย.เปรียบ

เทียบการรัฐประหารที่ผ่านมา รวมทั้งมีการอ่าน

แถลงการณ์สองภาษา เนื้อหากล่าวถึงปัญหาสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทย และประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 โดยมีการอ้างคำาพูดที่ตัวแทน

ประเทศไทยพูดในที่ประชุมสถานการณ์สิทธิมนุษย

ชน หรือ UPR ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

และนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 14 พ.ย. เวลา 15.00 น. 

ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำาเนิน และ

เคลื่อนขบวนไปยังสนามหลวง

แอมเนสตี้ฯ จุ้นคำาวินิจฉัย

ขณะที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มี

การส่งเอกสารข่าวถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในเรื่อง

นี้ โดยเอ็มเมอร์ลีน จิล รองผู้อำานวยการสำานักงาน

ภูมิภาคฝ่ายวิจัย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผย

ว่า แม้คำาวินิจฉัยนี้ ไม่มีบทลงโทษหรือค่าปรับ แต่

มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เป็นสัญญาณ

อันตรายสำาหรับประชาชนชาวไทยหลายหมื่นคน

ที่แสดงความเห็นหรือวิจารณ์อย่างชอบธรรมต่อ

บุคคลสาธารณะหรือสถาบัน ทั้งโดยการแสดงความ

เห็นทางตรงหรือแสดงความเห็นทางออนไลน์ ซึ่ง

อาจนำาไปสู่การดำาเนินคดีข้อหาร้ายแรงต่อแกนนำา

ทั้งสามคนและบุคคลอื่นๆ อีกมาก โดยฐานความ

ผิดล้มล้างการปกครองนี้มีโทษจำาคุกตลอดชีวิตหรือ

โทษประหารชีวิต 

“ถ้าคำาวินิจฉัยนี้มีเจตนาเพื่อทำาให้ประชาชน

หวาดกลัว และขัดขวางพวกเขาจากการพูดคุยเกี่ยว

กับประเด็นเหล่านี้ ผลที่ออกมาจะตรงกันข้าม ดัง

ที่เห็นจากการติดแฮชแท็กอย่างกว้างขวาง การส่ง 

ทวีตและข้อความทางโซเชียลมีเดียมากมายทันที

หลังศาลมีคำาวินิจฉัย ประชาชนชาวไทยกว่า 

200,000 คน ได้ลงนามในจดหมายเรียกร้องให้

ยกเลิกมาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นประมาท

กษัตริย์ ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย”  

โดยเอ็มเมอร์ลีนยังระบุว่า เป็นความย้อน

แย้งอย่างยิ่งที่คำาวินิจฉัยนี้มีขึ้นในวันเดียวกันกับที่

มีกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

หรือ UPR รอบที่สามของไทยที่กรุงเจนีวา โดย

ในรอบก่อนหน้านี้ ไทยได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะจาก

ประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UPR ที่เรียกร้องให้แก้ไข

กฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ในประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 ซึ่งถือเป็นสัญญาณต่อประชาคม

ระหว่างประเทศว่าประเทศไทยไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะ

ดำาเนินการเพื่อให้กฎหมายนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

ในแง่การคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก  

“คำ าวินิ จ ฉัยนี้ ฉายเงา มืดหม่นทาบทับ

ประเทศไทยที่เริ่มเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยว 

จากนานาชาติ นับเป็นเรื่องน่ากังขาในเจตนาของ

รัฐบาลไทยที่แสดงท่าทีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติให้มาพักผ่อนในประเทศ แต่กลับจำากัดและ

กดขี่สิทธิของคนไทยเอง”   

ที่ห้องพิจารณา 801 ศาลอาญา ศาลนัดตรวจ

พยานหลักฐาน คดีหมายเลขดำา อ.1629/2564 ที่

พนักงานอัยการ สำานักงานคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ 

ยื่นฟ้องนายอานนท์ นำาภา เป็นจำาเลย ในความผิด

ฐานดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา 112, ยุยงปลุกปั่น 

ตามมาตรา 116, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.บ.โรค

ติดต่อฯ, พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ 

กรณีเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 จำาเลยร่วมปราศรัย

ในการชุมนุม “เสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย”  

หรือม็อบแฮร์รี่ พอตเตอร์ โดยศาลได้เบิกตัวนาย

อานนท์ จากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ มาฟังการ

พิจารณา

นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ 

กล่าวถึงการพิจารณาคดีนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำา

วินิจฉัยเรื่องล้มล้างการปกครองว่า ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 49 วรรคท้ายระบุไว้ว่า การดำาเนินการไม่

กระทบกระเทือนต่อการดำาเนินคดีอาญา หมาย 

ความว่าการพิจารณาคดีอาญาก็จำาเป็นต้อง

พิจารณาตามองค์ประกอบในทางอาญา ไม่ใช่เมื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วจำาเลยในคดีอาญาจะ

ผิดเลยหรือถูก ขอยกตัวอย่างกรณีการชุมนุมของ

กลุ่ม กปปส. ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าเป็นการ

ชุมนุมที่ ได้รับการคุ้มครอง ต่อมาเมื่อมีการดำาเนิน

คดีอาญาก็มีแกนนำาหลายคนที่ถูกพิพากษาลงโทษ

เหมือนกัน ดังนั้นความผิดในทางอาญากับความ

ผิดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องแยกออกจากกัน 

เมื่อถามว่า มีความกังวลกับการดำาเนินคดี

ในวันนี้หรือไม่ นายนรเศรษฐ์ ตอบว่า ในคดีนี้ ไม่

กังวล เพราะคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่

ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่ 3 ส.ค.2563 แต่

วินิจฉัยในเหตุการณ์ของวันที่ 10 ส.ค.2563 ดังนั้น

จึงเป็นคนละเหตุการณ์อยู่แล้ว และนายอานนท์ก็

พร้อมต่อสู้คดี.

กองทัพภาค 4 เปิดตัวทีมโฆษก

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 อาคาร

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ พล.ต.ปราโมทย์ 

พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เปิดตัวทีมโฆษก

กองทัพภาคที่ 4 ประจำาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สโลแกน 

“เข้าถึง เข้าใจ ใกล้ชิดประชาชน” ประกอบด้วย พล.ต.ปราโมทย์ 

พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นโฆษกกองทัพ

ภาคที่ 4, พ.อ.อุทัย รุ่งสังข์ ผู้อำานวยการกองกิจการพลเรือน 

กองทัพภาคที่ 4 เป็น รองโฆษกคนที่ 1, พ.อ.หญิงผุสดี เต็มยอด 

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกอง

ทัพภาคที่ 4 เป็น รองโฆษกคนที่ 2, พ.ท.หญิงวาสนา หอมหวล 

หัวหน้าส่วนแถลงข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกอง

ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 4 ทั้งนี้ ทีมโฆษก

กองทัพภาคที่ 4 ได้แถลงถึงผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของกอง

ทัพภาคที่ 4 อาทิ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ได้แบ่งมอบพื้นที่ศูนย์

บรรเทาสาธารณภัย ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ จำานวน 10 ศูนย์ 

ส่งเรือหลวงทยานชลฝึกไตรภาคี

พังงา • พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 

พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำานวยการ ได้เดินทางไปเป็นประธาน

ในพิธีส่งเรือหลวงทยานชล และเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 

(DO-228) เดินทางเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพ

เรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา 

ทัพเรือภาคที่ 3 โดยการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ

ไทยและ กองทัพเรืออินเดียนั้น อยู่ภายใต้รหัส INDO - THAI  

COORDINATED PATROL (INDO - THAI CORPAT) ซึ่งครั้งนี้นับเป็น

ครั้งที่ 32 กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ใน

พื้นที่ทะเลอันดามัน และเมื่อเสร็จสิ้นการลาดตระเวนร่วมแล้ว 

เรือหลวงทยานชลจะได้เข้าร่วมการฝึกผสมไตรภาคีระหว่าง

กองทัพเรือไทย-กองทัพเรืออินเดีย และกองทัพเรือสิงคโปร์ ภาย

ใต้รหัสการฝึก SITMEX 2021 ในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 

ในพื้นที่ทะเลอันดามันต่อไป ทั้งนี้ การลาดตระเวนร่วมระหว่าง

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย ได้มีการดำาเนินการอย่าง

ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

หายใจอีกเฮือกแก๊งเสียบบัตรแทน ภท.

กรุงเทพฯ • ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ศาลนัดพิจารณาคดีครั้ง

แรก (สอบคำาให้การ) คดีหมายเลขดำา คมจ.3/2564 ที่คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ยื่นฟ้องนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย, 

นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย และนางนาที รัช

กิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในข้อกล่าว

หาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเสียบบัตรแทนกันในสภา 

โดยวันนี้ผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาทั้งสาม เดินทางมาที่ศาลพร้อม

ทนายผู้คัดค้านที่ 1 และ 2 ได้ยื่นคำาร้องเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่าน

มาว่า ผู้ร้องได้ชี้มูลคดีอาญาในเรื่องดังกล่าวต่อผู้คัดค้านที่ 1 

และ 2 ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561 มาตรา 172 โดยผู้ร้อง

ได้ส่งสำานวนให้อัยการสูงสุดพิจารณา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง

การพิจารณาสั่งคดีของอัยการ จึงของดการไต่สวนเพื่อรอฟังผล

ในคดีอาญาก่อน ศาลสอบถามผู้ร้องแล้ว แถลงว่าคดีอาญาอยู่

ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องของอัยการสูงสุดองค์คณะพิจารณา

แล้วเห็นว่าเนื่องจากยังไม่ปรากฏว่าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องผู้ถูก

กล่าวหาในมูลคดีเดียวกับคดีนี้ จึงให้ยกคำาร้องของผู้คัดค้าน นัด

ตรวจพยานหลักฐานคดีนี้ วันที่ 10 มี.ค.2565 เวลา 10.00 น. 

นครฯ เตือนภัย ปชช.น้ำาท่วมฉับพลัน

นครศรีธรรมราช • นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กองอำานวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง ได้รับแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และแจ้งมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ในช่วงวันที่ 11-15 

พฤศจิกายน 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่เสี่ยงเฝ้า

ระวังน้ำาท่วมฉับพลันและน้ำาป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขา 

ดินถล่ม และเฝ้าระวังระดับน้ำาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำาบริเวณ

คลองท่าดี อำาเภอลานสกา และบริเวณคลองชะอวด อำาเภอ

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด

ชอบและประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ 

และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอให้ติดตาม

สถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ใน

ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2564 หากเกิดสถานการณ์

ให้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ

โดยด่วนทางโทรศัพท์ 0-7535-8442 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 

ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านนายธวัชชัย สรรเพชร ผู้อำานวยการ

โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษานครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก แจ้งเตือนให้ระมัดระวัง

อันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนสะสม 

ซึ่งอาจทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลันและน้ำาป่าไหลหลาก ในช่วง 

วันที่ 12-13 พ.ย.64

แม่ค้าลมจับสูญบอนสีราคา 3 แสน 

พิษณุโลก • น.ส.อัจฉรีย์ จันทร์เพ็ง อายุ 32 ปี เจ้าของสวน

สมศรีการ์เด้น กล่าวว่า คนร้ายได้เข้ามาขโมยกล้วยด่างพันธุ์ฟลอริด้า 

ซึ่งเป็นแม่พันธุ์ 1 ต้น และกล้วยด่างพันธุ์อื่นๆ รวมถึงแม่พันธุ์

บอนกระดาดด่างขาว ต้นไม้ราคาแพงรวมกันนับ 3 แสนบาท 

เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่าน

มา ขณะนั้นคนในบ้านนอนหลับสนิทกันหมดแล้ว คนร้ายอาศัย

ช่วงเวลากลางดึกปลอดคน เดินอ้อมที่นาหลังบ้านเข้ามาบริเวณ

กรงเหล็กที่เอาต้นกล้วยด่างแม่พันธุ์ต่างๆ เก็บไว้ โดยล็อกกุญแจ

เอาไว้อย่างแน่นหนา แต่คนร้ายน่าจะขุดดินด้านล่างแล้วมุดกรง

เหล็กเข้ามา โดยมีกล้องวงจรปิดภายในสวนสามารถบันทึกภาพ

เหตุการณ์เอาไว้ได้ แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน จึงเห็นหน้า

คนร้ายไม่ชัดโดยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะคนร้ายกำาลัง

พยายามดึงต้นกล้วยออกจากกระถางอย่างใจเย็น ก่อนจะอุ้มต้น

กล้วยไปทีละต้นออกไป โดยขอให้นำามาคืนไม่ว่าจะสภาพยังไง 

ตนจะไม่ดำาเนินคดีใดๆ แต่หากไม่นำามาคืน จะเอาเรื่องให้ถึงที่

สุด และหากผู้ใดมีเบาะแสจนนำาไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายรายนี้ 

ก็จะมีรางวัลมอบให้อีกด้วย
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